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เรียนรู้ริมกว๊าน เสริมสร้าง 
‘พลังคนพะเยา’

กว๊านพะเยา นอกจากจะเป็นตัวแทนภาพจ�า
ของจังหวัดพะเยา บึงขนาดใหญ่กินอาณาบริเวณ
ราวหนึ่งหมื่นไรเ่ศษ รองรบัน�ากว่า 31 ล้านลูกบาศก์
เมตรแห่งน้ี ถือได้ว่าเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น�าและที่ต้ัง
หมู่บ้านชุมชนขนาดใหญ่ของจงัหวัด สัมพันธ์ใกล้ชิด
กับคนพะเยาดุดั่งลมหายใจมาแต่ครัง้อดีต

สันนิษฐานกันว่าค�าว่า “กว๊าน” น่าจะเพ้ียนมาจาก 
“กว้าน” ในภาษาเหนือแปลว่า “รวบรวม” (จากแหล่ง
ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันจ�านวนมาก) สะท้อนความหมาย
อย่างแจม่ชัด ถึงการรวมล�าหว้ย จากทิวดอยหลวง
ดา้นทศิตะวันตก กับล�าน�าสายหลักอย่างแม่น�าอิง ไหล
ลงมาบรรจบกันเป็นกว๊านพะเยา ก่อเกิดเป็นความ
อุดมสมบูรณ์ และระบบนเิวศทีเ่หมาะสมกบัการสร้าง
บ้านแปงเมือง และการริเริ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ภูมิปัญญา สร้างเศรษฐกิจ และสังคม ส่งผ่านกาล
เวลามารุน่แล้วรุน่เล่า
  
ปัจจุบันรมิกว๊านพะเยามีชุมชนตั้งอยู่รายรอบรวม
แล้วกว่า 6 ต�าบล และยังเป็นที่ตั้งของพ้ืนที่เทศบาล
เมืองพะเยา ศูนย์กลางการพัฒนา และความเจริญ
ของจงัหวัดพะเยา  ด้วยความพรอ้มเชน่นีพ้ื้นทีช่มุชน

รมิกว๊านจงึเหมาะสมส�าหรบัการพัฒนา ท้ังในด้านส่ิง
แวดลอ้ม เศรษฐกจิ และสง่เสรมิการพัฒนาเมืองตาม
แนวคิดเมืองแหง่การเรยีนรู ้UNESCO
  
โครงการ “กลไกการบริหารและพัฒนาเส้นทางแหง่
การเรียนรู้ในเขตเมืองพะเยาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของแรงงานนอกระบบด้วย BCG โมเดล” 
ด�าเนินการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา 
ธีรานนท ์สังกดั คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา 
ได้น�าศักยภาพและความโดดเด่นระบบนิเวศรมิกว๊าน
และความรู้ความสามารถของคนพะเยา ผสานพลัง
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งจังหวัด ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมือง
พะเยา เทศบาลต�าบล หอการค้าจงัหวัดพะเยา หน่วย
บรหิารจดัการทุนวิจยัด้านการพัฒนาพ้ืนที่  (บพท.) 
และ ชุมชนเมืองพะเยา  ขับเคลื่อนโครงการวิจัย
พะเยาเมอืงแหง่การเรยีนรู้เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
ศักยภาพและทักษะคนพะเยา ทั้งในเรื่องการเรียน
รูคุ้ณค่าของพ้ืนที่ตนเอง และการสรา้งอาชีพ ขยาย
โอกาสส�าหรบักลุ่มแรงงานนอกระบบ และประชาชน
ทั่วไป โดยก�าหนดเป้าหมายของการขับเคลื่อนงาน
วิจยั ไว้ดังนี้ 



 
1) เพ่ือพัฒนาแรงงานนอกระบบอายุ 15 ปีขึ้นไปเข้าถึงการ
กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตร “UP to Upskill / Reskill/ 
Newskill” 3 หลักสูตร ที่สอดคล้องกับแนวคิดพ้ืนฐานของ 
BCG โมเดล มีคุณภาพจากมหาวิทยาลัยพะเยาได้ไม่ต�ากว่า 
10,000 คน และมีการกลับมาใช้บรกิารซ้�าไม่ต�ากว่า 50%

2) เพ่ือวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างชดุความคดิ (Mindset) 
รวมถงึทกัษะในศตวรรษที ่21 ดา้นความรบัผดิชอบตอ่สังคม 
กับรายได้บนพ้ืนที่เมืองแหง่การเรยีนรู ้

3) เพ่ือวิเคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของชดุความคิด (Mindset) 
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมแรงงานนอกระบบรอบกว๊านพะเยา

4) เพ่ือสรา้งโมเดลการสรา้งรายได้จากการเรยีนรูก้ิจกรรม
ในหลักสูตร “UP to Upskill / Reskill/ Newskill” 3 
หลักสูตร ที่สอดคล้องกับแนวคิดพ้ืนฐานของ BCG โมเดล

ดว้ยแผนและยทุธ์ศาสตรก์ารวิจยั ทีมุ่ง่เนน้การใชข้อ้มลูทอ้ง
ถิ่นศึกษา (Local Study) การวิเคราะหก์ลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholders Analysis) อย่างเข้าใจลึกซ้ึ้ง และการ
ออกแบบกลยทุธ์การมีส่วนรว่มทีจ่บัใจ และตอบโจทย์ผูม้ส่ีวน
เกีย่วขอ้ง จนประสบความส�าเรจ็ใน 2 กลุม่พลงัส�าคญั ไดแ้ก่ 
กลุ่มชุมชนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และกลุ่มองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.พะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา 
ท�าให้การขับเคล่ือนงานวิจัยเกิดผลสัมฤทธ์ิ 12 ประเด็นที่
น่าสนใจ อาทิ 

1. พะเยา ได้ถกูเสนอชือ่เป็นอันดับที ่1 ให้เป็นสมาชกิเมอืง
แหง่การเรยีนรูข้อง UNESCO Global Network of Learning 
Cities ในปี 2565

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 
"พะเยา เมืองแหง่การเรยีนรู ้(Phayao Learning City)" 

3. มีแหล่งเรียนรู้ Phayao Learning City และเส้น
ทางการเรยีนรู ้(Learning Route) รอบกว๊านพะเยา ที่เชื่อม
โยงกับศักยภาพของพ้ืนที่ ผู้คน และตอบโจทย์ความสนใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย  

4. หลักสูตร “UP to Reskill/ Upskill” 2 หลักสูตรหลัก 
3 หลักสูตรย่อย ที่สอดคล้องกับแนวคิดพ้ืนฐานของ BCG 
โมเดล ได้แก่ หลักสูตรสินค้าท้องถ่ินสู่การสร้างนวัตกรรม
เพ่ือสังคม (Local Products to Social Innovation) และ
หลกัสูตร การใชช้วิีตอยา่งสรา้งสรรคด์ว้ยผลติภัณฑจ์ากส่ิง
แวดล้อม (Creative Activities for the Green World) 

5. จดักิจกรรรมในหลกัสูตร หลกัสูตรสินคา้ทอ้งถิน่สู่การ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือสังคม (Local products to social 
innovation) ท�าให้เกิดเป็น Social Enterprises ระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านรักขนมร่วมกับบริษัท สยามฮาร์บา
ล่า โฮลดิ้ง จ�ากัด - SIAM HARBALA COMPANY LIMITED

6. ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่ ได้รับการพัฒนาจากทาง
โครงการด้วยหลักการ BCG โมเดล ลดการปลดปล่อย
คารบ์อนไดถ้งึ 4.2147 kgCO2e โดยคดิเป็น 9.68% ของการ
ปลดปล่อยคารบ์อนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

7. ออกแบบพ้ืนที่การเรียนรู้ท�าให้เกิดพ้ืนที่การเรียนรู ้
15 แห่ง รวม 1 เส้นทางการเรียนรู้ที่พร้อมสร้างรายได้ 
(Phayao Learning Route) เข้าสู่ชุมชนริมกว๊านฝ่ังตะวัน
ออก ราว 448,419 บาท/ ปี 

8. สรา้ง 3 แพลตฟอรม์การเรยีนรู ้(Learning Platforms)  
คือ แหล่งเรยีนรู ้(Onsite), Facebook Page (Online) และ 
กับ  หลักสูตรและกิจกรรมที่พร้อมส� าหรับผู้ที่ สนใจ 
(On-demand)

9. สรา้งตราสินค้าและผลิตภณัฑ์รว่มกบัชมุชน 8 ผลติภณัฑ์ 
ได้แก ่1) น�าผึง้หยดทอง 2) สบูน่นดา 3) ตะกรา้เดคูพาจสานสุข 
4) กระเป๋าสุนทรียา 5) บ้านรักขนม 6) ข้าวผ่อโต้ง 
7) แหนมทัพพีเงนิ 8) ชาสมุนไพรเชียงดา

10. จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสูงวัย สังกัด ศพอส.
เทศบาลเมอืงพะเยา ในชือ่ ‘วิสาหกิจชมุชนสานใจฮัก’ น�าโดย 
คุณพิมวิไล วงค์เรอืง และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านรกัขนม 
น�าโดย คุณปาณิสา ดวงทิพย์

11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จัดตั้งกองการ
ศึกษา เป็นกองงานใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยมีนายอัษฎา
กรณ์ ฉัตรานนท์ เป็นเลขานุการรับผิดชอบกองการศึกษา
ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวัดพะเยา

12. ผู้เข้ามาเรยีนรูก้ับ Phayao Learning City มีจ�านวน
รวม 51,401 คน สว่นสัดส่วนการกลบัมาเรยีนรูซ้้�ามีคา่เทา่กบั 
31.60%

แม้วันนี้เมืองพะเยาจะได้รับการรับรองโดย UNESCO ใน
ฐานะสมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้ แต่เป้าหมายของทีมวิจยั 
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องยังคงได้รับการสานต่อไม่หยุดนิ่ง ท้ัง
การด�าเนนิการวิจยัอย่างต่อเนือ่ง การผลักดันรูปธรรมความ
เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับทักษะ 
รายได้ และคุณภาพชีวิตของคนพะเยา และการเดินหน้าเต็ม
ก�าลังในการผลักดันเมืองพะเยาให้ได้รับการรับรองเป็น 
“เมืองแหง่การเรยีนรูข้อง UNESCO” ในอนาคตอันใกล้  

ติดตามการขับเคลื่อน โครงการพะเยาเมืองแหง่การเรียนรู้ ได้ที่ Facebook Page : Phayao Live & Learn 



กว๊าน
คือ

ชีวิต
สำารวจแหล่งเรียนรู้และวิถีชีวิตรอบกว๊าน
ที่สะท้อนความร่วมสมัยของเมืองพะเยา

Feature



เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2565 ท่ีผ่านมา องค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก 
ประกาศใหเ้ทศบาลเมอืงพะเยาเป็นสมาชกิเครือขา่ยเมืองแหง่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Global Network of 
Learning Cities) พร้อมกับเมอืงสุโขทัย และหาดใหญ ่อันเป็นผล
จากความรว่มมอืในการยืน่เอกสารระหวา่งมหาวิทยาลยัพะเยาและ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดพะเยาเมือ่ปลายปีท่ีแลว้

นอกจาก 3 เมืองแห่งการเรียนรู้ใหม่หมาดที่ได้รับการรับรอง 
ปัจจุบนัประเทศไทยเรามเีมอืงท่ีเป็นสมาชิกเครือขา่ยเมืองแหง่การ
เรียนรู้อีก 4 เมือง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนคร
เชยีงราย เทศบาลนครภูเกต็ และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ทั้งนี้ หากเทียบกับทั้ง 7 เมืองแห่งการเรียนรู้ของบ้านเรา 
เทศบาลเมืองพะเยาที่มีพ้ืนที่อยู่ราว 9 ตารางกิโลเมตร และมี
ประชากรไมถ่งึ 20,000 คน เป็นเมอืงท่ีมีขนาดเลก็กว่าใครเพ่ือน 
จนแทบจะจินตนาการไม่ออกเลยว่า ด้วยขนาดกะทัดรัดเพียงนี้ 
พะเยาจะมแีหลง่เรียนรู้อะไรมากมายถงึไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมอืง
แหง่การเรียนรู้ตน้แบบระดบัสากล 



ตัง้อยูท่างทศิใตข้องจงัหวัดเชยีงราย และวางตวัอยูท่างขอบทศิตะวันออกของกว๊านพะเยาซ้ึง่เป็นทะเลสาบ
ที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมืองเกินสองเท่า เมืองพะเยาได้รบัการจดจ�าในฐานะเมืองรมิกว๊านอันเงยีบสงบ ผู้คนมี
วิถีชีวิตเรยีบงา่ย และเต็มไปด้วยวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตรม์าหลายศตวรรษ

แม้จะมีความเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน มีรากฐานทางศิลปวัฒนธรรม และมีกว๊านท่ีเป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส�าคัญเป็นจุดเด่น กระนั้นในอีกมุม พะเยาก็หาได้ดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ในท้องที่ปักหลัก
ท�ามาหากินทีบ่า้นเกิด เมอืงขาดแรงจูงใจในการลงทุนขนาดใหญ ่และประชากรส่วนใหญเ่ป็นผูสู้งอายุ 

Feature

อีกทัง้ การระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 ทีน่�ามาสู่วิกฤต
ทางเศรษฐกิจลากยาวมาถึงปัจจุบัน ย�าเตือนให้เห็นถึง
จุดอ่อนของเมอืงดงัทีว่่า ผูค้นท่ีเคยมรีายไดน้อ้ยอยูแ่ลว้กม็ี
รายไดล้ดลงเข้าไปใหญ ่หลายคนจ�าตอ้งตกงาน และโอกาส
ในการหางานของคนรุน่ใหมก่ล็ดนอ้ย

กระนัน้ วิกฤตดงักล่าวก็หาได้มแีตค่วามส้ินหวัง คนรุน่ใหม่
ในเมืองหลายคนกลับบ้านมาก่อร่างสร้างธุรกิจขนาดเล็ก 
เสริมก�าลังกับคนรุ่นใหม่ที่ถางเส้นทางไว้ก่อนแล้ว ขณะ
เดียวกันเมื่อมหาวิทยาลัยพะเยาได้รบัทุนจากหน่วยบรหิาร
และจดัการทุนดา้นการพัฒนาระดบัพ้ืนที ่(บพท.) เพ่ือขับเคลือ่น
ใหพ้ะเยาเป็นเมอืงแหง่การเรยีนรู ้ก็น�า pain point ดงักล่าว
มาสร้างโอกาส ด้วยการหนุนเสริมการพัฒนาทักษะทาง
อาชพีใหม่ๆ  แกผู่ค้นในเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่เปราะบาง
และผูด้อ้ยโอกาส 

จากธุรกิจขนาดเลก็ของชาวบา้นท่ีกระจายตัวรอบกว๊านก็
เกดิเป็นวิสาหกจิชมุชนอันเข้มแขง็ รวมถงึพ้ืนทีแ่หง่การเรยีน

รูท้ีก่ลายมาเป็นจุดขายใหมท่างการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปี 2564 ที่ อบจ. พะเยา เข้าร่วม
ขับเคลื่อนโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้กับมหาวิทยาลัย
พะเยา จากพ้ืนทีเ่ลก็ๆ ในเขตเทศบาล แหลง่เรยีนรูท่ี้เคยมีอยู่
แล้วและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ก็ได้รับการฉายแสงสปอร์ต
ไลทสุ์กสกาวทัง้จงัหวัด และจากพ้ืนทีเ่รยีนรูเ้พียง 6 แหง่ใน
ปีแรก (2563) ปัจจุบนัจงัหวัดพะเยามแีหล่งเรยีนรูอ้ยา่งเป็น
ทางการท้ังส้ิน 26 แหง่

และอาจด้วยกลไกการขบัเคลือ่นและพลวัตเช่นน้ีเองท่ีท�าให้
เมอืงเลก็ๆ อย่างพะเยาสมควรอย่างยิง่ทีไ่ด้รบัเกยีรติประวัติ
ในฐานะตน้แบบเมอืงแหง่การเรยีนรูร้ะดับสากล 
WeCitizens ฉบับน้ี พาผู้อ่านเที่ยวชมเมืองพะเยาผ่าน 
7 พ้ืนท่ีรอบกว๊านทีส่ะท้อนความเป็นเมอืงแหง่การเรยีนรู้และ
วิถชีวิีตร่วมสมยัของชาวพะเยา จากความอุดมสมบรูณ์ของ
ทะเลสาบ สู่ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ และมรดกล�าค่าทาง
วัฒนธรรมและอาหารการกนิ เหล่านีเ้ป็นเพียงส่วนหนึง่ของ
ชัน้เรยีนสาธารณะประจ�าเมือง ทีพ่รอ้มเปิดใหทุ้กคนได้เรยีน
รูต้ลอดชีวิต
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กว๊านพะเยา

ดว้ยพ้ืนทีก่ว่า 20 ตารางกิโลเมตร กว๊านพะเยาและพ้ืนท่ีโดยรอบไม่เพียง
เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภาคเหนอื แตย่งัเกีย่วพันกับชวิีตผูค้นในเมอืง
แทบทกุมติ ิไมว่่าจะเป็นแลนดม์ารค์ทางการทอ่งเทีย่วของเมือง ศูนยก์ลาง
ศรัทธาจากวัดติโลกอารามบนเกาะกลางน�า ห้องครัวช้ันเลิศจากปลาท่ี
แหวกว่ายในทะเลสาบหลายสิบสายพันธ์ุ ไปจนถึงแหล่งพักผอ่นหยอ่นใจ 
ออกก�าลังกาย และสถานทีจ่ดักิจกรรมประจ�าเมือง 

การได้มานัง่เรอืหรอืเพียงเดนิเล่นรมิกว๊าน ไม่เพียงจะได้เหน็ทวิทศัน์อัน
งดงามท่ีมดีอยหลวงและดอยหนอกเป็นฉากหลงัตระการตา แตย่งัไดเ้หน็
วิถชีวิีตของผูค้นทุกเพศวัยตัง้แตเ่ชา้จรดค�า ตัง้แตช่าวประมงท่ีมาตกปลา 
ผู้คนในเมืองที่มาพักผ่อนรมิชายฝ่ัง ไปจนถึงคนรุน่ใหม่ที่มาจดักิจกรรม
กลางน�า เชน่ที ่พันธกานต ์กนัตโ์ฉม แหง่ Lakeland Camp รเิริม่กจิกรรม
พายเรอืคายคัและซั้บบอรด์ (sup board) เปลีย่นภูมทิศัน์ของกว๊านทีห่ลาย
คนคุน้เคยใหม้ชีวิีตชวีาและสรา้งสรรค์ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067619026485 

นทิานบ้านต้นไม้

ตัง้อยูบ่นถนนราชวงศ์ ถนนใจกลางเมอืงทีเ่ช่ือมพ้ืนท่ีกว๊านพะเยาสู่ชมุชน
เมืองเก่า นิทานบ้านต้นไม้ ไม่เพียงเป็นร้านอาหารและคาเฟ่สุดชิค หาก
สวนอันร่มรื่นด้านหลังยังเป็นพ้ืนที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของกลุ่ม 
Phayao Lovers ที่น�าโดย บงกช กาญจนรัตนากร และเพ็ญพิศุทธ์ิ 
พวงสุวรรณ ชักชวนคนในเมืองมาท�ารว่มเวิรค์ช็อปสนุกๆ หมุนเวียนไป
ตามวาระในแทบทุกสุดสัปดาห ์ ทั้งงานหตัถกรรม วาดสีน�า ป้ันเซ้รามิก 
การแสดงดนตร ีไปจนถงึจดัตลาดนดัสินค้าท�ามอื จนแพรข่ยายไปสู่การ
จัดถนนคนเดินอันแสนน่ารักอย่าง ‘กาดราชวงศ์ถนนต้นไม้’ ตลาดนัด
ต้นไม้บนถนนราชวงศ์ รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงกิจกรรมของคน
รุน่ใหม่เข้ากับเมืองแหง่นี้   
 https://www.facebook.com/nithanbaantonmai/ 

ปลาส้มไร้กา้งแมท่องปอน

ตั้งอยู่ในต�าบลบ้านตุ่น ไม่ไกลจากท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่ว ฝ่ังตะวันตก
ของกว๊านพะเยา ทีน่ีไ่มเ่พียงเป็นโรงงานผลิตและจ�าหนา่ยปลาส้มไรก้า้ง
ตรา ‘แม่ทองปอน’ แบรนด์ปลาส้มขึ้นชื่อของจงัหวัดพะเยา หากยังเปิด
ใหผู้ท้ีส่นใจเขา้มาเรยีนรูก้รรมวิธีการผลิตปลาส้ม อาหารพ้ืนถิน่ทีอ่ยูคู่ก่บั
วิถชีีวิตชาวบ้านรมิกว๊านมาหลายทศวรรษ น�าชมโดย แม่ทองปอน จ�ารสั 
เจา้ของต�ารบัตัวจรงิ 

https://www.facebook.com/PraSomThongPon/   
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PYE Space

พ้ืนที่ศิลปะร่วมสมัยแห่งเดียวของเมืองพะเยา ตั้งอยู่บนถนนรอบเวียง
ประตูชัย ขับเคลื่อนโดย ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ อาจารย์จากคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา จดัแสดง
นิทรรศการศิลปะของทั้งอาจารย์ นักศึกษา และศิลปินไทยและต่างชาติ 
รวมถึงจัดฉายภาพยนตร์นอกกระแส และงานเสวนาด้านศิลปะและ
การออกแบบแลว้แตว่าระ 

ทัง้นี ้PYE Space ยงันบัได้ว่าเป็นฐานบัญชาการกิจกรรมสร้างสรรค์ของ
คนรุน่ใหม่ในพ้ืนทีอ่ื่นๆ ในตวัเมอืง เช่นในปี 2563 ท่ีปวินท์กบัทมีงานได้
เปลีย่นโรงภาพยนตรร์า้งอยา่งเมืองทองรามา ใหก้ลบัมามีชวิีตอีกครัง้ใน
ฐานะพ้ืนท่ีจดัเทศกาลสร้างสรรค์อันแสนคกึคกั หรอืเทศกาล Phayao Arts 
& Creative Festival ทีเ่ปลีย่นพ้ืนท่ีชัน้สองของตลาดอารเ์ขต ตลาดสด
ใจกลางเมอืงใหก้ลายเป็นพ้ืนท่ีแสดงงานศิลปะ (จนทุกวันนีพ้ื้นทีด่งักลา่ว
กย็งัจดัแสดงนิทรรศการหมุนเวียนอยา่งตอ่เนือ่ง) เป็นตน้ 
 https://www.facebook.com/pyespacethailand 

บา้นดินค�าปู้ จู ้Live & Learn Mud House 

หนึ่งในพ้ืนที่การเรยีนรูต้้นแบบแหง่แรกๆ ของเมืองที่ดึงดูดผู้คนจากทั่ว
ประเทศใหเ้ดินทางมาพะเยาเพ่ือลงคอร์สเรยีนที่นี่ เปิดสอนคอร์สการท�า
บ้านดินประยุกต์ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้จรงิ แถมยังอยู่สบายด้วย ยืนยัน
จากผู้ใช้งานจรงิอย่าง ครูจุย้-ชลดา และครูโชะ-ศักดิ์ชัย เวยื่อ สองสามี
ภรรยาที่เป็นครูโรงเรยีนเทศบาล ผู้ก่อตั้งและใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ นอกจากท�า
บา้นดนิ ทัง้คูย่งัสอนการท�าเซ้รามกิ การท�าเตาดนิ ไปจนถงึการอบพิซ้ซ้า่
และท�าอาหารจากเตาดนิอีกต่อหนึง่ด้วย! ทัง้นี ้บ้านดนิค�าปู้ จูย้งัเป็นแหล่ง
เรยีนรูน้�ารอ่งของโครงการพะเยาเมอืงแห่งการเรยีนรู้ตัง้แต่ปีแรกจนถงึ
ปัจจุบัน 
 https://www.facebook.com/koompoojue/

บา้นสวนศิริสุข   

บ้านสวนศิริสุขเป็นท่ีตั้งของกลุ่มจานใบไม้ศิริสุขของ สุดา พัวศิริ และ
ณรงค์ พัวศิร ิเป็นศูนย์การเรยีนรูด้า้นเศรษฐกจิใหม่ หรอื BCG Model 
จากการใชวั้ตถุดิบจากธรรมชาตแิละหมนุเวียนทรพัยากรพรอ้มเพ่ิมมลูค่า 
ทัง้การท�าภาชนะใส่อาหารจากใบไม ้การเพ้นทล์ายเส้ือจากใบไม ้ไปจนถงึ
งานเยบ็ปักถกัรอ้ยและการท�าตงุ โดยคอรส์เรยีนทัง้หมดเปิดสอนภายใน
อาคารทา่มกลางสวนรม่รืน่ 

ทัง้นี ้บ้านสวนศิรสุิขยงัต้ังอยูใ่นหมูบ่า้นเกษตรพัฒนาซ่ึ้งอยูไ่มไ่กลจากบ่อ
สิบสอง แหล่งทอ่งเทีย่วธรรมชาตแิละประวัตศิาสตร์ทีส่�าคญัของพะเยา 
รวมถึงวัดหว้ยผาเก๋ียง วัดทีมี่ประติมากรรมพุทธศิลป์แกะสลกับนหน้าผา
หนิอันแสนอลังการ การมาเยอืนพ้ืนทีก่ารเรยีนรู้ทีน่ี ่จงึยงัได้แวะชมแหล่ง
ทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามถึงสองตอ่ 
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สวนนนดา  

สวนสมนุไพรของสามภีรรยาขา้ราชการเกษียณ สมบรูณ ์เรอืงงาม และ
สุทัศน ์เรอืงงาม ทัง้คูเ่ปิดสวนแหง่น้ีเป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นเกษตรปลอดภยั 
การท�าอาหารพ้ืนถิ่นจากสวนครวัในรัว้บ้าน ไปจนถึงการท�าสบู่สมุนไพร 
ซ้ึง่เปิดใหผู้เ้รยีนได้ชมสวน เรยีนรูวิ้ถกีารกินอยูก่บัธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื 
และมีโอกาสเก็บวัตถุดิบสมุนไพรจากในสวนมาเรียนรู้วิธีแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์และอาหารที่หลากหลาย 
 https://www.facebook.com/suannonnada/ 

หมายเหตุ: บ้านสวนศิรสุิข สวนนนดา บา้นดินค�าปู้จูแ้ละนิทานบา้นตน้ไม ้เป็น 4 ใน 25 
พ้ืนท่ีการเรยีนรูใ้นโครงการพะเยาเมืองแหง่การเรยีนรูข้องมหาวิทยาลยัพะเยา สามารถ
เขา้ไปดูไดจ้ากเว็บไซ้ตข์องโครงการได้ท่ี 
http://www.phayaolearningcity.com/ 
Facebook: Phayao Live&Learn 17











Interview

เมือ่ต้นปี 2565 ท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกบัองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวัด และเทศบาลเมืองพะเยา ส่งชื่อพะเยาเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาเป็นเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ของ
ยูเนสโก พร้อมกับจดังานฉลองด้วยบรรยากาศช่ืนมื่นและเป่ียมด้วย
ความหวังร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน ณ ลานหน้าอุทยาน
วิทยาศาสตรแ์ละดาราศาสตร ์รมิกว๊านพะเยา 

นอกเหนือจากการใชเ้ครือ่งมือสุดสมารท์ทีท่มีวิจยัน�ากลไกการบรหิาร
จดัการแบบสตาร์ทอัพอย่าง Hackathon หรือโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 
BCG มาปรบัใช้กบัพ้ืนท่ีการเรยีนรู้ทอ้งถิน่ และกลุ่มแรงงานนอกระบบ 
ความเจง๋อีกเรือ่งของโครงการเมอืงแห่งการเรยีนรู้ของทีน่ีคื่อ การที่
ทมีนกัวิจยัร่วมกบัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดพะเยา เสนอพ้ืนทีใ่นการ
เป็นเครอืข่ายเมืองแหง่การเรยีนรูท้ั้งจงัหวัด 

กล่าวคือในขณะที่เมืองในเครอืข่ายเมืองแหง่การเรยีนรูข้องยูเนสโก
ส่วนใหญ่จะมีขอบเขตอยู่ในระดับเทศบาลเมืองหรอืในระดับต�าบล
เทา่นัน้ แต่กับเมืองพะเยา เมือ่จบัมอืกับ อบจ. ทีม่โีครงการพัฒนาศูนย์
สามวัยทั่วจงัหวัดพรอ้มรองรบักับการเป็นพ้ืนที่พัฒนาทักษะใหม่ๆ 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการเมืองแห่งการเรียนรู้ของพะเยา
จงึมีพลวัตมากเป็นพิเศษ 

พรอ้มไปกับการรอผลการรบัรองจากยูเนสโก ในปี 2565 นี้ที่ถือเป็น
ปีทีส่ามท่ีโครงการพะเยาเมอืงแหง่การเรยีนรูข้บัเคลือ่นมา (ภายใตช่ื้อ 
‘กลไกการบรหิารและพัฒนาเสน้ทางแหง่การเรยีนรูใ้นเขตเมอืงพะเยา
เพ่ือพัฒนา คุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบด้วย BCG โมเดล’) 
ทมีนกัวิจยักย็งัคงเดนิหนา้ตอ่ในการสรา้งการรบัรู ้สานความรว่มมอื
ระหว่างพ้ืนที่การเรียนรู้ในจงัหวัด และใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG 
และธุรกิจสรา้งสรรค์ยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจในท้องที่อย่างต่อ
เนื่อง WeCitizens จึงถือโอกาสพูดคุยกับหัวหน้าโครงการ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ผณนิทรา ธีรานนท์ ผูช้ว่ยอธิการบด ีมหาวิทยาลยั
พะเยา เก่ียวกับท่ีมาและทีท่ีจ่ะไปต่อ ในฐานะเมืองแห่งการเรยีนรู้ ‘ทัง้
จงัหวัด’ พะเยา ว่าท่ีเครอืขา่ยเมืองแหง่การเรยีนรูข้องยเูนสโกเมืองนี้

ขอเร่ิมที่จุดเร่ิมต้นของโครงการก่อนครับ อะไร
คอืความทา้ทายของเมอืงพะเยาทีอ่าจารยพ์บ จน
น�ามาสู่การใชเ้คร่ืองมอืทีช่ือ่เมอืงแหง่การเรียนรู้
มาแก้ปัญหาเมอืงครับ
เราดูจากขอ้มลูสถิตทิีม่หาวิทยาลยัพะเยาไดท้�าไว้จากโครงการ 1 คณะ 
1 ชุมชนนวัตกรรม ซ่ึ้งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนผ่านการ
ท�างานร่วมกันระหว่างเครือข่ายในชุมชนกับคณะวิชาต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย เราพบว่าจังหวัดพะเยามีแรงงานนอกระบบท่ีมีอายุ
ระหว่าง 15-65 ปี เยอะมาก ซ่ึ้งมากกว่าแรงงานในระบบ 2-3 เท่า ส่วน
หนึง่ของแรงงานนอกระบบเหลา่นีม้าจากกลุม่คนท่ีไมไ่ดเ้ขา้ระบบการ
ศึกษาปกติ หรอืมเีหตใุหต้อ้งหลดุจากระบบการศึกษา ซ่ึ้งส่ิงนีก็้เป็นลกูโซ้่
ตอ่ไปอีก

ภูมิปัญญารอบกว๊าน BCG โมเดล 
และแรงงานนอกระบบ
ว่าด้วยเมืองแหง่การเรียนรู้ 
‘ทั้งจงัหวัด’ พะเยา
สนทนากบั รศ.ดร.ผณนิทรา ธรีานนท์ 

เพราะเมื่อแรงงานนอกระบบมีบุตรหลาน 
ดว้ยขอ้จ�ากดัดา้นเศรษฐกิจ บุตรหลานของ
พวกเขากไ็ม่สามารถเข้าเรียนในระบบได้อีก 
ยิ่งมาเจอวิกฤตเศรษฐกิจจากสถานการณ์
โควิด-19 ก็ยิ่งท�าให้ปัญหาหนักเข้าไป ท้ัง
คุณภาพชีวิต ความเครียด ปัญหาใน
ครอบครัว และทีส่�าคญัคอืการทีเ่ดก็ๆ อ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้ ซ่ึงเป็นต้นทุนส�าคัญใน
การประกอบอาชีพ  

ทน้ีีเรากม็องเหน็แล้วว่าชว่งท่ีมนัหายไปในการศึกษาในระบบ พวกเขา
ควรจะไดร้บัการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง เพ่ือยกระดับตวัเองใหก้ลายเป็น
แรงงานที่มีทักษะท่ีเหมาะกับสภาพปัจจุบัน แนวทางเรื่องการศึกษา
ตลอดชีวิตจึงเป็นส่ิงที่ควรเข้ามาเติมเต็ม ก็พอดีกับท่ีทาง บพท. 
สนบัสนนุโครงการเมอืงแห่งการเรยีนรู้ทีเ่น้นเรือ่งการศึกษาตลอดชีพ 
ทางเราจงึเหน็ว่าเป็นโอกาสอันดใีนการขบัเคลือ่นเมืองพะเยาเป็นเมือง
แหง่การเรยีนรู้
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ทราบมาว่าทางมหาวิทยาลัยพะเยาก็มีปณิธาน
และโครงการทีเ่นน้ใชอ้งคค์วามรู้ยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นอยู่แล้ว โครงการนี้เติม
เต็มส่ิงที่มหาวิทยาลัยด�าเนินการอยู่อย่างไร
ใช่ค่ะ มหาวิทยาลัยพะเยามีปณิธานมาตั้งแต่ก่อตั้งว่า ปัญญาเพ่ือ
ความเข้มแข็งของชุมชน เราตั้งใจสรา้งบัณฑิตและงานวิจยัเพ่ือกลับ
เข้ามารับใช้การพัฒนาท้องถิ่น นอกจากโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน
นวัตกรรม ในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เรายังมีศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ ที่ถอดความรูเ้ชิงสตารท์อัพและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดจาก
งานวิจยั มาช่วยส่งเสรมิและยกระดับผู้ประกอบการท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม ส่ิงที่เราท�านี้ยังอยู่ในระดับ
มหาวิทยาลยั แตก่ารท�าใหพ้ะเยาอยูใ่นเครือ
ข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ ส่ิงส�าคัญคือ
ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐที่จะท�างาน
ครอบคลุมทั้งระดับเทศบาลหรือในระดับ
อ�าเภอตอ่ไป เราจงึเหน็ว่านีเ่ป็นเร่ืองส�าคญั 

นอกจากนี้พอโควิด-19 เข้ามา เรายังพบว่ามีอาชีพหลายๆ อาชีพที่
สูญหายไป และถกูแทนท่ีด้วยอาชีพใหม่ๆ ทีเ่รยีกร้องใหแ้รงงานจ�าเป็น
ตอ้งมทีกัษะใหม่ๆ  มารองรบั การเสรมิทกัษะใหม่ๆ  เหลา่น้ีใหค้รอบคลุม
จงึเป็นส่ิงจ�าเป็น 

อาจารยเ์ร่ิมออกแบบโครงการน้ีอยา่งไรครับ
หลังจากประชุมกับคณะท�างาน และอ่านทฤษฎีต่างๆ เราก็สรุปได้ว่ามี
อยู่ 3 ประเด็นส�าคัญที่ควรจะอยู่ในโครงการนี้ ได้แก่ หนึ่ง. โครงการ
บรหิารเมือง สอง. เครือ่งมือที่ท�าใหผู้้คนสามารถเรยีนรูไ้ด้ตลอดชีวิต 
และ สาม. การออกแบบเมืองและพ้ืนที่เรยีนรูต้่างๆ ทั้ง 3 ส่วนนี้เป็น
เหมือนจิก๊ซ้อว์ที่เราต้องน�ามาเรยีงต่อกันเป็นภาพใหญ่ที่จะช่วยส่ง
เสริมการเรียนรู้แก่ผู้คนในเมือง จากนั้นเราก็ออกไปส�ารวจด้วยการ
สัมภาษณ์กลุม่แรงงานนอกระบบทีเ่ป็นเป้าหมายหลกัของเรา ว่าพวก
เขาต้องการเสริมทักษะหรือความรู้เรื่องอะไร และเปิดคอร์สส่งเสริม
นั้นก่อน

จากการทีไ่ดส้�ารวจความคดิเหน็แรงงานนอก
ระบบมา ส่วนใหญเ่ขาอยากใหเ้ราหนุนเสริมเร่ือง
อะไรครับ
หลักๆ คือการฝึกอาชีพค่ะ ทั้งด้านเทคโนโลยีการเกษตร และงาน
บรกิาร ขณะเดียวกันเราก็วิเคราะหจ์ากสถานการณ์จงัหวัด แม้เมือง
ของเราจะมีธุรกิจจากงานบริการอยู่พอสมควรก็จริง แต่ว่าเราก็มี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นจุดแข็ง ข้อมูลจากฐานโครงการ 1 ชุมชน 1 
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย พบว่าพะเยามีภูมิปัญญาเยอะมากที่
สามารถเอามาท�าแบรนดิ้งได้ โดยในที่นี้อาจจะไม่ใช่แงข่ายสินค้า แต่

เป็นการใช้ภูมปัิญญามาเป็นแม่เหลก็ดงึดดูการทอ่งเท่ียวเชงิกจิกรรม
การเรยีนรู ้ใหค้นจา่ยเงนิเข้ามาเรยีนรูภู้มิปัญญาต่างๆ เราจงึน�าส่ิงนี้
มาผสมกับความต้องการของผู้เรยีน และองค์ความรูใ้นมหาวิทยาลัย 
พัฒนาเป็นหลักสูตรการศึกษาที่สามารถปรบัได้ตามความต้องการ
ของผูเ้รยีน และเปิดใหแ้รงงานนอกระบบ รวมถึงใครกต็ามท่ีสนใจเข้า
ศึกษาได้

ทราบมาว่าการเปิดคอร์สนี้สามารถนับรวมเป็น
หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยด้วย
ใช่ค่ะ เรามองว่ามหาวิทยาลัยต้องขยายโอกาสทางการศึกษาให้มาก
ทีสุ่ด เราจงึออกแบบหลักสูตรโดยบรูณาการภมูปัิญญาท้องถิน่ไปกับ
ความรู้ในมหาวิทยาลัย และน�าหลักสูตรนี้เข้าสภามหาวิทยาลัย เป็น
หลักสูตร non-degree เพ่ือใหค้นเข้ามาเรียนเก็บหน่วยกิต เข้าเป็น
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้ 

อีกส่ิงหน่ึงที่เราท�าเป็นอันดับต้นๆ ก่อนสร้างหลักสูตรคือ การเข้าไป
หานายกเทศมนตรีเมืองพะเยาในขณะนั้น (จุฬาสินี โรจนคุณก�าจร) 
ซ้ึ่งเขาก็เหน็ด้วย เพราะมีแนวคิดอยากจะพัฒนาบุคลากรในเทศบาล
ให้ได้ท�างานกับทางมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ก็เลยได้ผู้ร่วมขับเคลื่อน
โครงการที่ส�าคัญมากๆ อย่างเทศบาลเมืองพะเยาเข้ามา 

และส่ิงทีส่าม เพ่ือท�าใหก้ารท�างานกบัเทศบาลและมหาวิทยาลัยเป็นไป
อย่างราบรื่น เรายังได้จัดกิจกรรมบ้านดินริมกว๊าน คือการชวน
บุคลากรมาร่วมเรียนรู้และท�าบ้านดินริมกว๊านพะเยาขึ้นมา ก็ให้ทีม
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตรอ์อกแบบบ้านดิน ขอใช้พ้ืนที่ของ 
อบจ. และชวนเจา้หน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลมาร่วมย�า
ดินและท�าบ้านดินร่วมกันกับเรา กิจกรรมนี้ยังเป็นเหมือนการละลาย
พฤตกิรรม สร้างความรบัรู้ว่าเราก�าลงัจะท�าอะไร และจะประสานความ
ร่วมมือกันอย่างไร ที่ส�าคัญเรายังได้เครือข่ายพ้ืนท่ีการเรียนรู้แห่ง
ส�าคญัอยา่งกลุม่บา้นดนิค�าปู้ จู ้ซ้ึง่เขารว่มงานกบัเทศบาลอยูแ่ลว้ มา
รว่มโครงการกบัเราด้วย ในปีแรกเรามแีหล่งเรยีนรูใ้นเขตเทศบาลมา
รว่มโครงการ 11 แหง่ ส่วนปีที่สองก็มีเพ่ิมมา รวมทั้งหมด 18 แหง่ 

ในปีแรกเรามแีหลง่เรียนรู้
ในเขตเทศบาล

มาร่วมโครงการ 11 แหง่ 
ส่วนปีท่ีสองกมี็เพ่ิมมา 
รวมทัง้หมด 18 แหง่ 
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ในโครงการย่อยทั้ง 3 โครงการที่ขับเคลื่อนใน
ปีที่ 2 จะเหน็ได้ว่าอาจารย์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ
ใหม่ หรือ BCG มาเป็นกลไกขับเคลื่อนทั้งหมด 
อาจารย์มีวิธีชักจูงใหช้าวบ้านเข้าใจเร่ืองนี้
อย่างไรครับ
อาจต้องขอเท้าความโครงการย่อยทั้ง 3 โครงการก่อน เราเริม่จาก
โครงการแรก คือการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจดัการเมือง
และพ้ืนที่การเรยีนรู้ของเมืองพะเยา ด้วย BCG โมเดล เพ่ือเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์และสังคมที่ยั่งยืน โครงการที่สอง. การพัฒนาเครือ่งมือ
การเรยีนรู้บนพ้ืนฐาน BCG โมเดล เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ด้าน
เศรษฐกิจให้แรงงานนอกระบบบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้ พะเยา 
Learning city และโครงการที่สาม. การสรา้งสรรค์เส้นทางและพ้ืนที่
กิจกรรมการเรียนรู้ในเขตพ้ืนที่เมืองพะเยาด้วยการออกแบบ 
ทางสถาปัตยกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางแหง่การเรยีนรู้
จงัหวัดพะเยาตามแนวทาง BCG โมเดล

เราเหน็ว่า BCG โมเดล หรอืการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม คือ
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ทั้งหมดมุ่งเน้น
การพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกับสังคมและส่ิงแวดล้อม ซ่ึ้งเป็นส่ิงท่ี
คนทั้งโลกก�าลังใหค้วามส�าคัญในฐานะหนึ่งในกลไกการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนื ในขณะเดยีวกนั พ้ืนท่ีเรยีนรู้ในเครอืข่ายของเราเขากม็รูีปแบบ
เศรษฐกิจนี้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มบ้านดินค�าปู้ จู ้หรอืกลุ่มจานใบไม้
ศิรสุิขท่ีใชท้รพัยากรชวีภาพในพ้ืนทีม่าสรา้งมลูคา่ หรอืกลุม่สานใจฮัก
ที่เกิดจากการรวมตัวของแม่บ้าน น�าเศษผ้าเหลือใช้จากโรงงานมาส
รา้งสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ กเ็ป็นเศรษฐกจิหมุนเวียน เป็นต้น พะเยา
จงึมีตน้ทนุเรือ่งน้ีทีด่อียูแ่ล้ว เรากแ็คเ่ข้าไปส่ือสาร หาวิธีพัฒนาความ
รว่มมือด้วยโมเดลแบบ BCG ไปจนถึงการท�าแบรนดิ้งเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทางการตลาด รวมถงึเปิดพ้ืนทีเ่พ่ือใหเ้ขาแชรอ์งค์ความรูแ้กผู่ท่ี้สนใจ 
และสรา้งเส้นทางพ้ืนที่เรยีนรูเ้หล่านี้เชื่อมโยงเข้าหากัน 
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อาจารยเ์ร่ิมตน้โครงการในปีท่ีหน่ึงกบัเทศบาล
นครพะเยา แต่พอขึน้โครงการปีทีส่องเราร่วมมอื
กบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดพะเยา ชว่ยเลา่ให้
ฟังหนอ่ยครับว่าเป็นมาเป็นไปอยา่งไรครับ 
จะบอกว่าเปล่ียนวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้ค่ะ ช่วงท้ายโครงการปีท่ีหนึ่ง 
นายกเทศมนตรทีีร่่วมงานกบัเราเขากห็มดวาระพอดี ทีมงานก็มคีวาม
กังวลว่าถ้านายกเทศมนตรีคนใหม่เข้ามา ท่านอาจไม่ขับเคล่ือนต่อ 
เพราะการเสนอชือ่เขา้ยเูนสโกเนีย่ เราตอ้งไดร้บัความรว่มมอืจากภาค
รัฐ ระหว่างท่ีเป็นสุญญากาศกันอยู่นั้น พะเยาก็ได้นายกองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวัดท่านใหม่พอดี (อัคร พรหมเผ่า) ทีมงานก็เลยเหน็
ตรงกนัว่า งัน้เราน�าโครงการไปเสนอทา่นดกีว่า เราเขา้ไปหาทา่นตัง้แต่
วันแรกที่ได้รับการเลือกตั้ง ท่านก็งงว่าเรามาท�าไม ก็อธิบายถึง
โครงการทีเ่ราจะเสนอยเูนสโกใหฟั้ง ซ้ึง่จากแนวทางท่ีทา่นหาเสียงมา 
ก็พบว่าเรามีเป้าหมายร่วมกัน อย่างไรก็ดี ภายหลังเทศบาลเมือง
พะเยาได้นายกเทศมนตรีคนใหม่ ท่านก็เห็นด้วย และเดินหน้าร่วม
โครงการกับเราต่อ กลายเป็นว่าเราได้แนวรว่มทั้งเทศบาลเมือง และ
อบจ. ซ้ึ่งก็มีแผนจะขยายพ้ืนที่การเรยีนรูไ้ปทั่วจงัหวัดต่อไป 

อาจารยม์วิีธีน�าเสนอโครงการให ้อบจ. ร่วมงาน
กบัเราอย่างไรครับ 
ความเป็นเครอืข่ายเมืองแหง่การเรยีนรูม้นัมจุีดแข็งอยูแ่ลว้ เพราะเรา
จะไดแ้ลกเปลีย่นองคค์วามรูแ้ละกลยทุธ์ในการพัฒนาเมืองจากเครอื
ขา่ยเมอืงชัน้น�าทัว่โลก เริม่แรกนายกฯ มคีวามกงัวลใจเรือ่งกฎหมาย
เกี่ยวกับเมืองเล็กน้อย แต่ท่านก็ใหท้ีมไปตรวจสอบ รวมถึงไปส�ารวจ
ความคิดเห็นชาวบ้าน ซ้ึ่งชาวบ้านก็ยืนยันมาอีกเสียงว่าโครงการนี้
ชว่ยยกระดับเศรษฐกิจไดจ้รงิ ทา่นกเ็ลยเอาด้วย กลายเป็นว่าทกุวันน้ี 
ถา้มกีารประชมุโครงการเมือ่ไหร่ นายกฯ ก็มาร่วมประชมุ หรอืถ้าทา่น

ติดภารกิจก็จะส่งเลขาฯ มาร่วมวางแผนกับเราทุกครั้ง ส่วนทาง
เทศบาลก็ด้วย โครงการจงึเดินหน้าไปอย่างราบรืน่มาก  

เหน็ว่าในปีทีส่ามนีจ้ะมกีารขยายพ้ืนท่ีเรียนรู้ไปทัว่
จงัหวัดดว้ย ชว่ยเลา่ใหฟั้งหนอ่ยครับ
เป็นความคดิของนายก อบจ. ท่านเสนอมาว่า อบจ. มีศูนย์สามวัยตาม
อ�าเภอต่างๆ อยู่แล้ว ท่านก็เปิดใหเ้ราใช้ BCG โมเดลเข้าไปจบั พรอ้ม
พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่นของพ้ืนท่ีนั้นๆ ได้เลย แต่ก็ยังเป็น
แผนการที่เราก�าลังคุยกันต่อไปค่ะ 

พูดถึงภาพรวมระดับจังหวัด นอกจากในเขต
เทศบาลเมือง หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมแล้ว 
อาจารยม์องว่าพ้ืนทีไ่หนทีมี่ศักยภาพในการเปิด
เป็นพ้ืนทีเ่รียนรู้ไดอี้กบ้างครับ 
มีหลายที่เลยค่ะ แต่ถ้าจะสะท้อนความเป็นพะเยาได้ดี อาจารย์คิดว่า
ต�าบลเวียงลอ อ�าเภอจุน เพราะที่นั่นเป็นที่ตั้งของโบราณสถานและ
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า นกยูงที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของพะเยาก็ได้รับ
การขยายพันธ์ุในพ้ืนทีน่ัน้มานานมากแล้ว ตอนนีท้างโครงการได้เขา้ไป
ท�า MOU กับเขตรกัษาพันธ์ุสัตว์ป่า เพ่ือจะท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
อยู่ โดยก่อนหน้านี้ทางมหาวิทยาลัยก็ได้ชวนเยาวชนในเขตเทศบาล
เข้าไปท�าโป่งเทียมเพ่ือเป็นแหล่งอาหารสัตว์จ�าลอง และติดตั้งกล้อง
วิดีโอบันทึกพฤติกรรมสัตว์ เพ่ือใหเ้ราได้ศึกษาและเรยีนรูพ้วกนกยูง 
ละมั่ง เนื้อทราย และสัตว์ป่าหายากอ่ืนๆ 

กลายเป็นว่าเราได้แนว
ร่วมทัง้เทศบาลเมอืง และ
อบจ. ซ่ึงก็มีแผนจะขยาย
พ้ืนทีก่ารเรียนรู้ไปทัว่
จงัหวัดตอ่ไป
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นอกจากนี้เส้นทางแม่น�าในเขตน้ีก็ส�าคัญ เพราะแม่น�าอิงที่ไหลอยู่ใน
เขตรกัษาพันธ์ุสัตว์ป่าเป็นสายน�าที่มาจากดอยหลวง ผ่านเวียงลอลง
อ่างน�าจุน ก่อนจะไหลต่อไปยังแม่น�าโขง ตรงน้ีก็มีศักยภาพในการ
เรยีนรูแ้ละสรา้งรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเรยีนรูไ้ด้อีกเช่นกันค่ะ  

สถานที่อีกแห่งท่ีมีการขับเคล่ือนอย่างน่าประทับใจ คือวัดต�าม่อนที่
ต�าบลบา้นต�า เจา้อาวาสวัดน้ีทา่นเกง่มากๆ ทา่นเปิดศูนยเ์รยีนรูส้�าหรบั
ผู้สูงอายุทุกวันอังคาร และก็น�าเงนิที่ญาติโยมมาท�าบุญไปจา้งรถรับ
ส่งผู้สูงอายุมาที่โรงเรียน เพราะเห็นว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีข้อจ�ากัด
ด้านการเดินทาง แล้วที่โรงเรียนนั้นท่านก็จา้งผู้เชี่ยวชาญให้มาสอน
เรือ่งการพัฒนาผลิตภณัฑ์ตา่งๆ ทีน่่าประทบัใจคอืทางเจา้อาวาสท่าน
เริ่มสร้างพ้ืนที่เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยอาศัยเงนิท�าบุญเองทั้งหมด ไม่
ไดร้องบประมาณจากหน่วยงานไหนมาบอกใหท้า่นท�า ซ้ึง่ทางโครงการ
ของเราก็เข้าไปร่วมมือกับท่านด้วย โดยมีแผนจะเชิญท่านมาเป็น
วิทยากรด้านการจดัการพ้ืนที่เรยีนรูส้อนพระในเขตเทศบาลเมืองใน
โอกาสต่อไป   

อาจารยม์องภาพไกลๆ ของเมอืงพะเยาไว้
อยา่งไรบา้งครับ
จริงๆ พะเยาตอนนี้มีสองภาพที่ยังคลุมเครือกันอยู่ค่ะ คือถ้าไปถาม
ภาคเอกชนและหนว่ยงานเทศบาล เขาอยากเหน็พะเยาเป็น smart city 
เอาเทคโนโลยีมาพัฒนาเมือง แต่จริงๆ โดยพ้ืนฐานชุมชนในจงัหวัด
พะเยามคีวามเป็น creative city ทีชั่ดมาก ทัง้ดา้นวิถชีวิีต ภูมิปัญญา 
และการประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมเป็นสินค้า อันน้ีก็อยู่ระหว่างหาจุด
รว่มกันอยู่ 

แลว้ส่วนตัวอาจารยม์องว่ายงัไงครับ 
คิดว่าคงเป็น smart city แบบพะเยาค่ะ คงไม่ได้สมารท์แบบระยอง 
หรอืพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกจิภาคตะวันออกทีท่กุอย่าง digitalized ท้ังหมด 
แต่คิดว่าเราน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองรว่มกับใช้ต้นทุนทาง
ภูมิปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ได้ ก็ต้องค่อยๆ ปรบัจูนเข้าหากัน 

แต่ไมว่่าเมอืงจะไปยงัภาพไหน ขอแคใ่หเ้ศรษฐกจิด ีผูค้นอยูด่มีีสุข เรา
กพ็อใจมากแล้ว มภีาพหนึง่ทีอ่าจารย์เหน็แล้วรูสึ้กว่าส่ิงทีเ่ราก�าลงัท�า
อยู่เนี่ยมาถูกทางแล้ว คือการที่ผู้ประกอบการที่มาเรียนรู้ร่วมกับเรา 
เขาส่งขอ้ความทางไลนม์าบอกว่าวันนีเ้ขาขายของไดด้ขีึน้กว่าแตก่อ่น 
หรอือีกทา่นท่ีมาบอกว่าเขาเอาความรูท้ีไ่ด้จากโครงการเราไปสอนคน
อ่ืน แค่นี้เราก็ดีใจมากเลย

เหมอืนมบีรรยากาศของเมอืงแห่งการเรียนรู้เกดิ
ขึน้จริงๆ แลว้
ใช่ค่ะ เหมือนคนท่ีเข้ามาร่วมงานกับเราเขาได้เรียนรู้ เพ่ือท่ีจะ
เปลีย่นแปลงและพัฒนาตวัเอง กอ่นทีจ่ะเอาสิง่นีไ้ปถา่ยทอดใหค้นอ่ืนๆ 
ต่อ เพ่ือให้คนอ่ืนมีรายได้หรือคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนเขา ปลายทาง
ของเมอืงแหง่การเรยีนรู้ทีป่ระสบความส�าเรจ็ มนัเริม่ตน้จากส่ิงเลก็ๆ 
ตรงนี้ 

 ปลายทางของเมอืง
แหง่การเรียนรู้

ทีป่ระสบความส�าเร็จ 
มนัเร่ิมต้นจากส่ิงเล็กๆ ตรงน้ี
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“กอ่นเขา้รับต�าแหน่ง ผมมโีอกาสลงพ้ืนท่ีไปยงัหมู่บา้น
และอ�าเภอต่างๆ ในจงัหวัดพะเยา และพบโรงเรียนท่ีถูกปิด
และทิ้งร้างหลายแห่ง บางแห่งยังมีอาคารที่มีสภาพดีอยู่
เลย จงึนกึเสียดายทีจ่งัหวัดเรามสีถานทีท่ีม่ศัีกยภาพหลาย
แหง่ แต่ไม่ได้ถูกใช้งาน

และระหว่างส�ารวจความต้องการของประชาชน ผมพบว่า
เมืองของเราก�าลังเผชิญกับความท้าทายสองเรือ่งส�าคัญ 
คือ หน่ึง. การจดัสรรอ�านาจและงบประมาณทีม่กักระจุกตวั
อยู่ในตัวเมือง พ้ืนที่ห่างไกลบางแห่งไม่ได้รับการพัฒนา 
บางหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่ต้องพูดถึงเด็กๆ ที่ไม่เคยได้
ใช้คอมพิวเตอรเ์ลยด้วยซ้�า 

และสอง. ในเชิงสังคม ทั้งในแงท่ี่เมืองเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
และปัญหาที่เกิดจากช่องว่างระหว่างวัย ตรงนี้เองที่ผมคิด
ว่าเรานา่จะพัฒนาโรงเรยีนทีถ่กูทิง้รา้งตามพ้ืนท่ีตา่งๆ เป็น
ศูนย์การเรยีนรูท้ี่เชื่อมโยงและส่งเสรมิการเรยีนรูร้ะหว่าง
ผู้คนสามรุน่ด้วยกัน

นั่นก็พอดีกับที่ทางโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยพะเยาเข้ามาเป็นแนวร่วม จากเดิมที่ทาง
โครงการท�าในเขตตัวเมอืงพะเยาอยา่งเดยีว ผมเหน็ว่าเป็น
โอกาสอันดีที่จะขยายพ้ืนท่ีการเรียนรู้ไปทั่วทั้งจังหวัด จึง
ประสานไปที่กรมธนารกัษ์ที่ดูแลโรงเรยีนตามอ�าเภอต่างๆ 
ที่ถูกทิ้งรา้ง เพ่ือขอพัฒนาพ้ืนที่ตรงนั้นใหเ้ป็นศูนย์สามวัย 
พ้ืนที่การเรียนรู้ส�าหรับคนสามวัยในระดับท้องถิ่น ซ้ึ่งเริ่ม
ด�าเนนิการน�ารอ่งไปแลว้ 9 ศูนยใ์น 9 อ�าเภอของจงัหวัด
พะเยา

แนวความคดิของศูนย์สามวัยคอืการใช้การศึกษาเชือ่มโยง
คนสามรุ่นเข้าด้วยกัน และช่วยแก้ปัญหาที่คนแต่ละรุ่นพบ 
โดย อบจ. ในฐานะเจา้ของพ้ืนทีก็่ประสานความร่วมมอืด้าน
ทรพัยากรบคุคลและองคค์วามรูจ้ากสถาบนัการศึกษาตา่งๆ 
ในพ้ืนที่ในรูปแบบของการท�า MOU อย่างเป็นทางการ 

อยา่งวัยแรกคอืเด็กและเยาวชน เราส่งเสรมิการเรยีนรูน้อก
ห้องเรียน โดยเฉพาะการท�างานร่วมกับคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ของ ม.พะเยา และรว่มกับทาง
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) พะเยา ให้
เขามาช่วยแก้ปัญหากลุ่มเด็กที่สุ่มเส่ียงต่อยาเสพติด 

วัยทีส่องคอืวัยคนท�างาน เราพบว่าแม้พะเยาเราจะมสิีนค้า 
OTOP หรือผลิตภัณฑ์จากชุมชนค่อนข้างมาก แต่ปัญหา
ส�าคญัคอืผูป้ระกอบการขายของไม่ได ้เพราะเขาไม่รูวิ้ธีการ
ท�าการตลาด ศูนย์แหง่นี้ก็จะเชื่อมโยงกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยว
กบัแบรนด์จากโครงการเมอืงแหง่การเรยีนรู้ โดยทาง อบจ. 
ก็ช่วยจดัหาอุปกรณ์ให ้

ขณะเดียวกัน เมื่อเราปลูกฝังเด็กๆ ในวัยแรก(เด็กและ
เยาวชน)ได้แล้วก็ท�าให้เด็กๆ สามารถท�างานกับผู้ใหญ่ใน
ด้านการขายสินค้าออนไลน์ ช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยไป
พรอ้มกันด้วย

และวัยที่สามคือผู้สูงอายุ ซ้ึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้สูงอายุท่ีเป็น
อัลไซ้เมอรห์รอืผู้ป่วยติดเตียงเป็นภาระที่ปิดกั้นโอกาสของ
ลกูหลาน อบจ. กไ็ดร้ว่มกับคณะแพทยศ์าสตรแ์ละพยาบาล
ศาสตร์ ในการใช้ศูนย์สามวัยเป็นเดย์แคร์ส�าหรับผู้สูงอายุ 
ดึงนักศึกษาแพทย์และพยาบาลฝึกงานจากคณะมาฝึก
ทกัษะการดแูลคนชราใหก้บัอาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
รวมถงึลกูหลานทีต้่องดแูลคนเฒา่คนแกห่รอืผูป่้วยตดิเตียง 
กส็ามารถเรยีนรู้ไดจ้ากนกัศึกษาแพทย์และพยาบาลโดยตรง
 
ปัจจุบันเราขับเคลื่อนศูนย์สามวัยอย่างเต็มรูปแบบไปแล้ว 
2 พ้ืนที่ คือในอ�าเภอเมืองและอ�าเภอแม่ใจ โดยให้ทาง
มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาที่เช่ียวชาญในศาสตร์ต่างๆ มา
ประจ�าที่ศูนย์เพ่ืออบรมชาวบ้านในพ้ืนท่ีผ่านรูปแบบของ
หลักสูตรการฝึกงานของนักศึกษา นอกจากน้ี ทาง อบจ. 
ยงัจดัตัง้กองการศึกษาขึน้มาโดยเฉพาะ ซ้ึง่มหีนา้ทีด่แูลและ
จัดการเรื่องการศึกษาของทั้งจังหวัด รวมถึงขับเคล่ือน
โครงการศูนย์สามวัยนี้ด้วย 

อัครา พรหมเผ่า
นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัดพะเยา 
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ผมตั้งใจใหศู้นย์แหง่นี้เป็น
นโยบายหลกัในการพัฒนาเมอืง 
เป็นเคร่ืองมือกระจายความรู้
และความเจริญไปทัว่ทัง้ภมูภิาค 
และท�าใหค้วามรู้เป็นต้นทุนใน
การด�ารงชีวิตของชาวบ้าน
อย่างยั่งยืน 

ผมตั้งใจใหศู้นย์แหง่นี้เป็นนโยบายหลักในการพัฒนาเมือง 
เป็นเครื่องมือกระจายความรู้และความเจริญไปทั่วทั้ง
ภูมิภาค และท�าให้ความรู้เป็นต้นทุนในการด�ารงชีวิตของ
ชาวบ้านอย่างยั่งยืน 

ที่ส�าคัญ พะเยาของเราเป็นเมืองเกษตร เราอาจไม่เจริญ
ทางวัตถุเท่าเชียงรายหรือเชียงใหม่ แต่จุดแข็งของเราคือ
เราเป็นคลงัอาหารเลีย้งคนทัง้ประเทศ รวมถงึส่งออกไปยงั
ต่างประเทศ การที่เกษตรกรและผู้ประกอบการได้ติดอาวุธ
ด้านความรู้ การตลาด และเทคโนโลยี มีส่วนให้พวกเขา
สามารถยกระดับผลผลิตทางการเกษตรให้มีมาตรฐาน 
มีความเข้าใจเรือ่งการท�าเกษตรปลอดภัยซ่ึ้งเป็นทีต้่องการ
ของตลาดโลก ไปจนถึงการใชก้ารตลาดน�าการผลติ ไมต่อ้ง
ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางอีกต่อไป 

ในฐานะ อบจ. นอกจากดูแลและส่งเสริมสวัสดิภาพของ
ประชาชนตามบทบาทหนา้ทีแ่ล้ว เรายงัจะมุง่มัน่ขยายโอกาส 
และเช่ือมประสานหนว่ยงานตา่งๆ เพ่ือยกระดับองคค์วามรู้
และคุณภาพชีวิตของชาวพะเยาทุกๆ คนอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมต่อไป”
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“แมเ้ทศบาลเมอืงพะเยาจะมนีโยบายทีจ่ะขับเคลือ่นพะเยาให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่ เศรษฐกิจดี และมีสุขภาวะท่ีดี ซ่ึงเป็นหน้าท่ี
ของเราอยู่แล้ว  แต่การได้ ร่วมมือกับทีมนัก วิจัยของ
มหาวิทยาลยัพะเยา กช่็วยยกระดบัการท�างาน รวมถึงเพ่ิมมลูคา่
ทางธุรกจิใหก้บัชาวบ้านไดอ้ยา่งมาก โดยเฉพาะในแง่ของความ
คิดสร้างสรรค์และการส่งเสริมทักษะความรู้ใหม่ๆ 

ทีเ่หน็ไดช้ดัคอืการทีม่ทีมีอาจารยร์ว่มกบัผูป้ระกอบการทีท่�าสินคา้ 
OTOP ออกแบบฉลากสินค้า บรรจุภัณฑ์ การถนอมอาหาร ไป
จนถึงแบรนด์ดิ้ง เปลี่ยนภาพลักษณ์จากสินค้าท้องถิ่นที่เป็นมา
ใหด้มูคีวามเป็นสากลมากข้ึน ชว่ยขยายตลาดใหสิ้นคา้ไดม้ากกว่าเดมิ 

หรอือย่างเรือ่งการศึกษา ในฐานะตวัแทนส�านกังานเทศบาล ผม
รูสึ้กปลืม้ใจทีท่มีงานจากมหาวิทยาลัย ไดป้ระสานใหเ้กดิวิชาใหม่ๆ  
ในโรงเรยีนสังกัดเทศบาล อย่างวิชาการเขียน coding ซ้ึ่งเป็น
ทักษะที่ท�าใหเ้ด็กๆ สามารถเท่าทันโลก ขยายขอบเขตของการใช้
สมารท์โฟนใหเ้ป็นมากกว่าเครือ่งมอืตดิตอ่ส่ือสารหรอืเลน่โซ้เชยี
ลมเีดีย แต่เป็นเครือ่งมือท่ีสามารถตอ่ยอดเป็นอาชีพได ้นอกจาก
นี้ยังมีวิชาสมารท์ฟารม์ (smart farm) รวมถึงการใช้งานโดรน 
ที่น�าร่องไปแล้วในโรงเรียนเทศบาล 2 และโรงเรียนเทศบาล 3 
โดยกองการศึกษาของเราจะมีการเปิดหลักสูตรในโรงเรียน
แห่งอ่ืนๆ ต่อไป  

แน่นอนที่ว่าการศึกษาของแต่ละคนไม่เท่ากัน เด็กบางคนอาจมี
ความสามารถเรยีนรูไ้ดเ้รว็ แตเ่ดก็บางคนกห็วัช้า ดงันัน้ เทศบาล
จงึมุ่งมั่นในการจดัสรรและมีส่วนสนับสนุนใหเ้กิดพ้ืนที่การเรยีน
รูใ้นเมอืงพะเยาใหค้รอบคลมุ และรองรบักบัเด็กในทกุระดบัใหไ้ด้
มากที่สุด แต่การจัดหาพ้ืนที่อย่างเดียวคงไม่มีทางจะท�าให้เป้า
หมายของเราส�าเร็จได้ หากขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
พิเศษมาร่วมงานกับเรา ผมจงึหวังให้ มหาวิทยาลัยพะเยา ใน
ฐานะที่ผมมองว่าเป็นเหมือนพ่ีเลี้ยงของเทศบาล รว่มขับเคลื่อน
พะเยาของเราใหเ้ป็นเมืองแหง่การเรยีนรูท้ี่ยั่งยืนต่อไป

ส่วนการเป็นเครอืข่ายเมืองแหง่การเรยีนรู้เนี่ย ส่วนตัวผมก็ดีใจ
ครบัท่ีเราไดร้บัการพิจารณาข้ึนทะเบียนจากยูเนสโก แตก่ม็องสิง่
นี้เป็นแค่ประกาศนียบัตรรูปแบบหนึ่ง ได้มาเราก็ภูมิใจ แต่หัวใจ
ส�าคัญคือเราจะท�ายังไงใหช้าวบ้านอยู่ดีมีสุข สามารถพ่ึงพาตัว
เองทางเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนืมากกว่า รางวัลส�าหรบัเมืองก็เป็น
เพียงรางวัลครบั แต่หวัใจจรงิๆ คือชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
เมือง ซ่ึ้งผมก็รู้สึกดีใจที่ทีมงานขับเคลื่อนโครงการเห็นตรงกับ
เราในข้อนี้ และใช้รางวัลที่เราก�าลังจะได้นับจากนี้ มีส่วนเชื่อม
ความรูเ้พ่ือยกระดับเมืองใหผู้้คนมีความสุข”

มนัส สายโกสุม
รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา 

รางวัลส�าหรับเมือง
ก็เป็นเพียงรางวัลครับ 
แต่หวัใจจริงๆ คือ
ชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในเมือง
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“ดิฉันเห็นว่ากองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพะเยา กับ
โครงการพะเยาเมอืงแหง่การเรียนรู้ของมหาวิทยาลยัพะเยา มปีลาย
ทางเดียวกัน นั่นคือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งในท่ีนี้หมายถึง
ประชาชนชาวพะเยาของเรานี่เอง

เพราะไม่ว่าเราจะออกแบบกจิกรรมด้วยการดงึต้นทนุของเมอืงพะเยา
ดว้ยวิธีการไหน การชวนกนัท�าบา้นดนิรมิกว๊านเอย เพ้นทผ์า้จากใบไม้
เอย ท�าขนมเอย หรอืส่งเสรมิใหเ้กิดวิชาชีพใดๆ สุดท้ายผลลัพธ์ที่เรา
มองตรงกนัคอืการท�าใหช้าวบา้นทีด่อ้ยโอกาสกลับมามคีวามสามารถ
ในการพ่ึงพาตนเอง นกัเรยีนมีทกัษะทางวิชาชพีใหม่ๆ ทีม่ากกว่าส่ิงที่
เรียนรู้ในห้องเรียน และผู้สูงอายุมีกิจกรรมท่ีช่วยสร้างคุณค่าและ
ความภูมิใจใหเ้ขาเอง 

อย่างไรก็ดี ในอีกมุมหนึ่ง การได้รว่มงานกับทางโครงการเมืองแหง่
การเรยีนรู ้ก็ท�าใหเ้จา้หน้าที่ในสังกัดเทศบาลได้เรยีนรูท้ักษะใหม่ๆ อัน
หลากหลายด้วย ทั้งจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่โครงการส่งเสริมชาว
บ้าน และการเรยีนรูจ้ากการท�างานรว่มกันกับคณาจารย์และนักวิจยั 
โดยเฉพาะเรยีนรูก้ระบวนการสรา้งเครอืข่ายและดึงผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาต่างๆ มาแลกเปลีย่นความรู ้เพ่ือเสรมิศักยภาพซ้ึง่กนัและกนั ไป
จนถึงการต่อยอดและขยายขอบเขตการท�างาน เช่นที่ในปีล่าสุด
โครงการได้ร่วมกับ อบจ. ขยายพ้ืนที่เมืองแหง่การเรียนรู้ออกไปทั่ว
จงัหวัด ขยายโอกาสการฝึกทกัษะวิชาชพีใหม่ๆ ใหแ้กป่ระชาชนในพ้ืนทีอ่ื่น

การเรียนรู้
เป็นแค่กระบวนการเท่านั้น 
เพราะปลายทางที่เราวางไว้ 
คือจะท�าอย่างไรใหค้นพะเยา
มีความสุข อ่ิมท้อง 
และค้าขายมีก�าไร
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ปี  2565 นี้ ถือ เ ป็นปีที่ สามที่ เทศบาลร่วมกับ
มหาวิทยาลัยพะเยาขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อ โดยเรา
ได้วางคอนเซ้ปต์รว่มกันไว้ที่ ‘กินอ่ิม อบอุ่นใจ มีก�าไร 
หนี้ลด’ และอย่างที่บอกว่า การเรียนรู้ เป็นแค่
กระบวนการเท่านั้น เพราะปลายทางที่เราวางไว้ คือ
จะท�าอย่างไรให้คนพะเยามีความสุข อ่ิมท้อง และ
ค้าขายมีก�าไร โดยเราก็อยู่ระหว่างการออกแบบ
กิจกรรมเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

ส่วนในฐานะกองสวัสดิการสังคมที่เรามีศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เป็นพ้ืนที่
แนวร่วมของโครงการอยู่แล้ว เราไม่เพียงใช้ศูนย์
แหง่นีขั้บเคล่ือนกจิกรรมอย่างตอ่เน่ือง แต่ดว้ยความ
ที่เราพบข้อจ�ากัดในการเดินทางของผู้สูงอายุใน
ชุมชนต่างๆ เราจงึจดัศูนย์เรียนรู้ย่อยตามวัดต่างๆ 
ทีอ่ยูใ่กล้บา้นของผู้สูงอาย ุโดยออกแบบกจิกรรมการ
เรยีนรูท้ีส่อดรบักบัความต้องการของคนในพ้ืนท่ี และ
นดัหมายใหผู้สู้งอายเุข้าไปร่วมเรยีนรู้ ท�าใหก้ารเรยีน
รูเ้กดิขึน้ไปกบัวิถชีวิีตและเกดิขึน้ไดท้กุทีอ่ยา่งไมม่ขีอ้
จ�ากัด

ดร.สุรีพร โกมลธง 
ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลเมืองพะเยา  
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“แมก้องการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา จะมีหน้าที่
ในการจดัการและส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอก
หอ้งเรียน รวมถงึกบัทกุเพศทกุวัยตัง้แต่แรกเกดิจนถงึ
ผู้สูงอายุอยู่แล้ว แต่ก็ต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมาล�าพัง
หนว่ยงานเทศบาล เราหาได้มกีลยทุธ์เชงิวิชาการมากนัก 

การร่วมงานกับโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้ ที่ขับ
เคลื่อนโดยมหาวิทยาลัยพะเยา จงึสร้างแต้มต่อให้การ
ขบัเคล่ือนการศึกษาในเมอืงของเราใหรุ้ดหนา้มากยิง่ขึน้ 
โดยทีท่างมหาวิทยาลยัพะเยามาเสรมิใหเ้รา คอืการสาน
เครือข่ายจนท�าให้นักเรียนและประชาชน เข้าถึงการ
ศึกษาที่ตอบโจทย์กับการท�างาน การใช้ชีวิต และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21

ทีเ่หน็ได้ชดั คอืเมือ่มองหลักสูตรการศึกษาของโรงเรยีน
ในสังกัดเทศบาล เรามีวิชาวิทยาการค�านวณเปิดสอน
เป็นปกติอยู่แล้ว แต่โครงการเมืองแห่งการเรียนรู้ได้
เชื่อมวิชานี้เข้ากับผู้เชี่ยวชาญจากบรษัิทโทรคมนาคม
แห่งชาติ (NT) ยกระดับภาควิชาสู่การเขียนโค้ดค�าส่ัง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และท�าให้บทเรียนสนุกขึ้นด้วย
การจดัหาหุน่ยนต์ใหน้ักเรยีนได้ทดลองเขียนโค้ดเพ่ือ
บงัคบัเจา้หุน่ยนตน์ีก้นัจรงิๆ จากวิชาวิทยาการค�านวณ
ที่เคยเรยีนอย่างแหง้ๆ ตอนนี้เด็กๆ ไม่เพียงเหน็ภาพว่า
จะเรยีนไปท�าไม แต่ยังสนุก และมีทักษะที่สามารถน�าไป
ต่อยอดได้จรงิเชิงวิชาชีพอีกด้วย 

และน่ันท�าใหน้กัเรยีนชัน้ประถมศึกษาในโรงเรยีนเทศบาล 
4 (ภูมินทรร์าษฎรน์ุกูล) น�าทักษะนี้ไปเติมความครเีอทีฟ
จนเกดิเป็นโครงการ Smart Kids จติอาสา ออกแบบชดุ
ค�าส่ังใหหุ้น่ยนต์เก็บหน้ากากอนามัยหรอือุปกรณ์การ
แพทย์ที่อาจติดเชื้อ ชนะเลิศการประกวดหุ่นยนต์ระดับ
จังหวัดมาแล้ว ขณะเดียวกันเทศบาลของเรายังได้รับ
รางวัลการจดัการศึกษาดีเดน่ขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระดับประเทศเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมาอีกด้วย   
ส�าหรับการจัดประชุมหรืองานเสวนาต่างๆ ได้พัฒนา

ทักษะและความเข้าใจในการออกแบบหน้าตาอาหารให้
ขนมและของว่างดูดี ช่วยเพ่ิมเสน่ห์ของผลิตภัณฑ์ไป
พรอ้มกัน อันนี้ต้องยกเครดิตใหแ้นวคิด จาก ‘Local สู่
เลอค่า’ ของคุณขาบ-สุทธิพงศ์ สุรยิะ ฟู้ดสไตลิสต์ทีเ่ปิด
สตดูโิออยูท่ีบึ่งกาฬ ซ่ึ้งคณะของเรามโีอกาสไปดงูานมา
มากๆ  

ในส่วนของพ้ืนทีก่ารเรยีนรูข้องเทศบาลเมอืงพะเยาเอง 
เราก�าลงัมแีผนปรบัปรุงอุทยานการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
และดาราศาสตร์ ให้เกิดเป็นอุทยานการเรียนรู้จังหวัด
พะเยา หรอื TK Park เป็นแหล่งเรยีนรูท้ีค่รอบคลมุตัง้แต่
เรือ่งเกี่ยวกับเมือง ประวัติศาสตร ์เทคโนโลยี ไปจนถึง
การมีเครือ่งไม้เครือ่งมือที่ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละสตูดิ
โอที่เด็กๆ สามารถเรยีนและฝึกซ้้อมดนตร ีพรอ้มพ้ืนที่
จดัแสดงไปด้วย และไม่จ�ากัดเฉพาะเด็กๆ ในเขตเทศบาล 
แต่รวมถงึนกัเรยีนทุกคนใน 9 อ�าเภอของจงัหวัดพะเยา 
ซ้ึ่งเราพยายามจะดึงใหเ้ด็กๆ จากรอบนอกมาใชบ้รกิาร
หรอืท�ากจิกรรมไปพรอ้มกับเรา 

เพราะไม่ใชเ่ดก็ๆ ทกุคนจะสามารถมไีอแพดส่วนตวัหรอื
เข้าถึงเทคโนโลยีแบบเด็กในเมืองได้ เราจึงเช่ือว่าการ
จดัการศึกษาใหท้ั่วถึงและเท่าเทียมที่สุด มีส่วนยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองได้ 

เพราะไม่ใช่เด็กๆ ทุกคนจะสามารถมีไอแพด
ส่วนตัวหรือเข้าถึงเทคโนโลยีแบบเด็ก
ในเมืองได้ เราจงึเชื่อว่าการจดัการศึกษา
ใหท้ั่วถึงและเท่าเทียมที่สุด มีส่วนยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองได้
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มณฑากาญจน์ ปรางค์มณีรัตน์ 
หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา
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“ในสมัยล้านนา นอกจากพะเยาจะมภีมูศิาสตร์เป็น
เสมือนหอ้งครัวที่คอยปลูกข้าวหล่อเลี้ยงผู้คนใน
อาณาจักร เรายังเป็นเหมือนห้องสมุดแห่งภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ว่าได้ เพราะในสมัยนั้นยัง
ไม่มกีระดาษ แหลง่ความรู้ทัง้หมดจะถกูบนัทกึลงศิลา
จารึก และพ้ืนที่ในจงัหวัดพะเยานี่แหละที่เป็นแหล่ง
ตดัหนิส�าหรับท�าศิลาจารึก ดงันัน้มนัจงึมกีารพัฒนา
ตัวอักษรฝักขามส�าหรับจารลงศิลาที่น่ีด้วย และ
อักษรรูปแบบนี้ยังถูกใช้ส�าหรับการถ่ายทอดความรู้ 
หรือการส่ือสารที่เป็นทางการในเมืองต่างๆ ทั่ว
อาณาจกัรเมื่อคร้ังอดีต 

หรอืยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร ์พ้ืนที่ในเขตผายาว ก็
มรีอ่งรอยของการตัดหนิ และขวานหนิโบราณ และตอ่
เนื่องมาถึงสมัยประวัติศาสตร์ที่มีการแกะสลัก
พระพุทธรูปในพ้ืนที ่รวมถึงแหล่งผลิตเครือ่งป้ันดินเผา
เตาเวียงบัว แหล่งอารยธรรมเหล่านี้สะท้อนใหเ้หน็ว่า
พะเยามีต้นทุนทางการเรียนรู้มาตั้งแต่อดีต และ
กระจายอยู่ทั่วทั้งจงัหวัด  

ในโครงการพะเยาเมืองแหง่การเรยีนรู ้ผมรบัผิดชอบ
โครงการย่อยท่ี 3 เรื่องการสร้างสรรค์เส้นทางและ
พ้ืนที่กิจกรรมการเรยีนรูใ้นเมืองพะเยาด้วยการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมใหส้อดรบักับกิจกรรม
การเรยีนรูต้ามโมเดล BCG พ้ืนที่ที่ผมท�างานจงึค่อน
ข้างครอบคลุมทั้งจงัหวัด เพ่ือสรา้งเส้นทางเชื่อมต่อ
พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้เข้าด้วยกัน และเปล่ียนให้เมือง
พะเยาใหเ้ป็นมากกว่าเมืองผ่าน แต่เป็นเมืองที่คนเข้า
มาเยือนเพ่ือเรยีนรูภู้มิปัญญาจากพ้ืนที่ต่างๆ 

พรอ้มไปกับการท�า Local study ด้านประวัติศาสตร์
และตน้ทนุทรพัยากรของเมอืง ในปีแรกของโครงการ 
เรายงัได้ใชศ้าสตรเ์รือ่งการท�าบ้านดิน มาเป็นตวัเชือ่ม
การท�างานใหค้นในพ้ืนที่ เพราะมองว่าบ้านดินนี่ตอบ
โจทย์เรื่องต้นทุนการผลิต ถ้าคุณมีความรู้ในการท�า 
ถึงงบประมาณจ�ากัด ก็ยังสามารถสร้างที่อยู่อาศัย
จากดินได้ เราร่วมงานกับบ้านดินค�าปู้ จู้ ถ่ายทอด
ความรูเ้รือ่งบา้นดนิกบัผูค้นในเครอืข่าย เป็นกจิกรรม
เพ่ือละลายพฤติกรรม และสร้างการรับรู้ในเขต
เทศบาล รวมถึงร่วมกันสร้างสรรค์แลนด์มาร์ค
ส�าหรบัระบุพ้ืนที่แหง่การเรยีนรูด้้วยโครงสรา้งบ้าน
ดิน 

ส่วนปีที่สอง เน้นเรือ่งขับเคลื่อนกลไก BCG ในพ้ืนที่
แหง่การเรียนรู้ 18 แหง่ โดยทางโครงการย่อยของ
เรากเ็ข้าไปมส่ีวนใช้งานออกแบบอัตลกัษณ์และบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้าในพ้ืนท่ี ให้สอดรับกับแนวคิด BCG 
และมีความดึงดูดในด้านการตลาด ก่อนมีแผนจะ
ต่อยอดสู่การจดัจ�าหน่ายทางออนไลน์ต่อไป

จนเข้าสู่ปีนี้เป็นปีที่สามที่จะท�าต่อไปนี้ เราพยายามน�า
เสนอมิติความทรงจ�าในแต่ละพ้ืนที่ น�าเสนอภาพ
ประวัติศาสตรท์ี่ซ้้อนไปกับภาพปัจจุบันตามเส้น
ทางการเรยีนรู้ เพ่ือใหเ้หน็ว่าเรามต้ีนทุนทางการเรยีน
รู้มาตั้งแต่อดีต เราพยายามเล่นกับการน�าเสนอเชิง
ปรากฏการณ์ แล้วการกระจายตัวออกไปยังแหล่ง
การเรยีนรูข้้างนอก เข้าไปประสานกับแหล่งศูนย์การ

เมืองพะเยาของเราจงึมีพ้ืนที่การเรียนรู้
ที่หมายถึงพ้ืนที่เรียนรู้จริงๆ ทั้งของเอกชน 

และของ อบจ. กับพ้ืนที่การเรียนรู้ที่สอดรับไปกับความ
เป็นไปของเมืองจริงๆ ที่ซ้อนอยู่

ในวิถีชุมชน ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
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เรียนรู้ที่เป็นศูนย์ฝึกอาชีพต่างๆ ภายใต้การบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือท�าให้ศูนย์ฝึก
อาชีพมีบทบาทในการสรา้งองค์ความรูใ้นมิติอ่ืนๆ ไป
พรอ้มกัน

นอกจากนี้ ด้วยความที่พะเยาเป็นเมืองผู้สูงอายุ และ
มแีนวโน้มจะก้าวเข้าสู่สังคมผูสู้งอายอุยา่งเตม็รูปแบบ 
โครงการเมืองแหง่การเรยีนรูเ้ราจงึตระหนักถึงการ
สร้างพ้ืนที่กิจกรรมเพ่ือรองรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ
การฝึกทักษะทางอาชีพในการผลิตงานหตัถกรรม 
อาหาร และสินค้าต่างๆ โดยส่งผู้มีความรูล้งชุมชนไป
ฝึกอาชีพผู้สูงอายุถึงที่เลย และชวนใหพ้วกท่านผลิต
สินค้ามาวางจ�าหน่าย เพราะนอกจากการสร้างรายได้
แล้ว กิจกรรมเหล่านี้ยังท�าใหพ้วกท่านได้ใช้เวลาว่าง
อย่างเป็นประโยชน์ ได้ตระหนักในคุณค่าของตัวเอง 
และสร้างความภูมิใจ ท�าให้พวกเขาเห็นว่าตัวเองก็
สามารถมีส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองของ
เราได้ 

ด้วยเหตุนี้ เมืองพะเยาของเราจงึมีพ้ืนที่การเรยีนรูท้ี่
หมายถึงพ้ืนที่เรียนรู้จริงๆ ทั้งของเอกชน และของ 
อบจ. กับพ้ืนที่การเรียนรู้ที่สอดรับไปกับความเป็นไป
ของเมืองจริงๆ ที่ซ้้อนอยู่ในวิถีชุมชน ผ่านกิจกรรม
เรยีนรูข้องผู้สูงอายุ” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา
อาจารย์ประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์
และนักวิจยัในโครงการพะเยาเมืองแหง่การเรียนรู้
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ส่วนในปีที่สาม เรายังเน้นไปที่การสร้าง
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจใหก้ับผู้ประกอบการ 
เท่าๆ กับที่หารูปแบบการด�าเนินโครงการของ
เราใหย้ั่งยืนโดยอาจไม่ต้องพ่ึงพา 
ทุน บพท. ในอนาคต 

จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้า
คนในเมืองแอคทีฟ 
ผู้ประกอบการแอคทีฟ 
และผู้บริหารเมืองก็แอคทีฟ 
แต่ระบบการจดัการเมือง
ไม่แอคทีฟตาม

ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ 
รองผู้อ�านวยการสถาบันนวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
และนักวิจยัในโครงการพะเยาเมืองแหง่การเรียนรู้ 
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“พะเยาเป็นหนึง่ในส่ีเมอืงของไทย ทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่
ข้ึนทะเบียนเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก ซึ่ง
กอ่นหนา้นีเ้ราในฐานะทมีนกัวิจยัจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้
ขับเคลื่อนโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้ต่อเนื่องมาสองปี 
ปีนี้เป็นปีที่สามแล้วครับ (ทั้งส่ีเมืองประกอบด้วยเชียงใหม่ 
สุโขทยัและหาดใหญ่ โดยเมือ่วันท่ี 2 กันยายน 2565 จงัหวัด
พะเยา ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแหง่การ
เรียนรู้ของยูเนสโกอย่างเป็นทางการ)

ในปีแรกของโครงการพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ เราเน้นท่ี
การประชาสัมพันธ์ใหผู้้คนในเขตเทศบาลเมืองเข้าใจก่อนว่า
เราจะเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ไปท�าไม เป็นแล้วมันจะดีต่อ
เมือง หรอืช่วยปากท้องชาวบ้านได้อย่างไร 

พอเข้าปีที่สอง นอกจากเราจะได้ขยายพ้ืนท่ีโครงการจาก
ความรว่มมอืขององค์การบรหิารส่วนจงัหวัด เรายงัมุง่สรา้ง
เครือข่ายพ้ืนที่การเรียนรู้ในเมืองเป็นหลัก โดยใช้กลไกจาก
โมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรอื BCG 

BCG เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ประกอบด้วย 
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เน้นการใช้ทรัพยากร
ชีวภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ที่ค�านึงถึงการหมุนเวียนทรัพยากร 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุ่งเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจไปพรอ้มกับสังคมและส่ิงแวดล้อม 

แม้ดูเป็นค�าที่ใหม่ แต่เอาเข้าจรงิผู้ประกอบการในพะเยามีรูป
แบบการท�าธุรกจิและวิถชีวิีตเชือ่มโยงกบั BCG อยูแ่ลว้ ไมว่่า
จะเป็นเครือ่งแต่งกายหรอือาหารการกินส่วนใหญ่ก็มาจาก
ทรพัยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ทั้งนั้น 

ส่วนในปีที่สาม เรายังเน้นไปท่ีการสร้างความยั่งยืนทาง
เศรษฐกจิใหก้บัผูป้ระกอบการ เทา่ๆ กบัทีห่ารูปแบบการด�าเนนิ
โครงการของเราให้ยั่งยืนโดยอาจไม่ต้องพ่ึงพา ทุน บพท. 
ในอนาคต เพราะเราไม่อยากใหโ้ครงการเมืองแหง่การเรยีน

รูต้อ้งหยดุลง หากเกดิเราไมไ่ด้รบัทุนสนับสนุนตอ่ ก็คดิว่างัน้
จะท�ายังไงได้ ผู้ประกอบการจะมีส่วนขับเคลื่อนโครงการได้
ด้วยตัวเองอย่างไร ซ้ึ่งหนึ่งในวิธีที่คิดไว้คือการก่อตั้งบรษัิท
พัฒนาเมอืง แสวงหาการรว่มทนุ หรอืการทีช่มุชนมาเป็นหุน้
ส่วนในโครงการพัฒนาเมือง ซ่ึ้งก็ต้องสร้างความรู้ความ
เข้าใจกับเครอืข่าย เพ่ือรว่มกันขับเคลื่อนต่อไป  

ผมมองว่าในหลายปีหลังมานี้ คนพะเยาและเครือข่ายชุมชน
ต่างๆ มีความต่ืนตัวในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ที่เข้ามาส่งเสริม
อาชีพหรอืพัฒนาธุรกจิได้พอสมควรเลยนะครบั ตดิอยูก่ต็รง
ทีก่ารบรหิารจดัการของหน่วยงานราชการท่ียังล่าชา้กว่าโลก
ปัจจุบันพอสมควร เช่น พวกงานทะเบียนเอกสาร ซ้ึ่งเป็น
อุปสรรคต่อผู้ประกอบการ 

คุณดูอย่างธนาคารทุกวันนี้สิ เขามีแอปพลิเคชั่นรองรับ
ธุรกรรมทางการเงินรวดเร็วมากๆ แต่พอมาเป็นราชการ 
ติดต่อเรือ่งทะเบียนอะไรที ก็อาจเสียเวลารอ หรอืคนป่วยไป
ใชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐั ทกุวันน้ีคณุยงัตอ้งไปจองควิตัง้แต่
ตีส่ีตีหา้อยู่เลย 

ผมมองว่าถา้ระบบราชการเปลีย่นได้ ไม่เพียงท�าใหก้ารพัฒนา
เมอืงมนัเคลือ่นไดเ้รว็ คุณภาพชีวิตคนในเมอืงกจ็ะด ีและชว่ย
ลดความเหลื่อมล�าในสังคมได้มากด้วย

เมอืงแหง่การเรยีนรูจ้งึไมใ่ชแ่ค่การสนบัสนุนใหค้นในเมอืงได้
เรยีนรู ้แต่ภาครฐัจ�าเป็นต้องเรยีนรูด้้วยเหมือนกัน เรยีนรูใ้น
การใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ เรยีนรู้ทีจ่ะลดข้ันตอนการท�างานไม่ให้
เชื่องช้าอุ้ยอ้าย เรยีนรูท้ี่จะปรบัตัวไปตามโลกที่เปลี่ยนไป 

เพราะอย่าลืมว่ารฐัคือกลไกส�าคัญที่จะท�าใหเ้มืองพัฒนา จะ
ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคนในเมืองแอคทีฟ ผู้ประกอบการ
แอคทีฟ และผู้บริหารเมืองก็แอคทีฟ แต่ระบบการจัดการ
เมืองไม่แอคทีฟตาม”

เมืองแหง่การเรียนรู้จงึไม่ใช่แค่
การสนับสนุนใหค้นในเมืองได้เรียนรู้ 

แต่ภาครัฐจ�าเป็นต้องเรียนรู้ด้วยเหมือนกัน 
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นันท์นภัส ส�าเภาเงนิ
รัตนาภรณ์ รัตนากรไพบูลย์
มารศรี เงนิเย็น
อภิชญา ใจด้วง
ผู้ช่วยนักวิจยัโครงการพะเยาเมืองแหง่การเรียนรู้

ความโชคดีของพวกเราก็คือนอกจากมีโอกาสได้ท�างานกับชุมชน 
ความที่เราท�าโครงการที่ชวนนวัตกรต่างๆ มาใหค้วามรู้แก่ผู้คน 

ก็ท�าใหเ้ราได้ความรู้และทักษะจากนวัตกรไปด้วย 
ก็ตั้งแต่งานหตัถกรรม สบู่ น�าพริก ขนม ไปจนถึงท�าบ้านดินเลยค่ะ
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“ปีแรกบจีะลงพ้ืนทีก่บัอาจารย์เอ (รศ.ดร. ผณนิทรา 
ธีรานนท์) เป็นหลักก่อน ไปส่ือสารกับชุมชนและหน่วย
งานต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองพะเยาว่าเราก�าลังท�า
โครงการเมืองแห่งการเรียนรู้ และเราทุกคนจะได้
ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้ ส่วนน้องๆ คนอ่ืนๆ จะ
เป็นผูช้ว่ยนกัวิจยัแยกกนัไป จะท�าพวกสืบคน้งานวิจยั 
งานสถิติ ประสานงาน หรือท�าเอกสาร 

เราไม่รูจ้กักันมาก่อน มาเจอกันที่นี่ ทุกคนมีพ้ืนเพต่าง
กัน บีเรียนรัฐศาสตร์ ต้องตาเรียนบริหารธุรกิจ ส่วน
แตงกวาและเนสเรียนวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เอา
จรงิๆ แม้ทกุคนจะมคีวามรูแ้ละทักษะเรือ่งการสนบัสนนุ
งานวิจยั แต่นอกจากบ ีก็ไมม่ใีครไดล้งพ้ืนทีท่�างานวิจยั
เชิงสังคมมาก่อน 

ซ้ึง่แน่นอน ในชว่งแรกๆ กระทัง่พวกเราเองทีเ่ป็นผูช้ว่ย
นักวิจยัก็ยังไม่ค่อยเข้าใจดีนักว่าโครงการเมืองแหง่
การเรยีนรู้คืออะไร การท�างานของพวกเราจงึเป็นการ
ท�าความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกัน ก่อนออกไปประสาน
งาน และส่ือสารกับคนอ่ืนๆ เพ่ือใหทุ้กคนเหน็ภาพตรง
กันว่าการที่เราได้มาเรยีนรูร้ว่มกันนี่แหละที่จะช่วยยก
ระดับทักษะและองค์ความรูเ้ฉพาะของผู้คนและชุมชน
ของเราเองได ้ซ่ึ้งจะน�าไปสูก่ารสรา้งอาชพีหรอืพัฒนา
ธุรกิจในภาพรวมของเมืองพะเยา 

ความโชคดขีองพวกเราก็คือนอกจากมโีอกาสได้ท�างาน
กับชุมชน ความท่ีเราท�าโครงการที่ชวนนวัตกรต่างๆ 
มาให้ความรู้แก่ผู้คน ก็ท�าให้เราได้ความรู้และทักษะ
จากนวัตกรไปด้วย ก็ตั้งแต่งานหตัถกรรม สบู่ น�าพรกิ 
ขนม ไปจนถึงท�าบ้านดินเลยค่ะ (หัวเราะ) และในขณะ
เดียวกัน เพราะเราต้องประสานงานในโครงการวิจัย 

จงึได้ทักษะการเป็นพิธีกร การท�าส่ือ ไปจนถึงการตัด
ตอ่วิดีโอดว้ย เหนือ่ยเหมอืนกนั แตก่ส็นุกทีไ่ดเ้รยีนรูส่ิ้ง
ใหม่ๆ ผ่านการท�างาน

ทีส่�าคญัคอืการได้เปิดโลก เพราะจากทีเ่ราท�าแตง่านใน
ออฟฟิศ พอลงพ้ืนทีพู่ดคุยกบัชมุชนท่ีหลากหลาย รวม
ถงึหน่วยงานตา่งๆ จงึไดรู้ว่้าแตล่ะคนมมีมุมองอยา่งไร 
หรือคิดจากฐานความคิดแบบไหน ท�าให้เราได้มุมมอง
ใหม่ๆ และทักษะการท�าความเข้าใจผู้คนเพ่ิมเข้ามา 

รูสึ้กดีใจค่ะที่โครงการลุล่วงมาด้วยดี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งท่ีได้เห็นพ่ีๆ ลุงๆ และป้าๆ ในชุมชนที่ร่วมกับ
โครงการและสามารถต่อยอดไปสู่อาชพีใหม่ๆ  หรอืท�าให้
ธุรกิจที่พวกเขาท�าอยู่แล้วมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นจรงิๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่ีๆ จากกลุ่มคนหูหนวกพะเยา ท่ี
พวกเขาเหมือนเริม่ตน้จากศูนย์ พอโควิดมากห็ารายได้
ไม่ได้ ส่ือสารกับใครก็ล�าบาก แต่พอได้มาเรียนรู้กับ
โครงการเรือ่งการท�าน�าพรกิ ก็สามารถต่อยอดไปเป็น
อาชพีใหมไ่ด้จรงิ และมคีวามกระตอืรอืรน้ในการพัฒนา
สูตรไปขายกบัเครอืขา่ยคนหหูนวกในจงัหวัดอ่ืนๆ ตาม
งานต่างๆ 

เหน็แบบนี้ก็รูสึ้กว่าส่ิงที่เราช่วยนักวิจยัท�าโครงการมี
ความส�า เร็จที่ เ ป็นรูปธรรมอย่างน่าชื่นใจ และ
ประสบการณ์จากโครงการก็ยังสอนพวกเราด้วยว่า 

ถ้าไม่หยุดเรยีนรู ้ชีวิตก็จะไม่มีทางพบกับทางตัน เช่นที่
เราพบโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ จากส่ิงที่เราได้
เรยีนรูใ้นโครงการนี้”   

ถ้าไม่หยุดเรียนรู้
ชีวิตก็จะไม่มีทางพบกับทางตัน
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“ถ้าไม่ติดงานอะไร ผมมักจะป่ันจักรยานมานั่งดื่มกาแฟริมกว๊านอย่างนี้ทุกเช้า 
ตอนแรกก็ท�ากาแฟดริปขายคนที่มาเดินเล่นเหมือนกันครับ แต่พอมีข้อห้ามไม่ให้มี
รถเข็นมาขายเกิน 11 โมง ผมก็เลยไม่ขาย ใครอยากดื่มกาแฟ ผมท�าเสิร์ฟเลย ก็
กลายเป็นว่าพอมคีนมาดืม่ของผมไป คราวต่อมาเขากเ็อาเมลด็กาแฟมาแบ่งใหล้อง 
เป็นการตอบแทน

อาชีพของผมคือช่างกระจกและอลูมิเนียมครับ ก่อนหน้าน้ีเคยท�างานอยู่กรุงเทพฯ 
แตอ่ยูจ่นถึงจุดจุดหนึง่แล้วคดิว่าเราอยูก่รุงเทพฯ ต่อไม่ไหว เลยกลบัมาท�างานท่ีบ้าน 
กรุงเทพฯ อะไรกเ็ป็นเงนิเป็นทองไปหมด แคอ่ยากจะมานัง่สวนสาธารณะหรอืรมิแมน่�า
แบบนี้ ก็ต้องเสียค่าเดินทาง และความที่เป็นเมืองใหญ่ก็บีบคั้นใหค้นต้องแข่งขัน ไม่
ค่อยเอ้ือเฟ้ือกัน

กุหลาบ อินอ่ิน 
ช่างกระจกและอลูมิเนียม
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ผมชอบพะเยาตรงท่ีเงนิทองไม่ใชเ่รือ่งหลักใหญ่ ไมไ่ดบ้อกว่าเงนิไม่ส�าคัญ
นะครบั เป็นเรือ่งส�าคญั แตค่นพะเยาหลายคนกไ็มถ่งึกับดิน้รนหนักในการ
หาเงนิไปซ้ื้อข้าว เพราะคุณแค่ออกเรอืไปที่กว๊านคุณก็หาปลาได้แล้ว เข้า
ป่าหาหน่อไม้ หาเหด็ หลายคนเป็นเกษตรกรก็ปลูกข้าวกินเอง และพะเยา
ยงัมสัีงคมแบบชมุชนทีใ่ครมอีะไรกเ็อามาแบง่หรอืมาแลกกนัอยู ่เราจงึอยู่
ได้ในแบบชีวิตที่ไม่ได้เรง่เรา้อะไร และท�าใหค้นที่นี่ไม่ค่อยเครยีด 

ผมไม่ได้เรยีนสูงอะไร เลยอาจตอบได้ไม่ดีนักว่าอยากเหน็การพัฒนาอะไร
ในเมืองน้ี ก็คงอยากเหน็ผู้คนผ่อนคลาย มีความสุข เหน็เมืองท่ีเติบโตไป
พรอ้มกับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม เพราะส่ิงที่ผมอยากเหน็จรงิๆ คือ
การได้เหน็กว๊านพะเยาที่สุขสงบในทุกเช้าแบบนี้”  

เพราะส่ิงที่ผมอยากเหน็จริงๆ
คือการได้เหน็กว๊านพะเยา
ที่สุขสงบในทุกเช้าแบบนี้
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“หลังเรียนจบผมไปเป็นทหารมา 25 
ปี แต่ความที่เราโตมากับธุรกิจปลาส้ม
ของแม่ และที่บ้านก็มีผมกับน้องสาวกัน
สองคน ก็เลยตัดสินใจลาออกมาสานต่อ
กจิการ โดยผมกบัน้องจะอยูโ่รงงานช่วย
แม่ท�าปลาส้ม ดูแลเร่ืองวัตถุดิบ และการ
จัดส่ง ส่วนแฟนผมไปเปิดร้านขายที่
ตลาดสดแม่ทองค�าที่ต�าบลแม่ต�า 

แมท่องปอนมาจากชือ่แมผ่ม แตไ่หนแตไ่ร
คนพะเยากท็�าปลาสม้กนิหรอืขายกันเล็กๆ 
อยู่แล้ว จนช่วงหน่ึงที่รัฐบาลส่งเสริม
สินค้า OTOP เราจึงต่อยอดเป็นธุรกิจ
จริงจัง เราเป็นเจ้าแรกในพะเยาที่น�า
เครื่องจักรเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต 
รวมถึงการท�าฉลากและแบรนดิ้ง อย่าง
ค�าว่าปลาส้มไร้ก้าง เราก็เป็นเจ้าแรกที่
หยิบมาใส่ในชื่อ เป็น ‘ปลาส้มไร้ก้างแม่
ทองปอน’ จริงๆ เจา้อ่ืนเขาก็ไร้ก้างครับ 
แต่เราหยิบมาใส่ก่อน เป็นแบรนดิ้งใหค้น
จดจ�า 

สมัยแม่ยังสาวๆ ก็ใช้ปลาจากในกว๊าน
พะเยานี่แหละครับ แต่พอคนหันมาท�า
ปลาส้มขายกันเยอะ ปลาในกว๊านเลยไม่
พอ ทุกวันนี้ผู้ประกอบการแทบทุกราย 
ตอ้งซ้ือ้ปลาจากสะพานปลาจากกรุงเทพฯ 
เพ่ือมาท�าปลาส้ม เขาก็ส่งมาเป็นรอบๆ 
เราก็เอาไปเข้าหอ้งเย็น แล้วแปรรูป 

นิวัฒน์ จ�ารัส 
ทายาทธุรกิจปลาส้มไร้ก้าง
แม่ทองปอน 
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กรมประมงเคยพยายามส่งเสรมิใหใ้ชป้ลา
พ้ืนถิ่นอยู่เหมือนกันครับ โดยเพาะพันธ์ุ
ปลาจนีให้เป็นวัตถุดิบหลัก แต่ปลามันโต
แตห่วั เอามาท�าปลาส้มไม่ได ้หรอืผมกเ็คย
ทดลองใช้ปลาที่หางา่ยอย่างดอรล์ี่มาท�า
ดว้ย แตป่ลาดอรล์ีม่นัไมม่เีกลด็ พอมาท�า
แล้วเป็นเมือก เนื้อไม่จบักัน ก็เลยกลับไป
ใช้ปลาจากสะพานปลาดีกว่า

แต่ส่ิงที่ยังบ่งบอกว่าปลาส้มเป็นของ
พะเยาอยูค่อืไส้ปลาครบั เพราะไส้ปลาทีม่า
จากที่อ่ืนมันคาว เอามาปรุงไม่อรอ่ย เรา
กเ็ลยซ้ื้อไส้ปลาจากชาวบ้านทีท่�าประมงใน
กว๊านน้ีแหละครบั ส่วนกระเทียมก็ใช้ของ
เกษตรกรในพะเยา 

ทุกวันนี้นอกจากขายที่โรงงานตรงนี้ ก็มีหน้ารา้นที่ตลาดสดแม่ทองค�า แล้วก็
ไปวางตามรา้นต่างๆ ในพะเยา ส่วนจงัหวัดอ่ืนๆ ก็มีคนมาส่ังไปขายเหมือนกัน 
อย่างที่เชียงใหม่ เชียงราย และล�าปางก็เยอะ นอกจากน้ีก็มีเพจเฟซ้บุ๊ค 
https://www.facebook.com/PraSomThongPon/ รับส่ังซ้ื้อแบบออนไลน์ 
ส่งทั่วประเทศ 

ส่วนตัวผมชอบสะสมอาวุธโบราณ ยันต์ และของเก่า และก็ชอบดื่มกาแฟด้วย
ครบั เลยเปิดรา้นกาแฟเล็กๆ ไว้ที่โรงงาน เอาของสะสมมาจดัแสดง ใช้เป็นที่
รบัแขก หรอืผมใช้นั่งพักผ่อนเวลาที่งานท�าปลาส้มไม่เยอะ แต่รา้นกาแฟผมไม่
ได้เปิดเป็นทางการนะครบั 

คอืปกตไิมข่าย จะขายเฉพาะตอนไม่ปกต ิอยา่งถา้มีคณะมาศึกษาดูงานท่ีโรงงาน 
ผมก็เปิดขาย (ยิ้ม)” 

ทุกวันนี้ผู้ประกอบการแทบทุกราย 
ต้องซื้อปลาจากสะพานปลาจากกรุงเทพฯ
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“ผมเคยเป็นผู้จดัการร้านเหล้าที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นงานที่ท�า
ระหว่างเรียนปริญญาตรีจนกระทั่งเรียนจบ จากนั้นก็ไปลอง
ใช้ชีวิตและท�างานหลายอย่างที่แอลเอ ราว 2 ปี ก่อนกลับมา
หางานท�าที่เชียงใหม่อีกสักพัก แล้วกลับมาอยู่บ้านที่พะเยา
กไ็ด้รู้จกัอาจารย์โป้ง (ปวินท์ ระมงิค์วงศ์) ซึง่เป็นอาจารย์สอน
ศิลปะอยู่ที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

อาจารยโ์ป้งเป็นอีกคนทีท่ดลองใชช้วิีตมาหลายทีก่อ่นจะมาปัก
หลักที่พะเยา ผมกับอาจารย์โป้งเห็นตรงกันว่าพะเยายังขาด
พ้ืนที่สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ เราจึงร่วมหุ้นกันเปิด Junk 
Yard เป็นทัง้บารแ์ละอารท์สเปซ้ มกีจิกรรมฉายหนงั แสดงงาน
ศิลปะ และดีเจ นั่นคือเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้วครบั ช่วงนั้นสนุก
มาก มีคนรุน่ใหม่เข้ามาใช้พ้ืนที่อย่างหลากหลาย 

หลังท�า Junk Yard ผมก็ออกมาเปิดร้านขายเส้ือผ้ามือสอง 
และเริ่มแบรนด์ผลิตเส้ือผ้าของตัวเองชื่อ Lakeland Life 
เพราะอยากมีเส้ือผ้าแบบ custom ที่ตอบโจทย์กับการใช้งาน
ของเรา และอีกอย่างคือพะเยายังไม่มีร้านแบบน้ี ที่ตั้งชื่อว่า
เลคแลนด์ก็ตามตัวเลยครับ ร้านเราอยู่ริมกว๊านพะเยา และ
เมืองเราก็เป็นอันหน่ึงอันเดียวกับกว๊าน คิดไกลๆ ว่าอยากให้
แบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์ของคนรุน่ใหม่ในเมือง

ซ้ึ่งความเป็นแบรนด์แบบนี้มันก็ต่อยอดได้หลายอย่าง เพราะ
หลังจากธุรกิจเส้ือผ้าอยู่ตัว ผมก็ท�า Lakeland Store ขาย
สินคา้มอืสอง Lakeland Café เป็นรา้นกาแฟและขนมทีท่�ารว่ม
กับแฟน ตามมาด้วย Lakeland Camp ที่เป็นกิจกรรมท่อง
เที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ ซ้ึ่งอันหลังนี้เพ่ิงเปิดได้ไม่นาน

ที่ท�ากิจกรรมท่องเที่ยวนี่จะว่าบังเอิญก็ใช่ คือมีเพ่ือนรุ่นน้อง
คนหนึ่งเขาท�าทัวร์กับเพ่ือนท่ีกรุงเทพฯ แล้วเขาเอาเรือ
คายัคมาฝากผมไว้ ผมกเ็ลยยมืเขาเอาไปพายเล่นในกว๊าน ตอน
นัน้กไ็มไ่ด้คดิมากอ่นว่าทีผ่า่นมาในกว๊านเรามแีตค่นพายเรอืไป
ไหว้พระกับหาปลา แตจ่รงิๆ เราพายคายคัชมวิวชลิๆ กไ็ด ้จากนัน้
ก็มีคนมาถามว่าขอเช่าเรอื หรอืใหเ้ราพาเขานั่งเรอืเล่นได้ไหม 
ผมก็บอกว่าได้สิ ส่วนเรือ่งเงนิแล้วแต่จะให้

พันธกานต์ กันต์โฉม
เจา้ของแบรนด์ Lakeland Life 
และเจา้ของร้าน Lakeland Café 
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ตั้งแต่นั้นก็เลยเหมือนเป็นชมรมพายเรอืในกว๊านยามเย็นเลย
ครับ (หัวเราะ) จากเรือคายัค ก็เป็นแพดเดิ้ลบอร์ด รวมถึง
กิจกรรมกลางแจง้อ่ืนๆ อยา่งเดินขึน้ดอยหนอกและดอยหลวง 
หรอื trekking ในเส้นทางอ่ืนๆ รอบกว๊าน ส่วนทีมงานก็ใช้คน
รุ่นใหม่ที่รู้จกักันมา กลายเป็นว่าจากตัวเมืองที่คนรุ่นใหม่ไม่รู้
จะไปท�ากจิกรรมทีไ่หน ทกุเยน็เขากม็ารว่มกบัเรา ได้รายไดจ้าก
การท�าทัวรอี์กต่างหาก 

ทุกวันน้ีชีวิตผมค่อนข้างลงตัวนะครับ ไม่ได้ร�ารวยอะไร แต่รู้
ว่าเราชอบอะไร และได้ท�าส่ิงที่ชอบที่บ้านเกิดของตัวเอง ขณะ
เดียวกันก็ได้ท�าพ้ืนที่ที่อย่างน้อยก็อาจช่วยจุดประกายคนรุน่
ใหม่ หรอืท�าใหเ้มืองมีพ้ืนที่ใหค้นรุ่นใหม่บ้าง เพราะสุดท้ายถ้า
เมืองเราดี หรอืมีพ้ืนที่ที่ท�าใหค้นรุน่ใหม่รูสึ้กมีความหวัง พวก
เขาจะกลบัมาเอง เพ่ือหาวิธีจะใชชี้วิตอยู ่และรว่มขับเคลือ่นให้
บ้านเกิดของเขาเป็นที่ส�าหรบัพวกเขาต่อไป” 

https://www.facebook.com/Lakeland-Cafe

ถ้าเมืองเราดี หรือมีพ้ืนที่ที่ท�าใหค้นรุ่นใหม่รู้สึกมี
ความหวัง พวกเขาจะกลับมาเอง เพ่ือหาวิธีจะใช้
ชีวิตอยู่ และร่วมขับเคลื่อนใหบ้้านเกิดของเขา
เป็นที่ส�าหรับพวกเขาต่อไป
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ครูจุย้-ชลดา และครูโชะ-ศักดิ์ชัย เวยื่อ
ครูโรงเรียนเทศบาลและเจา้ของบ้านดินค�าปู้ จู้

“เราทั้งคู่ไม่ได้มีพ้ืนเพอยู่ที่นี่แต่แรก จุย้เป็นคนน่าน 
ส่วนโชะเป็นคนเชียงราย เราเจอกันตอนบรรจุราชการ
ครูทีห่าดใหญ ่พอตดัสินใจอยูด่ว้ยกันก็มาคดิถึงเมอืงที่
อยู่ใกล้บ้าน แล้วก็มาลงเอยด้วยการย้ายมาท�างานที่
พะเยา  

พอตดัสินใจแล้วจะใช้ชวิีตกันทีเ่มอืงนี ้เราเลยลงมอืปลกู
บ้าน บ้านท่ีมีสวน มีพ้ืนที่ให้เราท�างานศิลปะและท�าเวิร์
กช็อปเล็กๆ (ครูจุย้เป็นครูศิลปะ ส่วนครูโชะสอนดนตร ี
- ผู้เรียบเรียง) คุยกันหลายรอบว่าบ้านเราควรจะเป็น
แบบไหน จนมีโอกาสไดอ่้านบทสัมภาษณข์องพ่ีโจน จนัได 
เราชอบวิธีคิดในการสรา้งสมดลุชวิีตและปรชัญาในการ
สรา้งบ้านดินของเขา นั่นเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าใหเ้ราทั้งคู่
ตัดสินใจท�าบ้านดิน

ท�าไมต้องเป็นบ้านดินน่ะหรือ ข้อแรกคือความประหยัด 
ข้อต่อมาคือมันสอดรับกับทุ่งนาและสวนบริเวณนี้ และ
ในฐานะทีเ่ราทัง้คูส่นใจการเรยีนรูผ้า่นกระบวนการศิลปะ 
บ้านดินจงึตอบโจทย์ที่สุด เราท�าบ้านเองทุกขั้นตอน ได้
ลองผิดลองถูก ได้ใช้ชีวิตและเรยีนรูไ้ปกับมัน หลายคน
มักมองว่าบ้านดินดูแลรักษายาก แต่ก็เพราะเราเรียนรู้
ไปกบัมนัตลอดเวลาน่ีแหละ เราจงึพบวิธีประยุกตใ์หบ้า้น
ดินมีความยั่งยืน อยู่ง่าย และอยู่สบายด้วย เราต้ัง
สโลแกนที่แหง่นี้ไว้ว่า live and learn mud house และ
ตั้งชื่อบ้านว่า ‘บ้านดินค�าปู้ จู’้ โดยค�าปู้ จูแ้ปลว่าดอกดาว
เรอืงที่เราปลูกในบรเิวณ

หลายคนมักเข้าใจว่า
การที่เราเรียนศิลปะ 
ปลายทางคือการเป็นศิลปิน 
แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เลย 
ศิลปะคือการท�าความเข้าใจชีวิต 
มันเปิดโอกาสใหเ้รา
ได้ส�ารวจความชอบของตัวเอง
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เพราะเราทั้งคู่เป็นครูสายศิลปะด้วย เราจงึตระหนักว่าศิลปะมันไม่ควรเรยีนจบแค่ในหอ้งเรยีน พอท�าบ้านหลัง
นี้เสร็จก็เลยคิดจะเปิดเป็นพ้ืนที่กิจกรรมเสริมใหแ้ก่นักเรียน แต่ก็ไม่คิดว่าจะท�าใหเ้ป็นทางการอย่างไร จนมาปี 
2558 ส�านักวัฒนธรรมเมอืงพะเยามาเหน็ถึงศักยภาพในการพัฒนาทีน่ีใ่หก้ลายเป็นศูนยก์ารเรยีนรูข้องชมุชน
และของเมืองได้ ซ้ึ่งก็สอดรับกับสิ่งที่เราสอนอยู่คือเครื่องป้ันดินเผา โดยพะเยาก็มีแหล่งเตาเผาโบราณที่ชื่อ
เวียงบัว รวมถึงที่เราท�าการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชด�ารขิองในหลวงรชักาลที่ 9 อยู่แล้ว เราก็คิดว่าถ้า
เปิดเป็นพ้ืนที่เรยีนรูก้็น่าจะได้นะ 

ตอนนั้นมีโครงการเปิดแหล่งเรยีนรู ้60 แหง่ทั่วประเทศ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรตัน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี พ้ืนที่การเรยีนรูแ้หง่อ่ืนๆ ทั้งหมดล้วนเป็นพิพิธภัณฑ์ วัด หอ้งสมุด หรอืเป็น
ศูนย์การเรยีนรู ้มีแค่ของเราที่เดียวเลยที่เป็นบ้านคน บ้านที่เราอาศัยอยู่จรงิๆ 

ที่นี่สอนทุกอย่างเท่าท่ีเราได้เรียนรู้มาค่ะ หลักๆ คือการท�าบ้านดินประยุกต์ ท�าเตาดิน งานเซ้รามิก ไปจนถึง
การเกษตร ขณะเดียวกันเราก็เปิดใหผู้ท้ีส่นใจใชพ้ื้นทีเ่ราท�าเวิรค์ชอ็ปเรือ่งอ่ืนๆ อยา่งดนตร ีศิลปะ ไปจนถงึการ
ท�าอาหาร เรามองสองแงม่มุ อันดบัแรกคอืคณุมาเรยีนเพ่ือเพ่ิมทกัษะทางวิชาชพี อย่างทีเ่ราสอนท�าบ้านดนิ ก็
มีหลายคนมาเรยีนเพ่ือไปสรา้งพ้ืนที่ของตัวเอง หรอืเรยีนเพ่ือเอาไปใช้ในเชิงธุรกิจ 

ส่วนอันทีส่องทีส่�าคญักว่าคอื การมาเรยีนเพ่ือได้รูจ้กัตัวเอง 
หลายคนมักเข้าใจว่าการท่ีเราเรียนศิลปะ ปลายทางคือการ
เป็นศิลปิน แต่จรงิๆ แล้วไมใ่ชเ่ลย ศิลปะคือการท�าความเข้าใจ
ชีวิต มันเปิดโอกาสให้เราได้ส�ารวจความชอบของตัวเอง 
เขา้ใจในธรรมชาติของวัตถดุบิ การถอดบทเรยีนจากส่ิงท่ีเรา
ผิดพลาด ไปจนถึงเรือ่งของสมาธิ และปรชัญา

ยิ่งส่ิงที่เราสอนคืองานเครื่องป้ันดินเผาด้วย เราใช้ดินเป็น
เครือ่งมือในการส่ือสาร ถ้าเอาดินเข้าเตาแล้วมันแตก ระเบิด
ไป คุณรบักับความไม่แน่นอนนี้ได้ไหม ขณะที่คุณป้ันดิน คุณ
คิดว่าน่ีดีท่ีสุดแล้ว แต่คุณอาจยังไล่อากาศออกจากดินไม่
หมด กมี็โอกาสระเบดิในเตาไปโดนงานของคนอ่ืนดว้ย เราจงึ
ต้องดูแลของตัวเองใหด้ีที่สุด เพ่ืออยู่รว่มกับคนอ่ืน 

การศึกษาทีถู่กตอ้งควรจะท�าใหชี้วิตเรางา่ยขึน้ แตค่ณุสังเกต
ไหมว่ายิ่งเรียนในชั้นเรียนมาก เราจะยิ่งรู้สึกว่าท�าไมยากจงั 
ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบอะไร การ
เรียนในห้องเรียนเป็นส่ิงจ�าเป็น เพราะท�าให้เราได้ความรู้ไป
ประกอบอาชีพ แต่การเรียนนอกห้องเรียนก็เป็นสิ่งส�าคัญ 
เพราะท�าให้เราได้รู้จกัตัวเอง และถ้าเรารู้จกัตัวเองแต่เนิ่นๆ 
เราจะไม่มาเสียเวลาท�าในสิ่งที่ไม่ชอบ และเราจะทุ่มไปทั้งตัว
เพ่ือส่ิงที่เรารกั ซ้ึ่งไม่ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไร แต่การค้น
พบเส้นทางนีอ้ย่างนอ้ยๆ มนัก็ท�าใหเ้ราภมูใิจ และพบว่าเรามี
ชีวิตและเรยีนรูไ้ปเพ่ืออะไร” 

https://www.facebook.com/koompoojue 
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กว๊านพะเยา





“พ่อผมเป็นคนปักษ์ใต้ แกขึ้นมาท�างานกรุงเทพฯ ก่อน แล้วเจา้นายส่ง
พ่อให้มาคุมการก่อสร้างตลาดพะเยาอาเขต และเป็นผู้จดัการขายอาคาร
และพ้ืนท่ีในตลาด จนโครงการแล้วเสร็จ พ่อก็เลยได้โบนัสเป็นอาคาร
พาณชิยห์นึง่หลงั แกจงึตดัสินใจปักหลกัอยูท่ีน่ีเ่ลย ท�าธุรกิจร้านอาหารชือ่
พะเยาภัตตาคาร เปิดในปี 2529 เป็นร้านอาหารแรกๆ ในเมืองที่มีระบบ
แสงสีทันสมัย 

ส่วนผม ตอนแรกไม่มคีวามคิดจะท�ารา้นอาหารเลยครบั ผมเป็นวิศวกรประจ�า
โรงงานที่จงัหวัดระยอง พอดีได้ภรรยาเป็นคนพะเยาเหมือนกัน ภรรยาผม
เป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ มีอยู่ครั้งหน่ึงท่ีแม่ของเธอป่วย 
ภรรยาเลยกลับมาคิดว่าด้วยอาชีพเธอ เธอดูแลคนอ่ืนมากมาย แต่กลับไม่
ได้ดูแลแม่ตัวเองเลย สุดท้ายเราจงึตัดสินใจย้ายกลับมาที่นี่ ก็พอดีกับที่พ่อ
แมผ่มเขาท�าธุรกจิรา้นอาหารอยูก่อ่นแลว้ จงึรบัสูตรท�าอาหารเขามา ผมซ้ือ้
อาคารพาณิชย์ใหม่ใกล้ๆ กับศูนย์ท่ารถ ปรับปรุงรูปแบบธุรกิจที่พวกท่าน
ท�าไว้ ตั้งชื่อรา้นว่าเฮียอู๊ด ข้าวต้มโต้รุง่ ที่ใช้ชื่อนี้ เพราะเฮียอู๊ดคือชื่อพ่อผม 

ความที่ผมโตมากับรา้น ผมจงึรู ้pain point ของธุรกิจนี้ดี รา้นข้าวต้มส่วน
ใหญ่จะเป็นที่นิยมเพราะรสชาติอรอ่ย เสิรฟ์เรว็ และราคาไม่แพง แต่ข้อเสีย
คอืรา้นไมมี่ service mind ไมม่รีะบบการจดัการทีด่ ีและพนกังานกห็มนุเวียน
กนัเขา้-ออกบอ่ยเกนิไป ท�าใหเ้ราตอ้งเสียเวลาและตน้ทนุในการฝึกพนกังาน
ใหม่ 

จะว่าผมน�าวิธีการแบบวิศวกรมาท�าแบรนด์ข้าวต้มก็ได้ คือนอกจากเซ้็ทอัพ
สูตรอาหารให้เป็นมาตรฐานที่พ่อครัวคนไหนมาท�าก็จะท�าอาหารกว่า 300 
เมนูน้ีได้แบบเดียวกัน ผมก็ท�าคู่มือการจัดการในร้าน ซ้ึ่งก็มีตั้งแต่วิธีการ
เสิรฟ์ การรกัษาความสะอาด มาตรการการบรกิารและแก้ปัญหาใหลู้กค้า ที่
ส�าคัญคือการสรา้ง career path ใหพ้นักงาน ใหพ้วกเขามีอนาคตกับงาน
ที่ท�ากับเรา มีโบนัสตอบแทนกับความตั้งใจ หรือมีทักษะต่อยอดไปท�าอย่าง
อ่ืนได้ เป็นต้น 

เพราะเมืองที่น่าอยู่ส�าหรับทุกคน 
คือเมืองที่ผู้คนเข้าใจในจุดยืนของตัวเอง 
สร้างโจทย์การพัฒนาร่วมกัน
และร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางนั้น

การส่งเสริมเมืองแหง่การเรียนรู้ 
จงึไม่เพียงช่วยใหค้นในเมือง
สามารถพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
ของตัวเองได้ แต่ในอีกแง ่มันยัง
ท�าใหแ้บรนด์ของเมืองเราชัดเจนขึ้น 
และถ้าแบรนด์ของเมืองเราชัด 
เป้าหมายเราจะชัดตาม 
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หลงัจากรา้นขา้วตม้อยูต่วั ผมกมี็โอกาสไดท้�างานเพ่ือ
สังคมเมอืงด้วย โดยขณะนีเ้ป็นรองประธานชมรมร้าน
อาหารจังหวัดพะเยา และรองเลขาธิการหอการค้า
จงัหวัด รวมถึงท�างานในกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC 
ที่หนัมาท�างานด้านนี้ เพราะเหน็ว่าในฐานะผู้ประกอบ
การรุน่ใหม่ ก็น่าจะมีส่วนในการน�าความคิดใหม่ๆ ไป
สร้างกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมธุรกิจใหเ้มืองได้ เพราะท่ี
ผา่นมากจิกรรมของเมอืงจะเกดิจากมมุมองของฝ่าย
ข้าราชการเป็นหลัก เราก็ส่งเสรมิส่ิงที่ดีอยู่แล้ว รวม
ถึงส่งเสรมิคนรุน่ใหม่ใหม้ารว่มสรา้งสรรค์งานใหก้ับ
เมือง เช่น งานว่ิงมาราธอน การส่งเสรมิการแปรรูป
สินค้าเกษตร ไปจนถึงการรวมกลุ่มธุรกิจกาแฟ 
เป็นต้น 

ผมคิดว่าถึงพะเยาเป็นเมืองเล็กๆ แต่ความอุดม
สมบูรณข์องเราก็ท�าใหเ้รามีพ้ืนท่ีไดเ้รยีนรูอี้กมาก ทัง้
ทรัพยากรและวิถีชีวิตรอบกว๊าน หรือองค์ประกอบ
ของเมอืงทีค่่อนข้างลงตวั การส่งเสรมิเมอืงแหง่การ
เรยีนรู ้จงึไม่เพียงช่วยใหค้นในเมืองสามารถพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพของตัวเองได้ แต่ในอีกแง่ มันยัง
ท�าให้แบรนด์ของเมืองเราชัดเจนขึ้น และถ้าแบรนด์
ของเมืองเราชัด เป้าหมายเราจะชัดตาม 

กล่าวตามตรงในฐานะที่ผมท�างานเมือง ผมพบว่า
แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปีของเรามันยังคลุมเครือใน
ทิศทางอยู่ว่าจะไปทางไหนกันแน่ แต่พอมีแบรนด์น้ี
เขา้มา ไมไ่ด้แปลว่าเมอืงของเราจะพบเป้าหมายทนัที
นะครับ แต่มันก็ช่วยสร้างกระบวนเรียนรู้ ท�าให้เรา
ยอ้นกลบัมาส�ารวจตวัเราหรอืทรพัยากรรอบตวั เพ่ือ
คน้หาว่าจรงิๆ แล้วพะเยาจะพัฒนาไปยงัทศิทางไหน 
เพราะเมอืงทีน่า่อยูส่�าหรบัทกุคน คอืเมอืงทีผู่ค้นเข้าใจ
ในจุดยืนของตัวเอง สร้างโจทย์การพัฒนาร่วมกัน 
และร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางนั้น หาใช่การที่คน
อ่ืนมาบอกว่าเมอืงต้องพัฒนาไปทางไหน และเพ่ือจะ
ไปสู่จุดนี ้บรรยากาศของการเรยีนรู้จงึเป็นส่ิงส�าคญั”

ฉัตรชัย พรหมทอง
เจา้ของร้านเฮียอู๊ด ข้าวต้มโต้รุ่ง และยูนากริลล์ 
รองเลขาธิการหอการค้าจงัหวัดพะเยา

https://www.facebook.com/HiaOodKhawTomToRung/ 
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Alex Wang และ Louise Cooper-Wang
ศิลปิน/ อาจารย์สาขาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยพะเยา
ศิลปิน/ ครูสอนภาษา
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จากนั้นไม่นาน ก็มีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งในฐานะศิลปิน
พ�านักของโครงการค�าเปิงในอ�าเภอดอยสะเก็ด ที่นั่นไม่
เพียงท�าให้ผมพบหลุยส์ คู่ชีวิต แต่ยังได้พบกับอาจารย์
โป้ง (ปวินท์ ระมิงค์วงศ์) ซ้ึ่งสอนศิลปะอยู่ที่มหาวิทยาลัย
พะเยา เราพูดคุยกันถูกคอ ถึงขนาดอาจารย์โป้งชวนให้
ผมมาสอนหนงัสือทีน่ัน่ ผมไม่เคยรูอ้ะไรเกีย่วกับพะเยา แต่
รูสึ้กว่าเป็นงานที่น่าสนใจดี ก็เลยตามเขามา

ทกุวันนีผ้มสอนหนงัสือทีพ่ะเยามาได้ 5 ปีแลว้ โดยเช่าบ้าน
อยู่ในตัวเมืองกับหลุยส์ ก่อนหน้านี้ผมอยู่บอสตัน แอลเอ 
และซ้านฟรานซิ้สโก ส่วนหลยุส์เคยอยูป่ารสีและซิ้ดนีย์ แต่
เราทั้งคู่พบว่าไม่มีเมืองไหนเหมือนพะเยา 

พวกเราชอบความสุขสงบ เมอืงเลก็ๆ ทีไ่มว่่าจะเดินไปทาง
ไหนก็เหมือนทกุคนรูจ้กักนัหมด และในทกุเยน็ ราวกบัผูค้น
จะมาเดินเล่น ตกปลา หรอืพักผ่อนอยู่รมิกว๊านพะเยากัน
ทั้งเมือง ซ้ึ่งก็รวมถึงเราสองคนด้วย (หวัเราะ) เพราะเมื่อ
มองออกไป เห็นทะเลสาบที่มีภูเขาเป็นฉากหลัง ให้ความ
รูสึ้กผ่อนคลาย และใหพ้ลังไปพรอ้มกัน

“ผมมาประเทศไทยคร้ังแรกจากการเข้าร่วมเป็นศิลปินพ�านักในโครงการศิลปะ One Year Project ของมูลนิธิที่นา 
(The Land Foundation) ที่อ�าเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ ในปี 2007 การมาใช้ชีวิตคร้ังนั้นนอกจากได้รู้จกั

เพ่ือนศิลปินในเชียงใหม่หลายคน ยังพบเสนห่จ์ากวิถีชนบทในภาคเหนือของประเทศไทย และนัน่ท�าใหเ้มือ่กลับไปท�างาน
ทีส่หรัฐอเมริกา ผมก็ยังมคีวามคิดถงึบรรยากาศแบบน้ีอยู่

ด้วยข้อจ�ากัดทางภาษา ก็เป็นส่ิงท้าทายให้
เราได้เรียนรู้ตลอดเวลา 

ทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้คน 
เรียนรู้ภาษาไทย และเรียนรู้ภาษาเหนือแบบคนพะเยา

จรงิๆ ซ้านฟรานซิ้สโก ทีเ่ราเคยอยูด่ว้ยกนักอ่นหน้าน้ี กม็ี
บรรยากาศคล้ายกับพะเยาเลยครบั เมืองรมิอ่าว อากาศ
ด ีผอ่นคลาย และผูค้นเป็นมติร เพียงแต่ตอนทีเ่ราอยูท่ีน่ัน่ 
เราจะอยูไ่ด้แคใ่นอพารท์เมนต์เลก็ๆ ทีม่พ้ืีนทีจ่�ากดั แตพ่อ
มาอยูพ่ะเยา เรามทีีอ่ยูอ่าศัยทีก่ว้างขวางขึน้เยอะในราคา
ทีถ่กูกว่าหลายเท่า ทีส่�าคัญผมชอบอาหารของท่ีนี ่ปลาส้ม 
แกงอ่อม ไปจนถึงลาบ (หวัเราะ)

แนน่อน บางครัง้กเ็หงาครบั ทีน่ีช่าวต่างชาตน้ิอยมาก และ
คนส่วนใหญ่ก็ไม่พูดภาษาอังกฤษ แต่ขณะเดียวกัน ถ้า
เ ทียบกับชี วิตประจ�า วันที่ลงตัว ไปสอนหนังสือที่
มหาวิทยาลัย ออกก�าลังกายและพักผ่อนริมกว๊าน หรือ
การไดอ้ยูท่า่มกลางบรรยากาศสงบ แตเ่ป่ียมแรงบนัดาล
ใจใหไ้ด้ท�างานสร้างสรรค์ การอยู่ที่นี่ก็มีข้อดีกว่าเยอะ ท่ี
ส�าคัญด้วยข้อจ�ากัดทางภาษา ก็เป็นส่ิงท้าทายให้เราได้
เรยีนรูต้ลอดเวลา ทั้งเรยีนรูวั้ฒนธรรมของผู้คน เรยีนรู้
ภาษาไทย และเรยีนรูภ้าษาเหนือแบบคนพะเยา” (ยิ้ม)
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“กว๊านพะเยากับการท�าปลาส้มคือสองส่ิงที่แม่คุ้นเคยมาตั้งแต่เกิด 
กว๊านนีเ้พ่ิงมาสมยัพ่อแม่ของแม่ ส่วนปลาส้มนีท่�าขายกันมาตัง้แต่รุ่นปู่ ยา่ 
ตอนเด็กๆ แม่ยังเคยรับจา้งขอดเกล็ดปลาจนี ควักไส้และขี้ออกมา และ
ทุบปลาทั้งตัวเพ่ือเอาไปท�าปลาส้ม ได้ค่าจา้งวันละหนึ่งบาทหา้สิบสตางค์ 
นีเ่ป็นทกัษะทีไ่ด้มาตัง้แต่เลก็ พอโตมาแม่ก็ไม่ไดท้�าอย่างอ่ืนเลย ท�าปลาส้ม
ขายอย่างเดียว นี่ก็ 40 กว่าปีแล้ว

เริม่จากช�าแหละปลาก่อน แยกก้าง หวั หาง และไข่ออก เอาเฉพาะเนื้อ หัน่
เป็นชิ้น ล้างน�าเปล่า 5 ครัง้ และแช่น�าซ้าวข้าวประมาณ 15 นาที เพ่ือดับ
กลิ่นคาว จากนั้นคลุกกระเทียมที่ต้มแล้ว เกลือ ข้าวสวย และหมักไว้ครึง่
ชัว่โมงกอ่นแพ็ค ถา้ไมช่อบรสเปรีย้ว แนะน�าใหก้นิตอนเสรจ็ใหม่ๆ แตถ่า้ใคร
ชอบเปรีย้ว ก็อาจทิ้งค้างคืนไว้สัก 1-3 คืน แล้วเอาไปทอดสมุนไพร ไปคั่ว 
หรอืนึ่ง ไปเจยีวกับไข่ก็อรอ่ย 

เม่ือก่อนท�ากันเยอะค่ะ มีเกือบ 40 เจา้ได้ ก็ใช้ปลาหางแดง ปลาจนี ปลา
ตะเพียนที่หาได้จากในกว๊านนั่นแหละ แต่หลังๆ ปลาไม่พอท�า ก็เลยต้องไป
ซ้ื้อเขามาจากที่อ่ืน 

แต่เดิมคนแถวนี้ก็ท�าแบบวิถีชาวบ้านนี่แหละ ไม่ได้อะไรมาก แต่พอแม่รูว่้า
ถา้ราชการมาส่งเสรมิธุรกจิจรงิจงั เรากค็วรต้องมชีือ่ใหเ้ป็นทีจ่ดจ�า และที่
ส�าคัญคือมีกรรมวิธีที่สะอาดปลอดภัย เราก็เลยเป็นเจา้แรกๆ ที่ผ่าน อ.ย. 
และในปี 2553 เรายงัไดร้างวัล OTOP 5 ดาวของจงัหวัดดว้ย และพอชว่ง
หลงัๆ ลกูชายและลกูสาวมาช่วยกจิการ เขากร็ว่มกับกลุม่อาจารย์มาแปรรูป
ปลาส้มเป็นอาหารส�าเร็จรูปเอาไปขายตามร้านสะดวกซ้ื้อ มีรับจา้งผลิตให้
คนอ่ืน และขายของของเราทางอินเตอร์เน็ต ถ้าไม่มีพวกเขา เราก็อาจจะ
ท�าขายแบบเดิมอยู่ คงไม่ดีเท่านี้  

จรงิอยู ่เราไมไ่ดใ้ชป้ลาในกว๊านแลว้ แตวั่ตถดุบิอ่ืนๆ ก็ลว้นมาจากในพะเยา 
คนท�างานก็คนพะเยา ภูมิปัญญาก็ของคนพะเยา ไม่มีปลาส้มที่ไหนอร่อย
เท่าของที่พะเยาหรอกค่ะ” 

แม่ทองปอน จ�ารัส
เจา้ของกิจการปลาส้มไร้ก้างแม่ทองปอน 

ไม่มปีลาส้มที่ไหนอร่อยเท่า
ของที่พะเยา
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“ก่อนหน้านี้ ผมเป็นสัตวแพทย์อยู่กองงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ของเทศบาลเมืองพะเยา และมีโอกาสท�าโครงการพลังงานทดแทนจากก๊าซ
ชีวภาพ ได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในส่ิงที่เราท�า และพบว่าการได้แบ่ง
ปันความรู้ใหค้นอ่ืนๆ ได้ใช้ประโยชน์นี่เป็นเร่ืองที่ดีและน่าภูมิใจนะ

หลังเออรีร่ไีทร ์ผมกับแฟนตัดสินใจย้ายบ้านไปอยู่นอกเมือง เรามีที่ดินอยู่สอง
ไร ่ตอนแรกคิดว่าคงจะใช้ชีวิตเกษียณ ท�าสวนครวั และพักผ่อนที่นี่ แต่ความที่
ผมมีทักษะเป็นวิทยากรและมีเครือข่ายที่เทศบาล คนที่นั่นเขาก็ชวนให้เราทั้งคู่
ท�าบา้นใหเ้ป็นศูนย์เรยีนรูด้า้นเศรษฐกิจพอเพียง เพราะวิถีชวิีตเรากเ็ป็นไปตาม
ครรลองน้ีอยูแ่ลว้ กเ็ลยเปิดพ้ืนทีใ่หค้นจากเทศบาลชวนเจา้หนา้ท่ีหรอืผูท้ีส่นใจ
มาเรยีนรู้

ขณะเดียวกัน ความที่ชุมชนเกษตรพัฒนาท่ีเราอยู่เนี่ย ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็น
คนเฒา่คนแก ่ตอนกลางวันถา้ลูกหลานไมอ่อกไปท�าการเกษตรก็จะไปเรยีนหรอื
ท�างานในเมือง ผู้สูงวัยก็อยู่บ้านกันเฉยๆ ไม่ได้ท�าอะไร แฟนผมจงึชักชวนพวก
เขามาเรียนท�าขนมกินกัน พวกเขาก็พอใจ จงึนัดกันว่างัน้เรามาเจอกันทุกวัน
อังคารเว้นวันอังคารไหม จะได้มีกิจกรรมท�าด้วยกันประจ�า กลับกลายเป็นว่า
หลังจากนั้นพวกพ่อๆ แม่ๆ ก็หอ่ข้าวกันมาที่บ้านเราทุกวันเลย (หวัเราะ)

จากศูนยก์ารเรยีนรูเ้ลก็ๆ พอเราเริม่คุน้เคยกบัชุมชนแลว้ ผูใ้หญบ่า้นแกกเ็สนอ
ว่านา่จะท�าธุรกจิของชมุชนสักอยา่ง กพ็อดีกบัทีแ่กซ้ือ้เครือ่งท�าภาชนะจากใบไม้
มา และความทีเ่รากม็สีวนป่าอยูบ่นเนนิทีแ่ตล่ะวันตอ้งเก็บใบตองตึงทีต่กพ้ืนทกุ
วัน เราเลยเหน็ดว้ยกบัไอเดยีของผูใ้หญ ่เอาใบไมท้ีเ่ก็บไดม้าอัดเป็นจานใบไม ้จะ
ได้มีกิจกรรมใหศู้นย์เรยีนรูแ้หง่นี้เพ่ิมอีกอย่าง

ณรงค์ พัวศิริ และสุดา พัวศิริ
กลุ่มจานใบไม้ศิริสุข

ชีวิตเราส้ัน อีกหน่อยเราก็ตาย 
พอเราตาย ความรู้ก็จะตายไป
กับเราด้วย ดังนั้นก่อนจากไป 
เราก็ควรแบ่งปันส่ิงที่เรามีให้
คนอ่ืนไม่ดีกว่าหรือครับ
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เครือ่งท�าจานใบไมเ้ป็นเครือ่งบบีอัดใบไมด้ว้ยความรอ้นครบั กอ่นอ่ืนเรา
ต้องท�าบล็อกส�าหรบัขึ้นรูปจานหรอืภาชนะอะไรก็ตาม จากนั้นก็เอาใบไม้
ทีมี่ขนาดพอๆ กับบลอ็กมาอย่างนอ้ยสามใบ ใช้แป้งเปียกตดิใหใ้บซ้อ้นกนั 
แลว้เอาใส่บล็อก ความร้อนจะอัดใหใ้บไมแ้ขง็ตามบล็อกเกิดเป็นจานหรอื
ชามข้ึนมา
 
เราลองผดิลองถูกอยูสั่กพัก เพราะไมใ่ช่ว่าจะเอาใบไมจ้ากไหนมาท�าจาน
ชามก็ได้ อย่างใบไม้ที่เป็นรู พอท�าจานออกมา จานก็จะเป็นรู หรอืถ้าคุณ
เอาใบสักเนี่ย พ้ืนผิวมันจะมีขนติดไปกับอาหารที่เราใส่ ใบยอมีรสขม ถ้า
เอาไปท�าชามใส่น�าแกง รสชาติน�าแกงก็จะเปลี่ยนไป โชคดีที่สวนป่าของ
เรามีใบตองตึงกับใบทองกวาวอยู่แล้ว ใบตองตึงนี่ชาวบ้านเขาใช้ห่อ
อาหาร ใบทองกวาวก็ถูกใชห้อ่ขนมเทยีน พอเอามาท�าเป็นจานชามจงึไมม่ี
ปัญหา แขง็แรงทนทาน ท�าชามกย็งัใสน่�าแกงแบบขลกุขลกิได ้ใส่ขนมจนี
กินก็ได้ ใช้เสรจ็ล้างท�าความสะอาดก็สามารถใช้ต่อได้อีก 2-3 ครัง้ 

ส่วนเศษใบไม้ท่ีหลงเหลือจากการเอาไปใส่บล็อก เราก็เอาไปอัดรวมท�า
เป็นกระถางส�าหรบัเพาะพันธ์ุตน้ไม้ ใช้แทนถงุด�าได้อีก กระบวนการนีเ้ลย
ไม่เหลือของตกค้าง ลดปรมิาณการเผาใบไม้ที่ตกในสวนไปพรอ้มกัน 

พอองค์ความรู้เรื่องท�าจานใบไม้อยู่ตัว เราจงึต้ังช่ือศูนย์การเรียนรู้ว่า 
‘จานใบไม้ศิริสุข’ ในปี 2563 หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยพะเยาเขาท�า
โครงการเมืองแห่งการเรียนรู้ ก็เลยมาชวนเราร่วมเป็นเครือข่ายพ้ืนที่
แหง่การเรยีนรูพ้อดี

ที่ผมชอบโครงการนี้เป็นพิเศษ คือเขาไม่ได้แค่ชวนให้ชาวบ้านมาเรียนรู้
ในพ้ืนทีข่องเราอยา่งเดยีว แตย่งัชวนใหเ้ราไปเรยีนรูจ้ากพ้ืนทีอ่ื่นๆ ดว้ย 
ซ้ึง่กท็�าใหเ้รามโีอกาสไปเรยีนรู้การสกรนีผ้าดว้ยกรรมวิธีนึง่ใบไม้ ไปเรยีน

เสร็จกลับมา เราเห็นว่ากระบวนการนี้ใช้เวลาท้ังวันกว่าจะเสร็จ ก็เลย
ทดลองต่อยอดด้วยวิธีการทุบใบไม้ผสมกับน�าด่างลงบนผืนผ้า ใช้เวลา
ไมถ่งึชัว่โมง กไ็ดเ้ส้ือยดืท่ีมลีายใบไมแ้ลว้ แถมยงัสามารถตดัใบไม้เป็นตวั
อักษร หรือรูปทรงต่างๆ บนเส้ือได้อีก เราก็เลยเปิดสอนวิชาน้ีต่อด้วย 
เพราะคิดว่าถ้าสอนท�าจานใบไม้อย่างเดียว คนมาเรียนกลับไป เขาไม่มี
ทนุทรพัยท์ีจ่ะซ้ือ้เครือ่งท�า กไ็มม่ปีระโยชนอ์ะไร แตส่กรนีลายใบไมบ้นเส้ือ
นี่ไม่ต้องใช้ทุนอะไรเยอะ คนมาเรยีนก็เอาไปท�าเป็นอาชีพได้อีกต่อ

ถามว่าเราขายของที่เราท�าด้วยไหม ขายครบั แต่ขายถูก จานชามใบไม้
เราขายอันละ 5 บาท มคีนมาซ้ื้อเขาไปขายต่อ 10-15 บาท เส้ือสกรนีลาย
เราขายแคต่วัละ 300 บาท คนมาซ้ือ้บอกว่าขายแบบนีแ้ลว้เราจะไดก้�าไร
อะไร ผมก็บอกว่าเราไมไ่ด้คิดว่านีคื่อธุรกจิ สิง่ท่ีเราขายคอืกิจกรรมทีเ่ปิด
ให้ผู้ที่สนใจมาเรียนกับเรา เพ่ือเอาความรู้ไปท�าธุรกิจ จุดประสงค์หลัก
ของเราคือการไดแ้บง่ปันความรู ้ส่วนสินคา้ทีเ่ราขาย เป็นแคผ่ลพลอยได้ 

นอกจากจานใบไม้กับเส้ือ แฟนผมเขายังมีทักษะเรือ่งเย็บปักถักรอ้ยและ
ตัดตุง ก็เปิดสอนด้วย คนเฒา่คนแก่ในชุมชนมาเรยีนฟร ีแถมพอของที่
พวกเขาท�าขายได้ เขากไ็ด้รายได้จากส่ิงนัน้ ซ้ึง่ทุกวันน้ีผมกด็ใีจท่ีมีหน่วย
งานให้ความสนใจมาเรียนรู้กับเราอย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จากพ้ืนที่ต่างๆ กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว กระทั่งคณาจารย์ที่อยู่ไกลถึงจงัหวัด
ยะลา เขาก็สนใจมาเรยีนกับเรา   

อย่างที่บอกครบัว่าความสุขของเราสองคน คือการได้แบ่งปันส่ิงที่เรารู้
ใหค้นอ่ืนไปต่อยอด ผมว่าองค์ความรูค้ือส่ิงที่ทุกคนควรเข้าถึงอย่างเท่า
เทยีมและไม่ควรมอีะไรมาขวางกัน้ ชวิีตเราส้ัน อีกหน่อยเรากต็าย พอเรา
ตาย ความรูก้็จะตายไปกับเราด้วย ดังนั้นก่อนจากไป เราก็ควรแบ่งปัน
ส่ิงที่เรามีใหค้นอ่ืนไม่ดีกว่าหรอืครบั” 
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“พะเยาเรามทีรัพยากรธรรมชาตแิละภูมิปัญญาทางศิลป
วัฒนธรรมที่มีคุณค่ามากนะครับ ปัญหาก็คือที่ผ่านมาเรายัง
ไม่สามารถพัฒนาต้นทุนทางคุณค่าใหเ้ป็นมูลค่าได้อย่างเต็ม
ที่ ซ่ึงก็อาจจะเพราะเจา้ของต้นทุนไม่รู้จะแปลงมันให้เป็นเงิน
อย่างไรดี ไม่รู้จักตลาด หรือเพราะขาดการเชื่อมประสาน
ระหว่างหน่วยงานที่ใหก้ารสนับสนุน 

เป้าหมายหนึ่งของมหาวิทยาลัยพะเยานับตั้งแต่ก่อตั้งคือการ
บริการชุมชน ร่วมงานกับชาวบ้าน เกษตรกร ชาวประมง 
ผู้เล้ียงปศุสัตว์ และผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เพ่ือใช้ความรู้ทาง
วิชาการและงานวิจยัช่วยยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ของผูค้น ซ้ึง่จะเหน็ได้ว่า เรามโีครงการและหน่วยงานทีท่�างาน
ด้านน้ีอยู่ ไ ม่น้อย ตั้งแต่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ศูนย์เครื่องมือกลาง 
เป็นต้น

แต่ก็เช่นเดียวกับที่เรามองเหน็ถึงความไม่เชื่อมประสานที่เกิด
ขึน้ในเมือง ในระดบัมหาวิทยาลัย เรากพ็บว่าแต่ละหน่วยงานก็
มกีารท�างานไปในทศิทางของตวัเองแบบต่างหน่วยตา่งท�า จน
มาปี พ.ศ. 2561 ที่เราเห็นตรงกันแล้วว่าทุกหน่วยงานต้อง
ประสานความรว่มมือ จนเกิดการจดัตั้งสถาบันนวัตกรรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ท�างานเชื่อมประสานและขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็ตามแต่ ทั้งอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่ิงส�าคัญ
ที่เชื่อมโยงหน่วยย่อยๆ ของการพัฒนาเมืองได้เข้มแข็งท่ีสุด 
คือการท�าให้เมืองมีบรรยากาศของการเรียนรู้ ซ้ึ่งก็ตรงกับ
ทีท่าง บพท. พยายามขบัเคล่ือนโครงการในเมอืงต่างๆ อยู ่และ
ก็ประจวบเหมาะกับที่เชียงราย เพ่ือนบ้านของเรา เพ่ิงได้รับ
เลอืกเข้าเป็นเครอืข่ายของยเูนสโก เราจงึเหน็ว่าเป็นโอกาสดทีี่
จะถอดบทเรียนจากเขา เพ่ือมาปรับใช้ในเมืองพะเยาให้มี
ศักยภาพมากที่สุด

บทบาทหลักของผมต่อโครงการเมืองแหง่การเรียนรู้คือ การ
สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมถึงหาก
ระบวนการที่ท�าให้โครงการเดินต่ออย่างยั่งยืน โดยท่ีไม่ต้อง
พ่ึงพางบวิจัยในอนาคต เพราะเรามีบทเรียนจากหลาย
โครงการแล้วว่า แม้หลายโครงการจะมีศักยภาพเพียงใด แต่
เมื่องบประมาณจากแหล่งทุนหมดตามวาระ โครงการก็ไม่
สามารถเดินต่อได้

ก็เลยคิดกันว่าในช่วงปีแรกที่ท�า เราต้องรวมกลุ่มภาคเอกชนในเมืองให้
เขม้แข็งใหไ้ด้กอ่น คือถา้เอกชนตอ่ตดิ พวกเขาจะเหน็ประโยชนแ์ละมส่ีวน
ในการขับเคล่ือนโครงการได้ด้วยตัวเอง ที่ส�าคัญการเชื่อมร้อยกับ
ราชการท้องถิ่นและชุมชนก็จะงา่ย 

เราต้องรวมกลุ่มภาคเอกชนในเมืองให้
เข้มแข็งใหไ้ด้ก่อน เพราะถ้าเอกชนต่อติด 
พวกเขาจะเหน็ประโยชน์และมีส่วน
ในการขับเคลื่อนโครงการได้ด้วยตัวเอง 
ที่ส�าคัญการเชื่อมร้อยกับราชการท้องถิ่น
และชุมชนก็จะงา่ย”
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ผศ. ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
ผู้อ�านวยการสถาบันนวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
และนักวิจยัในโครงการพะเยาเมืองแหง่การเรียนรู้ 

ช่วงแรกเราจงึเน้นการสรา้งความรบัรูใ้นเมือง ผ่านการจดัประชุม หรอืกิจกรรมที่ชักชวน
ใหต้วัแทนจากหนว่ยตา่งๆ อยา่งหอการคา้ สมาพันธ์เอสเอ็มอี สมาคมธุรกจิทอ่งเทีย่ว และ
กลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ มาร่วมกัน สร้างบทบาทให้ตัวแทนทุกฝ่ายเป็นเหมือนคณะ
กรรมการขับเคลื่อนเมืองในรูปแบบไม่เป็นทางการ กล่าวคือ ไม่ถึงกับบังคับใหใ้ครมาเป็น 
แต่เป็นการสรา้งกลไกใหทุ้กฝ่ายเหน็ว่าพวกเขามีส่วนรว่มในการก�าหนดทิศทางของเมือง 

ซ้ึ่งผลตอบรับค่อนข้างดีทีเดียวครับ ยิ่งเฉพาะเราวาง
กลุม่เป้าหมายคอืการชว่ยยกระดับผูด้อ้ยโอกาสใหเ้ขา้ถึง
องค์ความรูแ้ละทรพัยากรด้วย ที่ส�าคัญอีกอย่างคือ คน
ที่มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้  หาได้มาจากฝ่ัง
มหาวิทยาลยัของเราเลย แต่กเ็ป็นคนพะเยาทีม่อีงค์ความ
รู้เฉพาะมาร่วมแบ่งปันเป็นหลัก ทางเราช่วยเหลือแค่
ขอ้มลูเชงิวิชาการ และการเป็น facilitator อ�านวยความ
สะดวกใหก้จิกรรมเกดิขึน้เทา่นัน้ และอยา่งทีบ่อก พอเรา
เช่ือมโยงหน่วยท�างานในเบื้องต้นได้ส�าเร็จ การร่วมมือ
กับรัฐจงึไม่ยาก อย่างล่าสุดโครงการเราก็ได้ความร่วม
มือทั้งเทศบาลเมืองพะเยา และองค์การบริหารส่วน
จงัหวัด ในการขับเคลื่อนเมืองไปในทิศทางเดียวกัน

ผมมองว่าการเป็นเมอืงแห่งการเรยีนรู้ กค็ล้ายๆ กบัการ
ที่ผลิตภัณฑ์ได้ติดฉลาก OTOP นั่นแหละครบั เพราะการ
ได้ประดับส่ิงนี้ ไม่ได้การนัตีว่าคุณจะประสบความส�าเรจ็ 
แต่ตอ้งยอมรบัว่ามนัคอืแบรนดท์ีท่กุคนรบัรู ้ยิง่พอเมือง
มันเชื่อมโยงกับมาตรฐานระดับนานาชาติของยูเนสโก 
คนในพ้ืนที่รับรู้ก็เกิดความภาคภูมิใจ สิ่งท่ีตามมาคือเขา
ก็อยากมีส่วนรว่ม แรงใจก็เริม่มา 

ทีส่�าคัญพอเราอยูใ่นเครอืข่าย คนจากท่ัวโลกก็จะรู้จกัเรา 
เมืองในเครอืข่ายก็จะมาเยี่ยมชม หรอืแบ่งปันกลยุทธ์ใน
การพัฒนาเมืองมาใหเ้ราไดป้รบัใช ้ผมมองเหน็ประโยชน์
แบบนี ้หนึง่. พะเยาเป็นทีรู้่จกั สอง. ท�าใหเ้มืองมีมาตรฐาน
ในการจัดการและพัฒนา และสาม. ช่วยยกระดับการ
ท�างานใหผู้้คนในเมือง 

พอบุคลากรท่ีขับเคลื่อนเมืองได้รับการยกระดับ เมืองก็
จะมีพลวัต สุดท้ายมันก็กลับมาท่ีเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชวิีตของคนในเมืองดขีึน้ จากเมืองท่ีเราตระหนักในคุณคา่
อยู่แล้ว ก็สามารถสรา้งมูลค่าได้ในที่สุด” 
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“คณุทราบไหมว่าสาเหตท่ีุรัฐตัง้วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ไว้ที่จงัหวัดพะเยา ซึ่งมีท�าเลค่อนข้างห่างไกลกว่าจงัหวัดอ่ืนๆ ในภาค
เหนือ ส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจค้าบริการ

ในอดีต พ้ืนท่ีหนึ่งในจงัหวัดพะเยา ขึ้นชื่อเรือ่งการที่ผู้หญิงท้องถิ่นออก
จากหมู่บา้นเพ่ือเข้าท�างานค้าบรกิารในเมอืงใหญ่ๆ  จะเป็นเพราะถกูหลอก 
สมัครใจด้วยตนเอง หรอืพ่อแม่เป็นคนตัดสินใจก็ตาม แต่จ�านวนผู้หญิง
ทีเ่ข้าสู่ธุรกิจทีม่ากเป็นพิเศษนี ้ท�าใหม้หีลายฝ่ายเหน็ตรงกนัว่าเพราะผูค้น
ในพ้ืนที่ยังเข้าไม่ถึงการศึกษา ท�าใหผู้้หญิงหลายคนตัดสินใจด�าเนินชีวิต
ด้วยรูปแบบนี้ 

และในเมือ่เราต้องการใหผู้ค้นในพ้ืนทีเ่ข้าถึงการศึกษา เรากจ็�าเป็นต้องมี
พ้ืนที่การศึกษา จงึมีการจดัตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นนั่นเอง

แม้เรื่องที่เล่ามานี้จะไม่ใช่สาเหตุหลัก แต่ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
นเรศวร วิทยาเขตพะเยา หรือที่ต่อมาจะถูกเปลี่ยนช่ือเป็นมหาวิทยาลัย
พะเยา นับตั้งแต่การก่อตั้งจนถึงทุกวันนี้ คือน�าความรู้มาใหบ้ริการและ
พัฒนาชมุชน ตลอดเวลาทีผ่่านมา มหาวิทยาลยัจงึมีโครงการหรอืหน่วย

ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยพะเยา

กลไกในการขับเคลื่อน
การเรียนรู้ไม่ได้มาจาก
พวกเราในฐานะคณะนักวิจยั 
แต่เป็นชาวบ้านในพะเยา
ที่เป็นวิทยากรใหค้วามรู้
ในด้านต่างๆ
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งานทีช่ว่ยยกระดบัชมุชนมากเป็นพิเศษ และโครงการเมอืงแหง่การเรยีน
รู ้ที่เราได้รบัทุนจาก บพท. ก็คือหนึ่งในนั้น 

พะเยามีแหล่งทรัพยากรที่ยังมีบทบาทในฐานะแลนด์มาร์คส�าคัญของ
เมืองอย่างกว๊านพะเยา โดยพ้ืนที่รอบๆ กว๊านยังมีทรพัยากรที่ชาวบ้าน
แปลงเป็นสินค้า ไปจนถึงการพัฒนาเป็นพ้ืนที่การเรยีนรู ้ โครงการของ
เราจึงมีแต้มต่อไม่น้อย แต่โจทย์ส�าคัญของโครงการหาใช่การน�าเสนอ
พ้ืนที่เหล่านั้น แต่เป็นการเชื่อมโยงผู้มีความรูใ้นพ้ืนที่ต่างๆ มาใหบ้รกิาร
ชมุชน ช่วยฝึกอาชพีแกผู่ท้ีด่อ้ยโอกาส และสรา้งกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนั

เหตุน้ี จุดเด่นของโครงการพะเยาเมืองแห่งการเรยีนรู้ทีน่า่จะต่างจากเมอืง 
อ่ืนๆ ส่วนใหญ่คือ กลไกในการขับเคลื่อนการเรยีนรูไ้ม่ได้มาจากพวกเรา
ในฐานะคณะนักวิจยั แต่เป็นชาวบ้านในพะเยาที่เป็นวิทยากรใหค้วามรูใ้น
ดา้นตา่งๆ เป็นรูปแบบของชาวบา้นสอนชาวบา้น ชุมชนหน่ึงสอนอีกชมุชน
หนึ่ง แลกเปลี่ยนศาสตร์ความรู้ซ้ึ่งกันและกัน และเผยแพร่ไปสู่ผู้อ่ืนอีก
ทอดหนึ่ง 

นกัวิจยัในโครงการนีม้หีน้าทีเ่พียงเช่ือมต่อวิทยากรเข้ากับผูเ้รยีน ไปจนถึง
เช่ือมโยงผูเ้ชีย่วชาญ ซ้ึง่อาจรวมถงึอาจารย์จากมหาวิทยาลยัพะเยาเอง 
ไปเป็นโค้ชชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการในการยกระดบัผลิตภัณฑ์ และรวมถงึ
การสร้างแรงจูงใจใหแ้กผู่เ้รยีน การท�าเครดติแบงค์ หรอืการใหผู้เ้รยีนที่
สามารถเกบ็หนว่ยกติไปใช้กบัมหาวิทยาลยัพะเยาอย่างเป็นทางการได ้ก็
เป็นเครือ่งมือหนึ่ง

ถามว่าคนมาเรยีนหลายคนเป็นผู้ใหญ่ที่ท�างานท�าการกันหมดแล้วหรอื
กลุ่มผู้สูงอายุ พวกเขาจะใช้คะแนนสะสมจากมหาวิทยาลัยไปท�าอะไร ก็

ต้องบอกอย่างนี้ครบั ส่ิงนี้สรา้งความภูมิใจแก่ผู้เรยีนได้ว่าอย่างน้อยก็มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา เพราะเมือ่เราน�าเครดิตแบงค์มาใช้ เรากจ็�าเป็น
ต้องท�าการสอบวัดผลผู้เรยีนเพ่ือใหไ้ด้หน่วยกิต จงึช่วยจูงใจใหพ้วกเขา
มีความต้ังใจเรียน ขณะเดียวกันผู้ท�าการสอนก็ต้องหาวิธีท�าให้ผู้เรียน
เข้าใจ หรอืสนุกไปกับบทเรยีน 

มีตัวอย่างที่ชัดเจนคือกลุ่มบ้านดินค�าปู้ จู้ ที่สอนงานป้ันดิน ทางกลุ่มใช้
กศุโลบายทางความเช่ือ ดว้ยการใหผู้เ้รยีนใชด้นิป้ันบล็อคพระเครือ่ง คน
ที่เรียนก็รู้สึกว่ามีแรงจูงใจ เพราะถ้าท�าเสร็จก็จะมีพระเครื่องเป็นของที่
ระลึก หรือจะเอาไปปลุกเสกก็ยังได้ จงึตั้งใจในบทเรียนและพิถีพิถันกับ
การท�างานเป็นพิเศษ 

ขณะเดยีวกนั หน่วยกติทีส่ะสมนี ้ผูเ้รยีนยงัสามารถน�าไปใช้เป็นต้นทุนหน่ึง
ในการยืน่ขอประกาศนยีบัตรรบัรองจากคณะต่างๆ ของทางมหาวิทยาลยั 
รวมถงึองค์กรอ่ืนๆ ว่าได้ผา่นการเรยีนรู้หรอืมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ได้อีกด้วย เช่นคุณเรียนรู้การแปรรูปอาหารมาแล้ว คุณต้องการน�าไป
พัฒนาเป็นอาชีพต่อ คุณก็น�าหน่วยกิตที่ได้มาเป็นองค์ประกอบเพ่ือยื่น
ขอรบัประกาศนียบัตรรบัรองความช�านาญได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ที่สุดแล้ว ตัวชี้วัดจรงิๆ ของเรา คือการที่ทั้งผู้สอนและผู้
เรียนสามารถต่อยอดความรู้ของตัวเองให้เป็นมูลค่าได้ ทุกคนสละเวลา
มาเรยีน เพราะรูว่้าจะได้ประโยชน์กลับไป ได้ผลิตภัณฑ์ หรอืสินค้าเอาไป
ขายได ้และเมือ่โครงการน้ีสิน้สุดลง หากผูร้ว่มโครงการยงัคงตอ่ยอดส่ิง
ที่เรียนมาเพ่ือเป็นอาชีพต่อโดยไม่มีพวกเรา นั่นหมายถึงโครงการเมือง
แหง่การเรยีนรูข้องเรา ประสบความส�าเรจ็”  
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“เมือ่กอ่นก็ซือ้แหนมกนิจากทีอ่ื่นค่ะ แต่ความท่ีเราไม่รู้เลยว่าคนอ่ืนเขาท�า
แหนมยังไง เขาใส่ดนิประสิวมากเกนิมาตรฐานไหม หรือกระบวนการทีเ่ขาท�า
นี่ถูกสุขอนามัยมากแค่ไหน คุณยายพ่ีเขาก็เลยท�าเอง เลือกใช้แต่วัตถุดิบที่
สดใหม ่สะอาด และทราบถงึทีม่า และใชด้นิประสิวไมเ่ยอะ คอืถ้าไมใ่ช้เลยกไ็ม่
ได้ แต่ถ้าใช้เยอะก็เป็นอันตราย 

นอกจากท�ากินกันเองในครอบครวั คุณยายท่านก็เอาแหนมไปแบ่งเพ่ือนๆ ก็
มกีารบอกต่อเรือ่ยๆ จนมคีนมาขอซ้ื้อ ก็ขายกันเล็กๆ โดยไม่ไดท้�าแบรนด์อะไร
เรือ่ยมา จนภายหลังคุณยายท�าต่อไม่ไหว จงึไม่ได้ขายมาหลายปีแล้ว  

พอพ่ีเกษียณ จากทีเ่ราเป็นพยาบาลมาทัง้ชวิีต ใหอ้ยูบ่า้นเฉยๆ กค็งจะเฉา เลย
ไปท�ากจิกรรมท่ีชมรมผูสู้งอายขุองเทศบาลเมอืงพะเยา เราชอบเรยีนรู้การท�า
นั่นท�านี่จากยูทูปอยู่แล้ว ก็เลยเอาส่ิงที่เรียนมาไปสอนเพ่ือนๆ ในชมรม เช่น 
การท�าสบู่ สานตะกรา้เดคูพาจ และอ่ืนๆ เท่าที่เราจะท�าและสอนคนอ่ืนได้ และ
พอดีกับท่ีมหาวิทยาลัยพะเยาท�าโครงการเมืองแหง่การเรยีนรู ้ทมีนักวิจยัเขา
ก็แนะน�าว่าน่าจะท�าผลิตภัณฑ์มาจ�าหน่ายนอกเหนือจากส่ิงที่เราเปิดการเรยีน
การสอนอยู่ ก็เลยคิดถึงแหนมอนามัยสูตรของคุณยายขึ้นมา

จากแหนมสูตรคุณยายที่ไม่เคยมีช่ือเรียก ทางทีมวิจยัก็ช่วยพ่ีท�าแบรนด์และ
ออกแบบโลโก้ เป็นสินค้าจริงจังข้ึนมา ก็เริ่มเอาไปขายในกลุ่มไลน์ของโรง
พยาบาลท่ีเคยท�าก่อน พ่ีตั้งชื่อแบรนด์ว่า ‘ทัพพีเงนิ’ เพราะเราขายอาหารก็
เลยคดิถงึทพัพี แตแ่ทนทีจ่ะตกัขา้ว เราเอามาใชต้กัเงนิตกัทองจากสินคา้ของ
เราเอง (ยิ้ม) 

ถึงจะพูดแบบนั้น พ่ีก็ไม่ได้คิดจะท�าเป็นอุตสาหกรรมหรือธุรกิจจริงจังอะไร 
เพราะเราท�ากับผู้ช่วยอีกหนึ่งคนแค่นั้น และจรงิๆ เราท�าเพราะความสนุกที่ได้
มอีะไรท�า และหวังใหลู้กคา้ไดก้นิแหนมทีม่คีณุภาพและปลอดภยัมากกว่า เดอืน
หนึง่จะท�าขายแค่สองรอบผา่นทางไลน์กลุม่ กลายเป็นว่าลกูคา้หลักของเราคือ
หมอ พยาบาล และบุคลากรในโรงพยาบาลเสียเกือบทั้งหมด เว้นแต่จะมีออก
รา้นเล็กๆ ตามงานบ้าง 

ทางโครงการเมอืงแห่งการเรยีนรู้ก็มแีผนใหพ่ี้เปิดคอร์สสอนท�าแหนมเหมอืน
กัน พ่ีก็ยินดีเพราะอยากแบ่งปันความรู ้และเผื่อใครเอาไปต่อยอดเป็นธุรกิจก็
ดีเขา้ไปใหญ ่แต่พ่ีกย็�าเสมอเรือ่งวัตถดุบิและกระบวนการผลติตอ้งสะอาดและ
ไดม้าตรฐาน ใหเ้ขาเอาสูตรเราไปท�าแบรนด์ขายของตัวเองได้เลย ซ้ึง่นอกจาก
แหนมสูตรคุณยายพ่ีแล้ว ทัพพีเงนิก็ยังมีผลไม้แช่อ่ิมตามฤดูกาล ซ้ึ่งอันนี้พ่ี
เรยีนมาจากยูทูป และเอาผลไม้ที่ปลูกในบ้านมาท�า ฤดูกาลนี้เป็นตะลิงปลิง ต่อ
ไปก็อาจเป็นมะม่วงหาวมะนาวโห ่ก็แล้วแต่ช่วงว่าต้นไหนจะออกผลเมื่อไหร ่ 
การท�าใหค้นอ่ืนมีอาชีพก็เรือ่งหน่ึง แตส่ิ่งส�าคญัอีกเรือ่งก็คอืพ่ีอยากใหพ้ะเยา

เรามีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีเป็นอาหารปลอดภัยมากกว่าน้ี เมือง
ของเราเป็นเมืองเกษตร กน่็าจะสนับสนุนใหเ้กิดเกษตรปลอดภยั
ที่ไม่เพียงท�าให้ผู้บริโภคมีสุขภาพท่ีดี ห่างไกลโรค แต่เกษตร
ปลอดภยัช่วยเพ่ิมมลูค่าสินค้า และเป็นท่ีต้องการของตลาดระดบั
สากล

ในขณะเดียวกัน อย่างที่ทราบกันว่าพอพะเยาไม่ใช่เมือง
อุตสาหกรรม คนรุน่ใหมส่่วนใหญก่เ็ลยตอ้งออกจากบา้น ยา้ยไป
ท�างานที่เมืองใหญ่ๆ ถ้าเราน�าเกษตรปลอดภัยมาเป็นจุดแข็ง ใช้
เทคโนโลยี หรือรูปแบบการตลาดใหม่ๆ มาต่อยอดต้นทุนตรงน้ี
ให้กลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจงัหวัด ส่ิงนี้จะดึงดูดให้คนรุ่นใหม่
กลับบ้านมาช่วยกนัพัฒนาธุรกจิ ผู้สูงอายใุนเมอืงก็ไม่เดียวดาย
เพราะลูกหลานกลับมา พะเยาก็จะไม่เงยีบเหงาอีกต่อไป” 

ดรุณวรรณ ค�าเจริญ
ข้าราชการเกษียณ และผู้ก่อตั้งแบรนด์ ‘ทัพพีเงนิ’

ถ้าเราน�าเกษตรปลอดภัยมา
เป็นจุดแข็ง และต่อยอดด้วย
เทคโนโลยีและการตลาด
ใหม่ๆ ส่ิงนี้จะดึงดูดใหค้นรุ่น
ใหม่กลับบ้านมาช่วยพัฒนา
ธุรกิจ พะเยาก็จะไม่ใช่เมือง
แค่ของผู้สูงอายุอีกต่อไป
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“ก่อนหน้านี้ผมขับรถส่งของใหห้า้งค้าปลีกแหง่หนึ่งที่
กรุงเทพฯ ท�ามาสิบกว่าปีแล้วรู้สึกอ่ิมตัว ก็พอได้ขา่วว่าใกล้ๆ 
บา้นแมก่า บ้านเกิดผมทีจ่งัหวัดพะเยา ก�าลังจะมีมหาวิทยาลัย
นเรศวรตั้งข้ึน (ชื่อสมัยนั้น ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยพะเยา 
- ผูเ้รียบเรียง) ผมจงึตดัสินใจลาออกจากงานประจ�า เอาเงนิ
ที่เก็บมาส่วนหนึ่งไปซื้อรถตู้

จรงิๆ ความคดิเรือ่งขับรถตูร้บัจา้งไมเ่คยอยูใ่นหวัผมมากอ่น 
เพราะพะเยาเป็นเมืองเล็กๆ ใครจะจ้างรถตู้กัน แต่พอรู้ว่ามี
มหาวิทยาลัยเกิดขึ้น คนก็น่าจะมาอยู่กันมากขึ้น เศรษฐกิจก็
น่าจะดีขึ้นตาม 

หลายคนมักคิดว่าการมี
มหาวิทยาลัยท�าใหเ้ด็กๆ 
ได้เรียนหนังสือ แต่ในอีก
ทางชาวบ้านรอบๆ ก็มี
โอกาสได้ท�างานมากขึ้น
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เด่น สุวรรณ
คนขับรถตู้รับจา้งอิสระ

หลายคนมกัคดิว่าการมมีหาวิทยาลยัท�าใหเ้ดก็ๆ ไดเ้รยีนหนงัสือ 
แต่ในอีกทางชาวบ้านรอบๆ ก็มีโอกาสได้ท�างานมากข้ึน อย่าง
ภรรยาผมกไ็ดง้านเป็นแมบ่า้นอยูร่สีอรท์ เพ่ือนๆ อีกหลายคนขบั
รถตู้ประจ�าคณะในมหาวิทยาลัย เป็นเจา้หน้าท่ี บ้างไปเป็นยาม 
หรอืถ้ามีเงนิทุนหน่อยก็เปิดร้านค้า ท�ารา้นอาหาร หรอืท�าหอพัก
แถวหน้ามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจในละแวกนี้ดีมากๆ 

ผมเคยขบัรถประจ�าในมหาวิทยาลยัอยูพั่กหนึง่เหมือนกนั แตพ่อ
หมดสัญญา ก็ประมลูต่อไมไ่ด ้จงึออกมารบัจา้งขบัรถตูอิ้สระ แต่
กไ็ดอ้าจารย์และนกัวิจยัหลายท่านเรยีกใช้อยู ่เชน่ถา้คณะไหนรถ
ตู้ไม่พอ เขาก็โทรศัพท์เรียกผม เลยได้งานข้างนอกกับงาน
มหาวิทยาลัยไปพรอ้มกัน

อย่างช่วงโควิด-19 มา ไม่มีนักท่องเที่ยวเลย แต่ที่รอดมาได้คือ
หลังจากที่เขาเปิดใหเ้ดินทาง อาจารย์ก็เรยีกใช้ผมพาเขาลงพ้ืน
ที่วิจัยด้วย แต่เอาเข้าจริงก็อยากท�าประจ�าท่ีนั่นเลยมากกว่า 
เพราะการนัตีรายได้ประจ�า (หวัเราะ)

ที่เคยว่ิงไกลสุดคือการส่งนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตรไ์ปแข่ง
กีฬาท่ีสงขลาครับ ตอนนั้นขับจากพะเยามาแวะค้างคืนที่
ปราณบุร ีจากนั้นก็ขับต่อไปพักสุราษฎรธ์านี ก่อนจะถึงสงขลา
ในอีกวัน เที่ยวนั้นแวะซ้ื้อของท่ีปาดังเบซ้าร์ด้วย ผมชอบขับรถ
ลอ่งใตน้ะ ขับสบายดี ปกตอิยูแ่ตก่บัถนนบนภูเขาในภาคเหนอืซ่ึ้ง
ขับรถเหนื่อยกว่า (ยิ้ม) 

ผมอายุหา้สิบกว่าแล้ว ก็พยายามรกัษาสุขภาพ เพราะคิดว่าจะ
ขับรถตอ่ไปจนกว่ารา่งกายจะไม่ไหว ส่วนหลงัจากนัน้จะท�ายงัไง
ต่อ ใหเ้ป็นเรือ่งของอนาคตครบั” 
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“จริงๆ ก็เป็นการจบัผลัดจบัผลูพอสมควรครับ ก่อนหน้าน้ีผม
เป็นอาจารย์พิเศษสอนศิลปะที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก สอน
อยู่สักพัก เพ่ือนรุ่นพ่ีเขาท�าหลักสูตรศิลปะขึ้นมาใหม่ให้วิทยาเขต
พะเยา (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยพะเยา) ผมอ่านหลักสูตรแล้วสนใจ 
เลยย้ายมาสอนประจ�าที่นี่ ทุกวันนี้สอนมา 8 ปีแล้ว

ผมสนใจหลักสูตรนี้ตรงที่เขามุ่งเน้นใหศิ้ลปะ งานออกแบบ และความ
คิดสร้างสรรค์รับใช้ชุมชน หาใช่การผลิตบัณฑิตศิลปะเพ่ือเข้าหา
แวดวงศิลปะเป็นศูนย์กลาง ต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาคุณเป็นนักเรียน
มัธยมปลายท่ีอยากเรียนปริญญาด้านศิลปะ คุณก็จะมุ่งไปหามหา
วิทยาลัยศิลปากร ลาดกระบัง หรอืวิจติรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นอ้ยคนนักทีอ่ยากจะเรยีนศิลปะในมหาวิทยาลยัทีเ่พ่ิงเปิดใหม ่แถมยงั
อยู่ถึงจงัหวัดพะเยา แต่หลักสูตรเราก็สร้างโอกาสจาก pain point 
ตรงนี้ โดยเน้นที่การเรยีนรูแ้ละพัฒนาการศึกษารว่มกัน 

แลว้ส่ิงนีก็้สอดคลอ้งกับวิธีคิดผมทีก่�าลังอ่ิมตัวกับความคดิท่ีว่าศิลปะ
รว่มสมยัต้องผกูอยูแ่ต่กบัมหานครอยา่งนวิยอรก์ ลอนดอน ปารสี หรอื
ในกรุงเทพฯ คือแต่เดิมผมก็แสวงหาที่จะไปอยู่จุดนั้น แต่พอมีโอกาส
ได้ไปอยู่ (อาจารย์นิธิศ เรียนจบจาก Kent Institute of Arts and 
Design ประเทศอังกฤษ) เรากพ็บว่าเราอยากเหน็แงม่มุอ่ืนทีศิ่ลปะมนั
จะพาเราไปได้บ้าง

หรอืที่อาจารย์ฤกษ์ฤทธ์ิ ตีระวนิช เคยใหสั้มภาษณ์ไว้ว่าโลกศิลปะตอน
นี้ก�าลังใหค้วามสนใจเรือ่งเล่าหรอืสุนทรยีะจากความเป็นชายขอบทั้ง
หลาย เพราะในเมืองใหญ่ๆ มันถูกเล่าไปหมดแล้ว และตรงนี้เองที่ผม
พบว่า อันที่จริงงานศิลปะดีๆ ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในหอศิลป์ดังๆ ตาม
เมืองใหญ่เสมอไป บางทีวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นก็อาจเป็นศิลปะใน
วิถีของพวกเขาเอง ที่สรา้งแรงบันดาลใจใหผู้้ชมก็ได้ 

ผศ.นิธิศ วนิชบูรณ์
อาจารย์ประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา

ไม่ว่าพวกเขาจะเลือกด�าเนินชีวิต
ไปทางไหน อย่างน้อยที่สุด การได้
เรียนศิลปะท�าใหน้ักศึกษามีความคิด
สร้างสรรค์ไปพัฒนาส่ิงที่เขาท�าหรือ
เป็นอยู่ ตรงนี้แหละที่ผมมองว่าคือ
คุณค่าที่แท้จริงของศิลปะ”
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ซ้ึ่งก็พอดีได้รว่มงานกับอาจารย์โป้ง (ปวินท์ ระมิงค์
วงศ์) ซ่ึ้งเขาพยายามขับเคล่ือนให้มหาวิทยาลัย
พะเยามีหอศิลป์มาตลอด แต่เมื่อไม่ได้ เขาก็ลงมือท�า
ด้วยตัวเอง ทั้งจากพ้ืนที่ที่เขาท�า (PYE Space) ไป
จนถึงการเปล่ียนพ้ืนท่ีโรงหนังร้าง ตลาดสด หรือ
พ้ืนที่สาธารณะของเมืองพะเยาให้เป็นอาร์ทสเปซ้ น่ี
จึงเป็นความท้าทายใหม่ๆ ของทั้งผู้เรียนและผู้สอน
ด้านศิลปะ  

แน่นอน พะเยาไม่มีระบบนิเวศทางศิลปะในแบบที่
หลายคนเข้าใจ เมืองของเราไม่มีทั้งแกลเลอรี่ นัก
สะสมผลงาน ภัณฑารกัษ์ หรอืกระทัง่กลุม่คนดูอยา่ง
เป็นทางการ ประกอบกับที่ลูกศิษย์ของเราส่วนใหญ่
เป็นลกูหลานเกษตรกรหรอืผูป้ระกอบการท้องถิน่ ซ้ึง่
พอเรยีนจบพวกเขาก็ต้องกลับไปสานต่อกิจการที่
บ้าน มีบางส่วนไปท�างานด้านการออกแบบในเมือง
ใหญ่ และมีน้อยคนมากๆ ในหนึ่งรุ่นที่จะด�าเนินชีวิต
ในฐานะศิลปิน 

แตน่ัน่ละ่ ไม่ว่าพวกเขาจะเลอืกด�าเนนิชวิีตไปทางไหน 
อย่างน้อยที่สุด การได้เรียนศิลปะก็ช่วยปลดล็อค
ความคดิของนกัศึกษา ไดม้อิีสระในการไดท้ดลองท�า
ในส่ิงที่เขาอยากท�าสักครัง้ในชีวิต หรอืได้มีความคิด
เชงิสรา้งสรรคไ์ปพัฒนาส่ิงทีเ่ขาท�าหรอืเป็นอยู ่ตรง
นีแ้หละทีผ่มมองว่ามนัคอืคณุคา่ทีแ่ทจ้รงิของศิลปะ”  
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“ทีน่ีเ่ป็นบา้นเดมิคณุตา ภายหลังแมต่อ่เติมขา้งหนา้
เป็นคลินกิท�าฟัน แตต่อนนีแ้มไ่มท่�าแลว้ พอเราเรียนจบ
กลับมาก็เห็นบ้านหลังนี้มีศักยภาพ พร้อมกับที่เห็นว่า
พะเยายังไม่พ้ืนที่สร้างสรรค์ หรือพ้ืนที่ที่คนรุ่นใหม่ได้
เชื่อมโยงกับชุมชน เลยไม่ไปท�างานที่ไหน กลับมาเปิด
ร้านที่บ้านเลย

ที่นี่เป็นรา้นอาหารกึ่งคาเฟ่ มีไอศกรมี และขนม ที่ตั้งชื่อ
ว่า ‘นิทานบา้นตน้ไม’้ กต็ามตวัเลยคะ่ เราสนใจเรือ่งความ
สัมพันธ์กับคนกับธรรมชาติและคนกับสังคม โดยสังคม
ที่ใกล้ตัวเราท่ีสุดก็คือครอบครัว เลยใช้ค�าว่าบ้านมา
แทนคุณค่าของครอบครวั แล้วใหต้น้ไม้เป็นตวัแทนของ
ธรรมชาติ 

เราเชื่อว่าทุกส่ิงทุกอย่างและทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัว
เอง แต่ด้วยปัจจยัหลายอย่าง อาจท�าใหเ้รามองข้ามส่ิง
นี้ไป ก็คิดว่าถ้าเราใช้พ้ืนที่แห่งนี้เป็นเครื่องมือท�าให้เขา
คน้พบคุณค่าของตวัเองได้คงดไีม่นอ้ย ขณะเดียวกนัเรา
ก็สามารถท�าธุรกิจไปพร้อมกันได้ ตอนน้ีก็เปิดมา 8 ปี
แล้วค่ะ 

เราเป็นคาเฟ่ทีข่ยนัจดักจิกรรมโดยใช้สวนหลงับ้านเราน่ี
แหละจดังานเรือ่ยมา ทัง้ตลาดนดัสินคา้ท�ามอื เวิรค์ชอ็ป
วาดสีน�า ป้ันดิน ถักไหมพรม โดยชวนเครือข่ายที่เป็น
เพ่ือนๆ กันมาร่วม และวางคอนเซ้ปต์ของกิจกรรมใน
แต่ละช่วง หมุนเวียนไปเรื่อยๆ เราอยากให้คนในชุมชน
มาใช้ ครอบครวัมาท�ากจิกรรมรว่มกัน และมองว่ามันจะ
เป็นกลไกในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิชมุชนผ่านพ้ืนทีข่อง
การเรยีนรูแ้ละผลิตผลิตภัณฑ์สรา้งสรรค์  

บงกช กาญจนรัตนากร
เจา้ของร้านนิทานบ้านต้นไม้ 
ตัวแทนจากกลุ่ม Phayao Lovers
และนายกสโมสรโรตาร่ีพะเยา
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พอจดังานไปแต่ละครัง้ ก็เหมือนเราได้เจอคนที่ชอบสรา้งสรรค์ผล
งานเหมือนๆ กัน จงึรวมกลุ่มกันขึ้นชื่อว่า Phayao Lovers ไปรว่ม
กับหน่วยงานอ่ืนๆ จดังานในเมืองบ้าง เช่น งานลอยกระทงของ
เมือง (ล้า’ลา’ลอย คอยเธอที่กว๊านพะเยา) หรอืงานเทศกาลกาแฟ
และชา (Phayao Coffee & Tea Lovers) 

ซ้ึง่นอกจากเรามส่ีวนช่วยเมอืงด้านการท�าอีเวนท์กระตุน้เศรษฐกิจ
ใหก้บัเมอืง เรากย็งัสามารถท�าตามเป้าหมายทีค่ดิไว้แต่แรก คอืการ
ส่งเสรมิใหเ้กิดความเข้าใจของผู้คนในสังคมผ่านการรว่มมือกัน
ท�างาน ซ้ึ่งความเข้าใจตรงนี้นี่แหละจะเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ
พัฒนาเมือง

เรามภีาพฝันไกลๆ ว่าอยากพัฒนายา่นทีเ่ราอยู ่(ถนนราชวงศเ์ช่ือม
สู่กว๊านพะเยา – ผู้เรยีบเรยีง) ใหเ้ป็น creative district โดยเริม่
เล็กๆ จากรอบๆ ร้าน เพราะเห็นว่าพะเยาเรามีต้นทุนทางศิลป
วัฒนธรรมเยอะ และเมือ่ท�าอีเวนทไ์ปเรือ่ยๆ กพ็บว่าเรามีทรพัยากร
บคุคลท่ีมศัีกยภาพไม่นอ้ยเลย ต้นทนุดีอยู่แลว้ แค่ตอ้งหารวิธีเชือ่ม
เข้ากับภาพใหญ่ของเมือง จากย่านเล็กๆ ถ้าได้แรงเสรมิ มันก็อาจ
ท�าใหเ้มอืงทัง้เมอืงเป็นเมืองสรา้งสรรค ์ทีม่าชว่ยยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของผู้คนได้ต่อไป 

เราเชือ่ว่าถา้อยากเหน็ดอกไม ้คณุกต้็องลงมอืปลูกตน้ไม้ แตด่อกไม้
จะไม่สวยเลยถ้ามันมีต้นไม้แค่ต้นเดียว เราจ�าเป็นต้องช่วยกันปลูก
เพ่ือจะไดช่ื้นชมดอกไมท้ีส่วยงามด้วยกนั การได้รว่มมือกนัเชน่น้ี ยงั
ท�าให้เราได้เห็นศักยภาพของกันและกัน เช่นนั้นแล้ว ขณะที่ปลูก
ตน้ไม ้เราทกุคนกล้็วนเป็นดอกไม้ทีเ่บง่บานตามวิถีของตวัเองด้วย
เช่นกัน” https://www.facebook.com/nithanbaantonmai/

จากย่านเล็กๆ ถ้าได้แรงเสริม 
มันก็อาจท�าใหเ้มืองทั้งเมือง
เป็นเมืองสร้างสรรค์ 
ที่มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้คนได้ต่อไป

ขณะที่ปลูกต้นไม้ เราทุกคนก็
ล้วนเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานตาม
วิถีของตัวเองด้วยเช่นกัน
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“เราเรียนมาทางดริุยางคศิลป์ หลงัจากเรียนจบก็เป็น
ครูสอนดนตรี และเล่นดนตรีกลางคนือยูเ่ชยีงใหม่อยูพั่ก
ใหญ่ๆ จนประมาณ 5 ปีที่แล้ว เราอกหัก ตอนนั้นเป็น
อารมณช์ัว่วูบเหมอืนกนั ตดัสินใจขบัรถกลบับา้นทีพ่ะเยา 
แม่ก็เปิดประตูบ้านรับ หลังจากนั้นก็ไม่ให้ไปไหนเลย 
(หวัเราะ) 

ตอนแรกก็ไม่รู้จะท�าอาชีพอะไรหรอก พ่อแม่เราเป็น
ข้าราชการเกษียณ พ่ีชายขายก๋วยเตี๋ยวเป็ด ส่วน ค่าจา้ง
นกัดนตรขีองท่ีนีก็่ถูกกว่าเชียงใหมเ่กือบครึง่ ท�าเป็นอาชพี
แทบไม่ได ้ท่ีส�าคัญเราพบว่าพะเยาเงยีบมากๆ คอืในแงก่าร
ใช้ชีวิตอยู่ มันก็สงบและสะดวกสบายดีหรอก แต่ถ้าเทียบ
กับเชียงใหม่ที่เราอยู่มา บ้านเกิดเราก็แทบไม่มีสีสันอะไร

จนพ่ีแตง (บงกช กาญจนรตันากร) เจา้ของรา้นนทิานบา้น
ต้นไม้ ซ้ึ่งเป็นเพ่ือนบ้านเรามาตั้งแต่เด็ก มาชวนเราไปท�า
ตลาดเชา้ คอืหลังรา้นพ่ีแตงมสีวนเล็กๆ รม่รืน่ พ่ีแกกช็วน
คนรุน่ราวคราวเดียวกันมาขายของ  พวกงานแฮนด์เมด
บ้าง ของแต่งบ้าน เส้ือผ้ามือสองบ้าง เราก็ไปช่วยพ่ีแตง 
และก็เล่นดนตรใีนสวนใหค้นมาตลาดได้ฟัง 

ตรงนี้แหละที่จุดประกายเรามาก เหมือนงานแบบน้ีมัน
ดึงดูดคนที่มีความสนใจแบบเดียวกับเรามาเจอกัน เพราะ
ที่ผ่านมาพะเยาไม่มีพ้ืนที่ประมาณนี้เลยนะ ก็ได้รู้จกัคนท�า
กาแฟ ครูสอนวาดรูปสีน�า หรอืนักออกแบบที่ย้ายกลับมา
อยู่พะเยา และอีกหลายอาชีพ ก็กลายเป็นเพ่ือนกัน อีก
อยา่งพอท�าตลาดเชา้กม็เีด็กๆ หน้าใหม่ๆ  มารว่มงานเสมอ 
ก็ท�าใหไ้ด้คิดว่า เราอยากอยู่เมืองแบบไหน ก็ควรช่วยกัน
ท�าให้เมืองเป็นแบบนั้น ก็เลยร่วมกันจัดอีเวนท์แนว
สรา้งสรรค์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
 
เราต้ังชื่อกลุ่มว่า Phayao Lovers เพราะจะได้เห็นว่านี่
เป็นกลุม่กอ้นของคนรุน่ใหมใ่นพะเยาทีร่กัพะเยา และพรอ้ม
จะท�างานรว่มกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือท�าใหเ้มืองเราน่าอยู่ 
กเ็ริม่จากในสวนร้านพ่ีแตงก่อน มมีนิิคอนเสิร์ตการกศุลที่

เรากับศิลปินในพะเยาจดัการแสดง มีชวนคนนัน้คนน้ีมาจดั
เวิรค์ช็อปท�างานศิลปะ ท�าขนม และงานหตัถกรรม รวมถึง
ตลาดนัดในธีมต่างๆ 

จนพอคนมาร่วมงานมากขึ้น สวนในร้านเอาไม่อยู่แล้ว ก็
เลยขออนุญาตเทศบาลจดัตลาดนัดตรงถนนราชวงศ์ซ้ึ่ง
อยู่หน้าร้านทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน และจากถนนหน้าร้าน 
ต่อมาเราก็ได้งานท่ีริมกว๊านพะเยา ก็ร่วมกับหอการค้า
จังหวัด และกลุ่มคนท�ากาแฟในเมืองจัดงาน Phayao 
Coffee & Tea Lovers เป็นเทศกาลกาแฟครัง้แรกของ
เมือง 

พอท�าหลายๆ งานเข้า ผู้ใหญ่เขาก็เริ่มเห็นศักยภาพของ
พวกเรา หลงังานกาแฟ เขากเ็ลยให้เราจดังานลอยกระทง
ของเมืองไปเลย 

ตอนนั้นโควิดเพ่ิงซ้า คนก็ยังกล้าๆ กลัวๆ จะออกมาข้าง
นอก เขาก็คงคิดกันว่าควรจะใช้งานนี้ปลุกเมือง โปรเจกต์ 
ล้า’ ลา’ ลอย คอยเธอที่รมิกว๊าน จงึเกิดขึ้น เป็นงานลอย
กระทงแนวเรโทรจดัทีข่่วงนกยงู รมิกว๊านพะเยา เราหาจุด
ร่วมของงานที่ผู้ใหญ่และคนรุ่นใหม่สนุกไปด้วยกันได้ เลย
จดังานที่มีเดรสโค้ด เป็นชุดย้อนยุคแบบเรโทร มีงานบอล
รูม ร�าวงย้อนยุค เต้นลีลาศ มีคอนเสิรต์ของวงดนตรบีาร์
ขาว ซ่ึ้งเป็นวงดนตรรุ่ีนเดอะของเมอืงทีก่ลบัมารวมตวักนั
ครั้งแรกในรอบ 50 ปี ขณะเดียวกันก็มีการแสดงดนตรี
ของคนรุน่ใหม ่มกีารประกวดดนตรแีละวาดรูป ตอนนัน้จดั 
3 วัน (30 ตลุาคม – 1 พฤศจกิายน 2563) ไดร้บัเสียงตอบ
รบัดมีาก หลงัจากนัน้กไ็ดจ้ดังานนัน่นีต่อ่เนือ่งมาถงึทกุวัน
นี้

จะบอกว่าเป็นบรษัิทอีเวนท์ก็ไม่ได้เป็นทางการขนาดนั้นค่ะ 
เราไมไ่ดม้องในระดับของการท�าเป็นอาชพี แตอ่ยา่งท่ีบอก
ว่าถา้เราอยากเหน็เมอืงเป็นแบบไหน เราพอมีพลงั ก็จะขบั
เคลื่อนใหเ้มืองมันใกล้เคียงกับภาพนั้น 

ถ้าเราอยากเหน็เมืองเป็นแบบไหน เราพอมีพลัง 
ก็จะขับเคลื่อนใหเ้มืองมันใกล้เคียงกับภาพนั้น 
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เพ็ญพิศุทธ์ิ พวงสุวรรณ
นักดนตรีอิสระ เจา้ของร้านบ้านบ่อเลคแคมป์ 
“บ้านบ่อครูไท” 
และตัวแทนจาก Phayao Lovers

ทกุวันนีก็้ยงัเลน่ดนตรอียูค่ะ่ เราเลน่ประจ�าท่ีบารบ์นดาดฟ้า
ของโรงแรม M2 Waterside ช่วงสุดสัปดาห ์บางครัง้ก็ไป
เล่นในอีเวนท์ของเมือง อย่างงานวัฒนธรรมที่ต้องการมือ
สล้อซ้อซ้ึง เราก็เล่นนะ (หวัเราะ) 

ยอ้นกลับไปคดิก็รูสึ้กตลกด ีจากทีก่ลบัมาอยูบ่า้นใหม่ๆ  แลว้งงๆ 
ไม่รู้จะใช้ชีวิตในเมืองนี้อย่างไร หรือจะท�างานอะไร จากท่ี
มองพะเยาเป็นเมืองเล็กๆ ที่ดูไม่มีอะไร ทุกวันน้ีเราพบแต่
โอกาสท่ีท�าใหเ้มอืงเป็นในแบบทีพ่วกเราอยากใหเ้ป็น”

https://www.facebook.com/PhayaoLovers/
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เม่ือยีสิ่บปีทีแ่ล้ว เรามลีกูชายและพบว่านอ้งทีม 
ลูกของพ่ีมีอาการออทิสติก คุณหมอก็บอกว่าการ
ใช้ชีวิตในเมืองที่ค่อนข้างพลุกพล่านอย่าง
เชียงใหม่อาจไม่เหมาะต่อพัฒนาการ เราก็เลย
ตัดสินใจพาลูกกลับมาบ้านที่พะเยา 

ตอนนั้นไม่มีความรูอ้ะไรเรือ่งดูแลเด็กที่มีอาการอ
อทิสติกเลย แต่ก็ค่อยๆ เรียนรู้ไป ส่งเข้าโรงเรียน
อนุบาลก็ผ่านมาได้ แต่พอขึ้น ป.1 น้องทีมปรับตัว
เข้ากับโรงเรียนไม่ได้ เพราะโรงเรียนไม่มีครูหรือ
หลักสูตรที่ใช้สอนเด็กออทิสติกเลย ย้ายไปมาอยู่ 3 
โรงเรียน จนมาเจอศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ และ
พบผู้ปกครองเด็กพิเศษที่ประสบปัญหาเหมือนเรา 
ก็เลยมีการรวมตัวกัน ขอใหศู้นย์จดัท�าหอ้งเรียนคู่
ขนานส�าหรับเด็กออทิสติก ซ้ึ่งทางศูนย์ก็ประสาน
โรงเรยีนในพะเยาใหส่้งครูมาสอนประกบคู่กับเจา้
หน้าที่ที่มีทักษะสอนเด็กพิเศษของศูนย์ จนเกิดเป็น
หอ้งเรยีนคู่ขนานเกิดขึ้นครัง้แรกในพะเยา

จนน้องทีมจบ ป.6 และต้องขึ้น ม.1 เราก็เจอปัญหา
อีกครั้ง สมัยนั้นห้องเรียนคู่ขนานยังไม่มีถึงระดับ
มธัยม และนอ้งทมีเขาก็มคีวามตอ้งการอยากเรยีน
ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ซ้ึ่งเป็นโรงเรียนประจ�า
จังหวัด แต่โรงเรียนก็ไม่มีโปรแกรมส�าหรับเด็ก
พิเศษ พอใกล้เปิดเทอม หลังจากพยายามหา
โรงเรยีนใหน้้องเรยีนต่อจนหมดหนทางแล้ว น้องก็
ชวนพ่ีไปซ้ื้อชุดนักเรียน น้องตั้งใจจะเรียนท่ีพะเยา
พิทยาคมจรงิๆ พ่ีก็เลยบอกเขาว่า ทีมเรยีนที่นั่นไม่
ได้นะลูก เพราะทมีเป็นเดก็พิเศษ เดีย๋วแมจ่ะสอนลูก
ที่บ้านเอง

ลูกก็ตอบเราว่าเขาเข้าใจว่าเขาเป็นเด็กพิเศษ แต่ที่
ไมเ่ขา้ใจคือท�าไมเขาถึงไปโรงเรยีนไม่ได ้อีกอย่างแม่
ก็ไม่ใช่ครู บ้านก็ไม่ใช่โรงเรียน เขาจะเรียนได้
อย่างไร… ได้ฟังอย่างนั้นพ่ีน�าตาคลอและจุกอยู่ใน

อกเลย แตน่ีก่เ็ป็นแรงผลักดนัใหพ่ี้ลกุขึน้มาท�าอะไร
เยอะแยะ เพ่ือใหล้กูเรา รวมถงึเดก็พิเศษคนอ่ืนๆ ได้
มีสิทธ์ิเข้าถึงการเรยีน  

พ่ีเริม่จากตั้งชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 
จงัหวัดพะเยา เพ่ือท�าใหช้มรมนี้เข้าไปอยู่ในสภาคน
พิการ รวบรวมแม่ๆ  ท่ีมลีกูเป็นเด็กพิเศษเหมือนกับ
เรา เพราะพ่ีเลีย้งนอ้งทีมมาสิบกว่าปี พ่ีเขา้ใจว่าคน
เป็นแมต่อ้งเจออะไรบา้ง พ่ีตัง้ชมรมในปี 2552 ชว่ง
แรกๆ กล็ม้ลกุคลกุคลาน เพราะเราตอ้งเรยีนรูเ้รือ่ง
การประสานงาน ไปพร้อมๆ กับต้องเลี้ยงลูกด้วย 
ขณะเดียวกันเราก็เข้าไปเป็นอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอาสาสมัคร
ของกระทรวงแรงงาน เพราะเรามีบทเรียนว่าการ
จะขอสิทธ์ิอะไรที ก็ไม่แน่ว่าเราจะได้ หรอืบางครัง้ก็
รอจนท้อ ก็เลยเข้าไปอาสาท�างานใหเ้ขาเลย จะได้รู้
ว่าเรามีสิทธิอะไรบ้าง และจะได้ช่วยดูแลสิทธ์ิให้
เด็กๆ พิการคนอ่ืนๆ รวมถึงคนชรา และคนที่ขาด
โอกาส 

ที่ส�าคัญ พ่ียังท�าโครงการเรื่องฝึกอาชีพให้ทั้งผู้
ปกครองและเด็กพิเศษ เพราะพบว่าเด็กหลายคน
เข้าโรงเรียนไม่ได้ ก็ต้องอยู่บ้าน เราก็ควรมีทักษะ
ทางอาชพีเพ่ือสามารถหาเงนิจากทีบ่า้นได้ อยา่งพ่ี
เองนี่เจอโดยตรง เพราะพอหาโรงเรยีนต่อ ม.1 ให้
น้องไม่ได้ ก็เลยตัดสินใจให้ลูกไปเรียน กศน. แต่ 
กศน. ตอนนัน้กบ็อกว่านอ้งเขา้เรยีนไมไ่ด้ เพราะอายุ
ยงัไมถ่งึ 15 ปี เราก็บอก อ้าว…ไหนคณุเป็นโรงเรยีน
ขยายโอกาสให้ประชาชน เขาก็บอกว่าเขารับ แต่
ต้องอายุ 15 ก่อน! ก็เลย โอเค งัน้รอใหน้้องอายุ 15 
ก่อนก็ได้ 

ระหว่างนั้นก็ให้น้องเรียนรู้เองที่บ้าน เราก็ไปเรียน
เรือ่งการท�าเดคูพาจ กระถางต้นไม้ งานเย็บปักถัก
ร้อยเป็นอาชีพเสริม และชวนแม่บ้านเด็กพิเศษมา

ชรีพร ยอดฟ้า
ประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจ�าจงัหวัดพะเยา
ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจงัหวัดพะเยา
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เรยีนด้วยกัน เพ่ือท�าผลิตภัณฑ์ขายหารายได้ ซ้ึ่งก็โชคดีที่ได้คณาจารย์จาก
โครงการเมอืงแหง่การเรยีนรู้มาช่วยเสรมิก�าลัง ส่งวิทยากรและผูเ้ชีย่วชาญ
ในงานทักษะอาชีพต่างๆ ตั้งแต่งานหตัถกรรมมาจนถึงการท�าอาหาร รวม
ไปถึงองค์ความรู้ที่คุณแม่ต้องมี อาทิ การท�าบัญชี ทักษะการขายของ
ออนไลน์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงเรือ่งการดูแลสุขภาพกายและใจ 
เป็นต้น 

ทุกวันนี้น้องทีมอายุ 20 เพ่ิงเรยีนจบ ม.6 จากกศน. น้องอาศัยอยู่บ้านกับพ่ี 
ซ้ึง่พ่ีกเ็พ่ิงเปิดบา้นเป็น ‘ศูนยบ์รกิารคนพิการทัว่ไป ชมรมผูป้กครองออทสิติ
กพะเยา’ ดแูลและฝึกอาชีพผู้ปกครองคนพิการทีต่อนน้ีมีสมาชิกราว 40 คน 
ขณะเดียวกัน ก็ขับเคลื่อนเรื่องการขยายสิทธ์ิให้กับผู้ปกครองคนพิการ 
เพราะจากทีเ่ราสู้มา 20 ปีเนีย่ เราเหน็ปัญหาหลายอย่างทีห่นว่ยงานราชการ
ผู้ใหทุ้นไม่เหน็

เช่น แม้คนพิการจะได้สิทธ์ิรักษาฟรี แต่การจะเดินทางไปหาหมอท่ีโรง
พยาบาลทีเนี่ย เราก็ต้องมีค่าเดินทาง หลายครอบครัวมีบุตรหลานท่ีไม่
สามารถใช้รถสาธารณะได้ ก็ต้องเสียเงินเหมารถเดินทาง และสมัยก่อน
พะเยาไม่มีโรงพยาบาลส�าหรับเด็กออทิสติก ไปหาหมอทีก็ต้องเหมารถเดิน
ทางไกลไปถงึเชยีงใหม ่หรอืการพัฒนาพ้ืนทีใ่หร้องรบักบัเดย์แคร ์เนือ่งจาก
ถา้คณุเป็นแมเ่ลีย้งเดีย่ว ชวิีตประจ�าวันคณุกแ็ทบจะไมไ่ด้ท�าอะไรเลย เพราะ
ตอ้งดแูลลูกทัง้วัน เดย์แครต์รงนีก้จ็ะชว่ยแบ่งเบาภาระคณุแม่ได ้เป็นตน้ ซ่ึ้ง
ขณะนี้ก็พยายามขับเคลื่อนอยู่ 

แนน่อน พ่ีอยากเหน็สวัสดกิารของผู้พิการทุกประเภทดขีึน้ แต่ท่ีอยากเหน็ไม่
น้อยกว่ากัน คือกระบวนการที่รฐัส่งเสรมิสวัสดิการประชาชนมีความคล่อง
ตัวกว่านี ้อยา่งโครงการหลายๆ อยา่งท่ีพ่ีรเิริม่ กว่าจะท�าไดก้ต็อ้งท�าเอกสาร
ซ้ับซ้้อนวุ่นวาย และต้องขอ ISO เพ่ือผ่านมาตรฐานนั่นนี่ ซ้ึ่งพ่ีเข้าใจใน
ระเบียบนะคะ เพียงแต่พอเราท�าตามขั้นตอนทุกอย่าง ก็ต้องใช้เวลาอีกพัก
ใหญ่กว่ารัฐจะอนุมัติ บางครั้งเอกสารท่ียื่นไปก็ยังถูกดองอีก ถ้าเราไม่
ติดตามเอกสารที่ส�านักงานเอง ก็อาจต้องรอนานขึ้นอีก หรืออย่างท่ีเห็น
โดยตรงที่พ่ีไปขอให้น้องทีมเข้าเรียน กศน. ก็ต้องมาเจอระเบียบอีกว่าต้อง
อายุ 15 ปี ถึงเข้าเรยีนได้ แต่การศึกษามันรอไม่ได้!

ถามว่าเหนือ่ยไหม เหนือ่ยมากคะ่ แต่ทีขั่บเคลือ่นมาไดถ้งึวันน้ี หาใชแ่คเ่พราะ
เราเริม่ตน้ชมรมข้ึนมาจงึตอ้งท�าเป็นหนา้ที ่แต่ทัง้หมดทัง้มวล ก็ยอ้นกลบัมา
ทีค่วามมุง่หมายแรก คอืการตอ่สู้ในฐานะแม ่พ่ีเชือ่ว่าปัญหาคือแรงผลักดนั 
ท�าใหเ้รารวมพลังกับคนอ่ืนๆ ต่อสู้มาได้ และสุดท้ายดอกผลก็ไม่ใช่แค่สิทธ์ิ
ของลูกเราคนเดียว แต่ยังหมายถึงลูกของแม่ๆ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมนี้
อีกหลายคน  

ลูกก็ตอบเราว่าเขา
เข้าใจว่าเขาเป็นเด็ก
พิเศษ แต่ที่ไม่เข้าใจ
คือท�าไมเขาถึงไป
โรงเรียนไม่ได้ 
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“ที่คนแก่ชอบส่งสติ๊กเกอร์ไลน์หากัน ก็เพราะ
คดิถงึเพ่ือน คดิถงึลกูหลาน บางคร้ังหลายคนอาจ
ลืมไปว่าคนชรากต็อ้งการเพ่ือน ตอ้งการเขา้สังคม
เหมือนคนวัยอ่ืนๆ

ถ้าไปดูสัดส่วนของสถิติประชากรในเขตเทศบาล
เมืองพะเยา เรามีคนสูงวัยเกินกว่าครึ่งของ
ประชากรทัง้หมด แตใ่นขณะทีค่นวัยอ่ืนๆ มพ้ืีนท่ีให้
ได้พบปะ หรือมีกิจกรรมใหไ้ด้ท�าร่วมกัน ในขณะที่
พ้ืนที่ของผู้สูงอายุ พะเยากลับมีน้อย และผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ก็ได้แต่อยู่บ้าน ซ้ึ่งก็ส่งผลใหพ้วกเขาเกิด
อาการซ้ึมเศร้า หรือพอไม่มีพ้ืนที่ได้ผ่อนคลาย ก็
อาจท�าให้งา่ยต่อการเจบ็ป่วย ไม่นับรวมบางคนที่
ต้องป่วยติดเตียงอยู่บ้านอีกไม่น้อย

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ เป็น
พ้ืนที่ ท่ีเทศบาลเมืองพะเยาตั้งขึ้น เพ่ือรองรับ
กิจกรรมของผู้สูงอายุในเมือง โดยก่อนโควิด-19 
เรามีสมาชิกที่อาศัยอยู่ใน 15 ชุมชนของเขต
เทศบาลมากถึง 200 กว่าคน ก็ผลัดเปลี่ยนกันเข้า
มาร่วมกิจกรรม ท้ังการออกก�าลังกาย เต้น
แอโรบิค ร�าวงมาตรฐานและร�าวงประยุกต์ เล่น
อังกะลุง ไปจนถึงร�าไทเก็ก หรอืการฝึกทักษะทาง
หตัถกรรม อย่างไรก็ตาม พอโควิด-19 มา พ้ืนที่นี้
กต้็องหยดุท�าการไปพักใหญ ่และเทศบาลก็จ�าตอ้ง
น�างบประมาณไปแก้วิกฤตเรง่ด่วนของเมือง การ
ด�าเนินการของพ้ืนที่จงึชะงกัไปพอสมควร

ดีที่ปี 2563 ที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาเริ่มด�าเนิน
โครงการเมืองแห่งการเรียนรู้ และทางโครงการ
มองเหน็ว่า การสร้างกิจกรรมการเรยีนรู้ สามารถ
ช่วยใหผู้้สูงอายุมีโอกาสได้เข้าสังคมและคลาย
ความเครยีด กเ็ลยมาสนบัสนนุงบประมาณและเปิด
คอร์สพัฒนาทักษะอาชพี จากนัน้ป้ากใ็ช้กลุม่ไลน์ที่
คยุกบัเพ่ือนผูสู้งอายทุีเ่คยมารว่มกิจกรรมในพ้ืนที่
นีอ้ยูแ่ลว้ ใหท้กุคนโหวตกนัว่าอยากเรยีนอะไร แลว้
ทางมหาวิทยาลัยพะเยาจะหาผู้เชี่ยวชาญมาสอน
เราให้

พิมพ์วิไล วงศ์เรือง
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพะเยา
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จึงมีกิจกรรมหลากหลายเกิดข้ึน อาทิ เรียนท�า
ตะกรา้เดคพูาจ หมอนพิงปักผ้าดน้มอื พวงกญุแจ
ด้นมือ และสบู่สมุนไพร ที่เป็นแบบนี้เพราะส่วน
ใหญเ่ราท�ากนัเองโดยไม่ตอ้งใชเ้ครือ่งจกัร มาท�า
พร้อมกันที่นี่  หรือพอเรียนรู้จนเป็นแล้ว ก็
สามารถน�ากลับไปท�าที่บ้านของตัวเองได้ 

จรงิอยูท่ี่โควิดท�าใหเ้พ่ือนสมาชกิหลายคนไมก่ลา้
มาร่วมงาน แต่กิจกรรมก็ช่วยฟ้ืนฟูชีวิตชีวา
พ้ืนที่ของเราได้ไม่น้อย โดยเราจะจัดเป็นกลุ่ม
เล็กๆ กลุ่มละ 15-20 คน มาเจอกันที่น่ีทุกวัน
อังคาร เรยีนรูจ้นเป็น และใครอยากเรยีนอย่าง
อ่ืน ก็รวมตัวกันมาใหม่ 

ส่วนผลงานที่เราท�า ทางเทศบาลก็รบัไปช่วยจ�าหน่ายในตลาดสินค้า OTOP ตรงรมิ
กว๊านพะเยา ในนามของ กลุม่วิสาหกจิชุมชน ‘สานใจฮัก’ ขายไดเ้ขากแ็บง่เปอรเ์ซ้น็ต์
ให ้คนแกก่มี็รายไดเ้สรมิ แตส่่วนใหญพ่วกเราไมไ่ด้คดิถงึเรือ่งนีห้รอกคะ่ บางคนท�า
ไว้ใชเ้อง หรอืแจกลกูหลาน คอืคดิกนัว่าขอแคไ่ด้มอีะไรใหท้�ารว่มกนั มพ้ืีนทีใ่หไ้ด้คยุ
กนั เพราะทกุคนไมอ่ยากอยูบ่า้นเหงาๆ หรอืคดิว่าตวัเองเป็นภาระของลกูหลานหรอก 

การได้มารวมกลุ่มกันตรงนี้ ก็เป็นเหมือนเป็นที่ที่ท�าให้หลายคนพบว่าตัวเองยังมี
คณุคา่ตอ่คนอ่ืนๆ อยู ่หลังจากได้เรยีนกบัโครงการแล้ว กน็�าทกัษะท่ีเรยีนหรอืทกัษะ
อ่ืนๆ มาสอนเพ่ือนคนแก่ด้วยกันเพ่ิมเติมอีก  

อย่างไรก็ตาม พวกตะกรา้เดคูพาจ หรอืกระเป๋าผ้านี่ขายดีนะคะ คือทางเทศบาลกับ
ทางโครงการเขาก็ช่วยหาตลาดให้ กลายเป็นว่าทุกวันนี้ท�าตามออร์เดอร์กันไม่ทัน
แล้ว” (หวัเราะ)  

“ที่คนแก่ชอบส่งสติ๊กเกอร์ไลน์หากัน 
ก็เพราะคิดถึงเพ่ือน คิดถึงลูกหลาน 
บางคร้ังหลายคนอาจลืมไปว่าคนชราก็
ต้องการเพ่ือน ต้องการเข้าสังคมเหมือน
คนวัยอ่ืนๆ
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“ทั้งราก ใบ หรือผลของต้นไม้ที่เราปลูก สามารถน�าไปกิน
หรือไปแปรรูปได้หมด นี่แหละสมบัติที่เรามีกินไม่มีวันหมด” 
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“พ่ีกับสามีเร่ิมท�าสวนนนดาปี 2548 เนื่องจากเราเป็น
ข้าราชการทั้งคู่ ก็เลยจะมีเวลาท�าสวนแห่งนี้เฉพาะวันเสาร์
อาทิตย์ จงึเรียกกันเล่นๆ ว่าสวนวันหยุด ท�าไปได้สักพัก สามี
พ่ีตัดสินใจลาออกจากราชการมาท�าสวนเต็มตัว ส่วนพ่ีเพ่ิง
ออกมาเมื่อเดือนเมษายน 2565 นี้เอง 

เราท�าเกษตรปลอดสารและสวนสมุนไพร เพราะเหน็ว่าสองส่ิง
นี้คือขุมสมบัติดีๆ นี่เอง ไม่ได้หมายถึงว่าสวนนี้เป็นแหล่งธุรกิจ
จรงิจงัอะไร แต่ทั้งราก ทั้งใบ หรอืผลของต้นไม้ที่เราปลูก เรา
สามารถน�าไปกินหรอืไปแปรรูปเป็นอย่างอ่ืนได้หมด จงึมองว่า
นี่แหละสมบัติที่เรามีกินไม่มีวันหมด 

นอกจากผกัและผลไมท้ีไ่ด้โดยตรงจากสวน สามพ่ีี (สุทศัน ์เรอืง
งาม) ปลูกม่อนเอาลูกม่อนไปขาย และไปหมักท�าไวน์ ส่วนพ่ีสนใจ
เรื่องการท�าสบู่ เพราะมีโอกาสได้เรียนรู้จากครูหลายคน (พ่ี
สมบรูณ์เคยเป็นข้าราชการประจ�าส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
พะเยา - ผู้เรยีบเรยีง) รวมถึงเรยีนจากในอินเทอร์เน็ต ก็เลย
ทดลองใช้สมุนไพรในสวนอย่างอบเชย ใบเตย ฟักข้าว หรอืใบ
ย่านางมาท�าเป็นสบู่สมุนไพร หรือผลไม้รสเปรี้ยวอย่างมะนาว
หรือมะม่วงหิมพานต์ ก็น�ามาหมักท�าน�ายาล้างจานได้ และ
ทั้งหมดท้ังมวล วัตถุดิบเหล่านี้เรายังไปประกอบอาหารเป็น
กับข้าวรบัแขกที่มาในสวนได้ 

กท็�าขายคณุครู เพ่ือนๆ หรอืคนรู้จกักอ่นคะ่ หลงัๆ กม็คีนมาซ้ื้อ
ถงึในสวน จนทางมหาวิทยาลัยพะเยาท�าโครงการเมืองแหง่การ
เรยีนรู ้เขาก็มาชวนพ่ีเข้ารว่มโครงการ เปิดเป็นพ้ืนที่การเรยีน
รูข้องเมืองได้ 

พ่ีเป็นวิทยากรสอนท�าสบูส่มุนไพรและน�ายาล้างจานใหโ้ครงการ 
เปิดสอนตั้งแต่ตอนยังไม่ออกจากราชการเลยนะ จึงสอนได้
เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ทางโครงการก็เปิดรับสมัครคนมา
เรยีน มีตั้งแต่ นักศึกษามหาวิทยาลัย คนวัยท�างาน ไปจนถึงวัย
เกษียณ 

รูสึ้กว่าส่ิงนี้เติมเต็มชีวิตนะ เพราะแม้เราจะท�างานในส�านักงาน
ดา้นการศึกษา แตก่ไ็มไ่ด้สอนใครมากอ่น ท่ีส�าคญัคอืสอนในสิง่
ที่ผู้เรยีนสามารถเอาไปต่อดยอดเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
ได้อีก รวมถึงท�าใหค้นอ่ืนๆ ได้ทราบว่าผลหมากรากไม้ใกล้ตัวที่
หลายคนมองข้าม มปีระโยชน์มากกว่าทีเ่ราคุน้เคยอีกเยอะ อย่าง
ทีบ่อกว่าถา้เรามทีีด่นิ ให้เวลากบัมนัฟูมฟัก ท�าเกษตรปลอดสาร
เคมี และเรยีนรูไ้ปกับมัน ที่ดินที่เรามีก็จะกลายเป็นสมบัติใหเ้รา
มีกินได้ไม่รูจ้กัหมด”  

สมบูรณ์ เรืองงาม
สวนนนดา  

https://www.facebook.com/suannonnada/ 
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“พ่ีเร่ิมรวมกลุ่มก่อนโควิดมาหลายปีแล้ว ตอนนั้นทางเทศบาล
เมอืงพะเยาเข้ามาส่งเสริมอาชพีใหกั้บแมบ่า้นและคนวัยเกษียณที่
อยูบ่า้นเฉยๆ ในชมุชน ก็รวมกลุม่กันไดส้ามสิบกว่าคนมาคยุกนัว่า
อยากท�าอะไร แล้วสรุปได้ว่าเป็นงานกระเป๋าท่ีท�าจากผ้า พวก
กระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพาย และกระเป๋าสตางค์ รวมถึงงานผ้าอ่ืนๆ 
เพราะทุกคนสามารถท�าเองได้จากที่บ้าน 

ช่วงแรกๆ ก็ได้เทศบาลนี่แหละที่หาตลาดให ้เพราะเขาจะมีเทศกาล
หรือพวกงานออกร้านสินค้าจากชุมชนอยู่บ่อยๆ หรือเวลา
ข้าราชการจากองค์กรไหนท่านเกษียณ เขาก็ออรเ์ดอรใ์หท้างกลุ่ม
ท�ากระเป๋าเป็นของทีร่ะลกึ ซ้ึง่กส็รา้งรายไดใ้หท้างกลุม่ใหทุ้กคนพอ
อยูไ่ด ้แต่พอโควิดเข้ามา งานจดัไม่ได ้เรากข็ายกระเป๋ากนัไม่ได ้ทาง
กลุ่มแม่บ้านก็เลยหยุดไปพักหนึ่ง

สุนทรีย์ มหาวงศ์
กลุ่มกระเป๋าผ้าด้นมือ วัดเมืองชุม  
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มาจน อาจารย์เอ (รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์) ท�าโครงการ
เมืองแหง่การเรยีนรู ้และชวนพ่ีและทางกลุ่มเข้ารว่ม โดยใหพ่ี้
และเพ่ือนๆ ในกลุ่มไปสอนเด็กๆ และผู้สูงอายุในชุมชนอ่ืนเย็บ
กระเป๋า ตอนแรกเราก็แปลกใจนะ เพราะโควิดก�าลังมา ล�าพัง
ที่เราขายอยู่ก็ขายไม่ค่อยได้แล้ว แล้วจะท�าการเรียนการสอน
ในช่วงนั้นท�าไมอีก 

แต่ต่อมาก็พบว่าเขาไม่ใช่แค่ใหเ้ราไปสอนคนอ่ืนอย่างเดียว 
ทางโครงการหาคนมาสอนเราด้วย ก็จัดการเรียนเป็นกลุ่ม
เล็กๆ มีการเว้นระยะ วิทยากรที่มาสอนเราก็เหมือนมาเติมใน
ส่ิงที่ขาด เช่นพวกดีไซ้น์ใหม่ๆ การเลือกใช้เศษผ้าที่เหลือจาก
โรงงานตัดผ้ามาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไปจนถึงวิธี
การขายทางออนไลน์ ซ้ึ่งกลุ่มเราอยากจะท�ามาตลอด แต่ไม่รู้
จะท�ายังไง 

กเ็ลยเหมอืนเป็นการแลกเปลีย่นทีไ่ดป้ระโยชนก์นัหมด เราแบง่
ปันทักษะทางการท�ากระเป๋าให้คนอ่ืนๆ ที่อยากเรียนรู้ ทาง
โครงการก็แบ่งปันวิธีการท�าใหก้ระเป๋าที่เราท�าอยู่แล้วมีความ
น่าซ้ื้อ ต้นทุนถูกลง และขายได้มากขึ้น 

ทีพ่ี่ชอบทีสุ่ดคอืทางโครงการรว่มกบักลุม่เราออกแบบกระเป๋า
รูปแบบใหม ่เป็นกระเป๋าทรงปลาทีส่ะทอ้นความเป็นกว๊านพะเยา 
เราก็ขายกระเป๋ามานานแล้วนะ แต่ก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมา 
แบบกระเป๋าท่ีเราขายกเ็หมอืนๆ คนอ่ืน จนมกีระเป๋าผา้ทรงปลา
นีแ่หละ พอจะอวดได้ว่าเป็นของทีร่ะลกึหรอืของฝากจากเมอืง
พะเยา” (ยิ้ม) 

Facebook: กระเป๋าด้นมือวัดเมืองชุม

จนมีกระเป๋าผ้าทรงปลานี่แหละ 
พอจะอวดได้ว่าเป็นของที่ระลึก
หรือของฝากจากเมืองพะเยา
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“ในฐานะท่ีพ่ีเคยเป็นพยาบาล ก็คิดว่าหนึ่งใน
ผลส�าเร็จของอาชีพเราก็คือการได้เหน็ผู้คนมี
สุขภาพท่ีดี แล้วสุขภาพที่ดีเร่ิมจากอะไร ก็เริ่ม
จากอาหารการกินที่มีประโยชน์และไม่ท�าใหเ้รา
ป่วย ความคิดเร่ืองการท�าเกษตรอินทรีย์จงึเกิด
ขึ้นตั้งแต่ก่อนที่พ่ีจะเออร์ลี่รีไทร์

แฟนพ่ีเป็นคนพะเยา เขาเป็นวิศวกรในบริษัท
รถยนต์ ก่อนที่จะเกษียณออกมา เราใช้เงินเก็บ
ส่วนหนึ่งซ้ื้อที่ดินที่อ�าเภอดอกค�าใต้ไว้ เราทั้งคู่ก็
กลับมาดอกค�าใต้ เริม่ส่ิงที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ปี 2559

เราตัง้ช่ือสวนว่า ‘ผอ่โตง้’ ซ้ึง่เป็นค�าเมือง แปลว่า
ดสูวน คดิอย่างตรงไปตรงมาว่าเราอยากท�าการ
เกษตรที่พิถีพิถันตั้งแต่ต้นจนถึงปลายน�า การ
หมัน่ไปดสูวนของเราเองนีแ่หละคอืหวัใจหลกั เรา
เริ่มจากปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์พันธ์ุ 105 ซ้ึ่ง
เป็นสายพันธ์ุทีท่กุคนตา่งเหน็ตรงกนัว่าถา้มาจาก
ดินในอ�าเภอดอกค�าใต้นี่จะหอมและอรอ่ยที่สุด 

นอกจากข้าว เราก็มีมะพร้าวน�าหอม มะม่วงเบา 
มะม่วงโชคอนันต์ ฝรั่ง มะยงชิด มัลเบอร์รี่ แต่
พวกนีส้ว่นใหญป่ลกูแลว้แจกเพ่ือนๆ เราขายขา้ว
เป็นหลัก

ยุพิน ด่านพิทักษ์ และอาคม ด่านพิทักษ์
เกษตรกรอินทรีย์
เจา้ของผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ‘ผ่อโต้ง’
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เราขายไม่แพงเลยค่ะ เพราะอยากท�าให้ทุกคนเข้าถึงผลผลิตอินทรีย์ได้ พ่ีอยู่
กรุงเทพฯ มาก่อน ประจกัษ์ในเรือ่งนี้ดี พืชผักออรแ์กนิกที่นั่นมีราคาที่ค่อนข้าง
สูง คนหาเช้ากินค�าเขาจงึไม่คิดจะซ้ื้อ จงึคิดว่าไหนๆ เราก็ท�ากันเองแล้ว ต้นทุน
เรือ่งแรงงานก็ลดไป ปุ๋ ยหมักก็ท�ากันเอง 

อีกอย่างคือเราไม่ได้มองว่านี่เป็นธุรกิจ เราท�าใหเ้ราพออยู่ได้ เพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ 
ได้กินข้าวท่ีดีและปลอดภัย ขณะเดียวกันก็อยากส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาท�า
เหมือนเราด้วย เพราะได้ประโยชน์ทัง้ข้ึนทัง้ลอ่ง เราไม่มหีน้ารา้น ออนไลน์กไ็ม่ขาย 
(หวัเราะ) คือใช้ลูกๆ หลานๆ รบัไปขายให ้หรอืบางทีมีผู้ประกอบการมาซ้ื้อไปแปะ
แบรนด์ของเขาเองขาย เราก็ยินดี 

สวนผอ่โตง้เป็นหนึง่ในพ้ืนทีเ่รยีนรูข้องโครงการพะเยาเมอืงแหง่การเรยีนรูใ้นเฟส
ที่สามน้ีด้วยค่ะ ก่อนหน้านี้ทางโครงการก็มาช่วยเราในการพัฒนาแบรนด์ มา
ออกแบบโลโกใ้หด้ดูเีลย รวมถงึหาชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ยเพ่ิมเตมิ พอโครงการ
ขึน้เฟสใหม่ ความทีเ่ราอยากสนบัสนุนให้เกดิการท�าเกษตรอินทรย์ีอยูแ่ลว้ จงึยนิดี
เปิดพ้ืนที่ใหค้นที่สนใจมาเรยีนรูอ้ย่างเต็มที่

เราออกแบบกจิกรรมไว้ว่าจะใหผู้เ้รยีน
มาผ่อโต้งกับเราตั้งแต่ต้นน�าถึงปลาย
น�าเลยค่ะ มาดูว่าถ้าจะเริ่มท�าอินทรีย์
ต้องท�าอะไรบ้าง เรยีนรูวิ้ธีท�าปุ๋ ยหมัก
จุลินทรยี์จากหน่อกล้วยและเศษใบไม้ 
การปลกูข้าว เกบ็เกีย่ว และแปรรูป ไป
จนถงึการตัง้ราคาขาย คอืมาเรยีนกบั
เรา ก็กลับบ้านไปท�ากับที่ของคุณหรอื
ไปประยุกต์ใช้ หรอืสอนคนอ่ืนได้เลย 

พ่ีไม่ได้มองภาพฝันไกลๆ ไว้เลยนะ 
เพราะส่ิงที่เราท�าอยู่ทุกวันนี้มันตอบ
โจทย์กับชีวิตและความต้องการของ
เราสองคนอยูแ่ลว้ ถ้ารากฐานตรงนีด้ี 
สังคมเราก็จะดี สิ่งแวดล้อมก็ดี แล้ว
ทุกอย่างก็จะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่
ดีของมันเอง” 

ผ่อโต้ง เป็นค�าเมือง 
แปลว่าดูสวน
เราอยากท�าการเกษตร
ที่พิถีพิถันตั้งแต่ต้นน�า
จนถึงปลายน�า การหมั่น
ไปดูสวนด้วยตัวเราเอง
นี่แหละคือหวัใจหลัก
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กว๊านพะเยาส�าหรับผมจงึเป็นทั้งแหล่งท�ามาหากิน 
แหล่งอาหารประทังชีวิต แหล่งพักผ่อน 
และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิไว้ยึดเหนี่ยวจติใจ   
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“นักท่องเที่ยวมักถามผมว่าท�าไมจงึมีบ่อน�าผุดขึ้น
มาในกว๊าน กใ็นเมือ่ตรงนีเ้ป็นแหลง่น�าท�าไมยงัมบ่ีอน�า
อยู่ (หวัเราะ) คือกระทั่งคนพะเยาเองบางคนก็อาจลืม
ไปแล้วว่าเมื่อ 80 กว่าปีก่อน พ้ืนที่กว๊านตรงนี้ทั้งหมด
เคยเป็นหมู่บ้าน คนที่อยู่ทันเห็นสภาพเดิมส่วนใหญ่ก็
เสียชีวิตไปหมดแล้ว บ่อน�าตรงน้ันจึงเป็นอนุสรณ์ให้
เรายังจ�าได้อยู่ว่าเมื่อก่อนตรงนี้เคยเป็นอะไร

ผมเป็นคนต�าบลบ้านตุ่น ตรงท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่ว 
เมื่อก่อนพ่อผมเป็นทหารรบัใช้จอมพล ผิน ชุณหะวัน ที่
กรุงเทพฯ แกย้ายมาอยู่พะเยาช่วงสงครามโลก สมัย
นั้นพะเยายังมีถนนไม่ทั่วถึง การจะเดินทางไปโรงเรยีน
ซ้ึง่อยู่ในเขตตวัเมือง คอืต้องนั่งเรอืข้ามกว๊านไป ผมจ�า
ได้ว่าค่าเรือรอบหนึ่งแค่ 50 สตางค์ ราคาเท่ากับ
ขา้วสารหน่ึงกโิลกรมั สมัยกอ่นคนเรอืหาเงนิไดวั้นละ 10 
บาทนี่ก็ดีใจกันมากแล้ว

พ่อผมเสียชีวิตตั้งแต่ผมยังเด็ก สมัยนั้น พลเอก ชาติ
ชาย ชณุหะวัน เป็นนายกรฐัมนตร ีท่านยงัส่งเงนิมาช่วย
งานศพพ่อ พอไม่มีพ่อ ผมก็เลยท�างานรบัจา้งช่วยแม่
มาตั้งแต่เด็ก หาปลาในกว๊านบ้าง ไปท�าสวนบ้าง แล้ว
แต่ชว่ง จนมีการขุดพบวัดตโิลกอารามนีแ่หละ จงึไดง้าน
ขับเรอืพานักท่องเที่ยวไปไหว้พระ

เรือ่งเริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2526 เกาะทีเ่ป็นทีต่ัง้ของวัดตอน
นี ้เมือ่ก่อนเป็นเกาะเลก็ๆ มต้ีนไม้ใหญต่ัง้อยู ่วันหนึง่เกดิ
พายแุละต้นไมห้กั ชาวบ้านกท็ราบอยูบ่า้งว่าแถวน้ันเคย
เป็นวัด ก็เลยพากันไปขุดหาพระยอดขุนพล ซ้ึ่ง เดี๋ยวนี้
เชา่กนัเป็นแสนเลยนะครบั ขุดๆ กนัไป ก็มาพบพระพุทธ
รูปปางมารวิชัยอยู่ใต้รากต้นไม้ลึกลงไปกว่าสองเมตร 
ทางจงัหวัดกเ็ลยอัญเชญิพระพุทธรูปไปแหร่อบเมอืง 7 
วัน  7 คืน ก่อนจะประดิษฐานที่วัดศรอุีโมงค์ค�า 

จนมาปี 2550 นี่แหละที่มีการค้นพบศิลาจารกึที่ระบุว่า
วัดนีส้รา้งขึน้สมยัพระเจา้ตโิลกราช ซ้ึง่ก็ราว 500 ปีแลว้ 
ทา่นธนเษก อัศวานุวัตร ผู้ว่าราชการจงัหวัดพะเยาสมยั
นั้นก็มีความคิดในการบูรณะวัดรา้งกลางกว๊านแหง่นี้ 
โดยอัญเชิญพระพุทธรูปที่ขุดพบเมื่อ 24 ปีที่แล้วมา
ประดิษฐาน พระพุทธรูปได้รับการตั้งช่ือว่า ‘หลวงพ่อ
ศิลา’ โดยวัดเกาะกลางแห่งน้ีถูกเรียกว่า ‘วัดติโลก
อาราม’  

ตั้งแต่นั้นใครมาเยือนพะเยา ก็มักจะน่ังเรือมานมัสการ
หลวงพ่อบนเกาะนี้ ซ่ึ้งผมก็ได้งานเป็นคนขับเรือข้าม
ฟากไปด้วย ช่วงไหนไม่มีงานก็ไปรับจา้ง และก็ท�างาน
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปพรอ้มกัน 

ต้องชื่นชมวิสัยทัศน์ของท่านธนเษก ท่ีท�าให้วัดแห่งน้ี
กลายเป็นหน่ึงในสัญลักษณ์ประจ�าเมืองพะเยา โดยมี
การจดัประเพณีเวียนเทียนรอบกว๊านในทุกวันมาฆบูชา 
วิสาขาบชูา และอาสาฬหบชูา ปีละสามครัง้ ท่ีนีน่า่จะเป็น
แหง่เดียวในประเทศด้วยนะครบั ท่ีมีการเวียนเทียนด้วย
เรอืรอบเกาะ แลว้พอจดัชว่งเยน็ท่ีพระอาทิตยค์อ่ยๆ ตก
จนมืดแล้วเหน็แสงเทียนรอบวัด ภาพกว๊านพะเยายาม
เย็นสวยงามอยู่แล้ว พอได้แสงเทียนกลางน�าก็งดงาม
เข้าไปใหญ่

กว๊านพะเยาส�าหรับจงึเป็นทั้งแหล่งท�ามาหากิน แหล่ง
อาหารประทังชีวิต แหล่งพักผ่อน และเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธ์ิไว้ยึดเหนี่ยวจติใจ”   

สุทัศน์ ปทุมวงศ์ 
คนรับจา้งพายเรือในกว๊านพะเยา
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“ในฐานะอาจารย์สอนศิลปะและการออกแบบที่มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผมพยายามส่ือสารกับทางมหาวิทยาลัยมาตลอดว่าเราควรมีหอศิลป์
ไว้แสดงงานนกัศึกษานะ เพราะเรามคีณะทางศิลปะ แตไ่มม่ทีีแ่สดงงาน
ให้พวกเขา มันก็ไม่ใช่ หลังจากขับเคลื่อนเร่ืองนี้อยู่พักหนึ่ง แต่ด้วย
ปัจจยัอะไรสักอย่างหอศิลป์จงึเกิดไม่ได้เสียที ผมจงึตัดสินใจลงมือท�า
ด้วยเงนิทุนตัวเอง

จะบอกว่าเป็นหอศิลป์ก็ไม่ถูกหรอก เป็นพ้ืนที่ศิลปะเสียมากกว่า ผมก่อ
ตั้ง ‘อย่าเห็นแก่ตัวสถาน’ ขึ้นจากการรีโนเวทบ้านไม้ให้เช่าในตัวเมือง
พะเยา ช้ันบนเป็นแกลเลอรี่แสดงงาน ส่วนชั้นล่างเป็นบาร์ขายเหล้า 
สาเหตุที่เลือกในตัวเมือง เพราะตอนนั้นพะเยายังไม่มีอารท์สเปซ้ และก็
อยากให้นักศึกษาเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ในเมืองด้วย ไม่ใช่แค่แสดงงาน
นักศึกษาอย่างเดียว อาจารย์ก็แสดงด้วย ศิลปินท่ีอ่ืนอยากมาแสดงก็
มาได ้จะจดัเสวนา เวิรค์ช็อป และปารต์ีผ้มเปิดเตม็ที ่ใหม้นัเป็นพ้ืนทีก่ึง่ๆ 
สาธารณะของเมอืงไปพร้อมกนั แต่เปิดได้ปีกว่า เจา้ของตกึเขาขอคนื ก็
เลยต้องคืนเขาไป

ถึงผมภูมิใจที่ได้ริเร่ิม
โครงการหลายอย่างขึ้นมา 
แต่เอาจริงๆ ผมไม่ได้ดีใจที่
ทุกวันนี้ PYE Space ยังคง
เป็นพ้ืนที่ศิลปะแหง่เดียวของ
เมืองอยู่นะ 
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ความที่เราเริม่ไว้แล้ว ผมจงึคิดว่ายังไงก็ต้องท�าต่อ หลังจากเว้นวรรค
ไปหลายปี ก็ได้อาคารท่ีอยู่ตรงข้ามโรงหนังเก่ามาท�า ผมตั้งช่ือใหม่ว่า 
PYE Space มีรูปแบบคล้ายๆ เดิม แต่รอบนี้มีพ้ืนที่ใหญ่ขึ้น ก็เลยได้ท�า
ห้องฉายหนัง และจดักิจกรรมได้หลากหลาย โดยชั้นบนเรายังเปิดเป็น 
art residency ชวนนักศึกษาหรือศิลปินรุ่นใหม่ที่เห็นแววมาพ�านักกับ
เรา และใหพ้ื้นที่เขาได้คิด ได้ท�างาน 

หลังท�า PYE Space มาได้ 2 ปีกว่า ความที่พ้ืนที่ของผมตั้งอยู่ตรงข้าม
โรงภาพยนตรเ์กา่ของเมอืงท่ีช่ือพะเยารามา ซ้ึง่มนัถกูทิง้รา้งไว้หลายปี 
และมข่ีาวว่าโรงหนงัเก่าแก่คูเ่มอืงแหง่นีก้�าลงัจะถกูรือ้และรโีนเวทไปท�า
อย่างอ่ืน ก็เลยคิดว่าเราน่าจะเล่นอะไรกับพ้ืนที่เพ่ือเป็นการบอกลา จงึ
ท�า proposal ไปเสนอเจา้ของพ้ืนที่กับเทศบาลว่าจะท�าอีเวนท์ฉายหนัง
กับเทศกาลศิลปะตรงนั้นนะ ซ้ึ่งทางเจ้าของเขาไม่ติด และทางนายก
เทศมนตรใีนตอนนั้นก็เหน็ด้วย ก็เลยระดมทุนช่วยกันปรบัปรุงพ้ืนที่

โปรเจกต ์‘พะเยารามา 2516-2564’ (จดัขึน้ในเดอืนมกราคม 2564) ได้
รับเสียงตอบรับท่ีดีมาก เพราะพ้ืนที่มันเชื่อมโยงกับความทรงจ�าของ
คนในเมือง ขณะเดียวกันเมืองเราก็ไม่เคยมีกิจกรรมสร้างสรรค์แบบนี้
มากอ่น ซ้ึง่ยงัเปิดมมุมองใหค้นในเมืองเหน็ว่าเราสามารถเอาพ้ืนทีท่ีถ่กู
มองขา้มอยา่งนีม้าจดักจิกรรมได้ หลังจากนัน้เฮียหมู (คงศักด์ิ ธนานิศร) 
เจา้ของโรงหนงัเมอืงทองรามา โรงหนงัแบบสแตนดอ์โลนคูเ่มอืงอีกแหง่ 
ก็ชวนใหผ้มใช้พ้ืนที่เขาท�ากิจกรรม ก็เลยได้เทศกาลฉายหนังและแสดง
งานนักศึกษาเพ่ิมอีกแหง่ 

ในปีน้ันเองส�านักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ก็ยังให้ทุน
สนับสนุนมาท�างานกับพ้ืนที่ในเมืองต่อ จึงเกิดงาน Phayao Art & 
Creative Festival (วันที ่7 สิงหาคม – 3 ตุลาคม 2564) ครัง้แรกข้ึนมา 
โดยคราวนี้ ผมได้ใช้พ้ืนที่ชั้นสองของตลาดอาเขต ตลาดสดเก่าแก่
กลางเมืองที่บรเิวณชั้นสองถูกทิ้งรา้งไว้ และจนทุกวันนี้ ทางตลาดเขา
กใ็หพ้ื้นท่ีผมจดัแสดงงานศิลปะต่อเนือ่ง กเ็ลยกลายเป็นหอศิลป์อยา่งไม่
เป็นทางการของนักศึกษาไปโดยปรยิาย 

นบัต้ังแตเ่ริม่อยา่เหน็แกต่วัสถานมาจนถึงทุกวันนีก้เ็กิน 10 ปีแลว้ ถงึผม
ภมิูใจทีไ่ด้รเิริม่โครงการหลาย อย่างขึน้มา แต่เอาจรงิๆ ผมไม่ไดด้ใีจทีท่กุ
วันนี ้PYE Space ยงัคงเป็นพ้ืนท่ีศิลปะแหง่เดยีวของเมอืงอยู่นะ พะเยา
ควรมพ้ืีนทีส่รา้งสรรค์มากกว่านีค้รบั จรงิอยู่แมจ้ะเหน็ความหวังจากคน
รุน่ใหม่ทีก่ลับมาท�ากิจกรรมทีข่บัเคลือ่นความคดิสรา้งสรรคใ์นเมอืงอยู่ 
แตเ่ราตอ้งอาศัยแรงขับเคลือ่นมากกว่านีจ้ากผูใ้หญแ่ละหนว่ยงานตา่งๆ 

ทุกวันนี้พะเยาน่าอยู่และมีเสน่หใ์นตัวเองอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณน�าความคิด
สรา้งสรรค์มาช่วยพัฒนาเมือง ผมว่าพะเยาจะสรา้งโอกาสใหน้ักศึกษา
และผู้คนในเมืองมากกว่านี้อีกเยอะครบั” 

ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ 
อาจารย์ประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
และผู้ก่อตั้ง PYE Space

People

101











หน่วยบริหารและจดัการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) 
สำ�นักง�นสภ�นโยบ�ยก�รอุดมศึกษ� 

วิทย�ศ�สตร ์วิจยัและนวัตกรรมแหง่ช�ติ (สอวช.)

ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒ ิกรอบการวิจยั 
“การพัฒนาเมืองแหง่การเรียนรู้ (Learning City)”

รศ.ดร.ปุ่ น เที่ยงบูรณธรรม
รศ.ดร.ศุภวัฒน�กร วงศ์ธนวสุ

ดร.สมคิด แก้วทิพย์
รศ.ดร.ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์

นาทีน้ีอาจกลา่วไดว่้า คนทีอ่ยูพ่ะเยาและไดรั้บทราบขา่วดีนี ้ คงยิม้กนัอยา่งมี
ความสุขส่งทา้ยปี เม่ือ UNESCO ประกาศรับรองเมืองพะเยาใหเ้ป็นเมอืงแหง่

การเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 

เบ้ืองหลังความส�าเร็จคร้ังนี้มาจากความร่วมไม้ร่วมมือจากหลากหลายผู้คน
และเครือข่าย ตั้งแต่มหาวิทยาลัยพะเยา องค์การบริหารส่วนจงัหวัดพะเยา 
เทศบาลเมืองพะเยา และชุมชนพะเยา ช่วยกับขับเคลื่อนใหพ้ะเยาเป็นเมือง
แหง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Phayao Learning City) บนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ สร้างความสุขใหค้นพะเยาอย่างยั่งยืน ซึ่งตรงตาม
หลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก ซึ่งหน่วยงานส�าคัญที่สุดที่จะไม่กล่าวถึงในที่
นีม้ไิด ้เพราะมองเหน็ศักยภาพของเมอืงพะเยาและใหก้ารสนับสนนุมาตัง้แตต่้น 

คือ...หน่วยบริหารและจดัการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.)

ขอแสดงความยินดีกับจงัหวัดพะเยาด้วยครับ 

November, 2022 

พะเยา
ขึ้นสู่มาตรฐานระดับโลก
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ผลิตโดย 
โครงการการขับเคลื่อนผลงานวิจยัผ่านการส่ือสารสาธารณะ

เพ่ือพัฒนาเมืองแหง่การเรยีนรู ้(WeCitizens)

สนับสนุนโดย 
หน่วยบรหิารและจดัการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) 

และสมาคมเพ่ือออกแบบและส่งเสรมิการมีพ้ืนที่สาธารณะ
และพ้ืนที่สีเขียว Greening Up Public Space 

หวัหน้าโครงการ
ส�ม�รถ สุวรรณรตัน์ 

บรรณาธิการ
นพดล พงษ์สุขถ�วร

เร่ืองเล่าจากผู้คน (เสียงพะเยา)
นพดล พงษ์สุขถ�วร
จริฎัฐ ์ประเสรฐิทรพัย์
ปิยะลักษณ์ น�คะโยธิน 
ธิตินัดด� จนิ�จนัทร์

ส�ม�รถ สุวรรณรตัน์  

ออกแบบปก/รูปเล่ม
ไข่มุก แสงมีอ�นุภ�พ

อินโฟกราฟิกส์ 
acid studio

ถ่ายภาพ 
กรนิทร ์มงคลพันธ์ุ 

พรพจน์ นันทจวีรวัฒน์

วิดีโอ
 ธรณิศ กีรติป�ล
วัชระพันธ์ ปัญญ�
เอกรนิทร ์นันปินต�

สีน�า 
ธเนศ มณีศร ี15.28 studio

ประสานงาน
ลลิต� จติเมตต�บรสุิทธ์ิ

wecitizensvoicewecitizen2022
@gmail.com

wecitizens
thailand.com 
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“ไม่ว่าพะเยาจะเป็นเมืองแบบไหน เราก็อยากให้ที่นี่เป็นเมืองที่มี
เศรษฐกิจที่ดี ผู้คนอยูด่ีมีสุข การได้ทำาโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้ 

และมีผู้ร่วมกิจกรรมมาบอกเราว่าพวกเขาขายของได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน 
แค่นี้เลย เราภูมิใจมากแล้ว ปลายทางของเมืองแห่งการเรียนรู้

ที่ประสบความสำาเร็จ มันเริ่มต้นจากส่ิงเล็กๆ ตรงนี้” 

รองศาสตราจารย ์ดร. ผณินทรา ธีรานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


